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                                 (अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 

 

 श्री. छगन भुजबळ (अन्न व नागिी पुिवठा मंत्री) : अध्यक्ष 

महोदय, समोिच्या सन्माननीय सदस्यांनी आजच्या 

कामकाजावि बसहष्काि टाकला आह ेकाय ? 

 

  

पृ. शी. :      लेखी उत्तिे 

 म.ु शी. :      अतािांककत प्रश्नोत्तिांची यादी क्रमांक 

५७ ते ६१  

सभागृहासमोि ठेवण.े 

 

 ससचव : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीन े

अतािांककत प्रश्नोत्तिाची यादी क्रमांक ५७ ते ६१ सभागृहासमोि 

ठेवतो. 

उपाध्यक्ष : अतािांककत प्रश्नोत्तिाची यादी क्रमांक ५७ त े

६१ सभागृहासमोि ठेवण्यात आली आह.े    

(प्रसे : येथे सोबत जोडलेली यादी छापावी.) 
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-------- 
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पृ. शी. :      लेखी उत्तिे 

 म.ु शी. :      अतािांककत प्रश्नाच्या उत्तिासंबंधी 

असधक मासहती  

सभागृहासमोि ठेवण.े  

 

 श्री. सवश्वसजत कदम (सामासजक न्याय व सवशेष सहाय्य 

िाज्यमंत्री)  : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीन े

"गडहहगं्लज (सज.कोल्हापूि) येथील मलुींच्या वससतगृहात योग्य 

आहाि व सुसवधा समळत नसल्याबाबत" या सवषयाविील 

श्रीमती संध्यादवेी दसेाई-कुपेकि यांच्या कदनांक १४ माचच 

२०१६ िोजी उत्तरित झालेल्या तािांककत प्रश्न क्रमांक ४५४०२ 

ची असधक मासहती सभागृहासमोि ठेवतो. 

उपाध्यक्ष : असधक मासहती सभागृहासमोि ठेवण्यात आली 

आह.े   

 

(प्रसे : असधक मासहती छापावी.) 

-------- 
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पृ. शी. :      शोक प्रस्ताव 

 म.ु शी. :      श्रीमती सगिजाबाई महच्छंद्रनाथ जाधव, 

माजी सव.स.स. 

यांच्या सनधनाबद्दल शोक प्रस्ताव. 

 

 उपाध्यक्ष : मी पुढील प्रमाण ेशोकप्रस्ताव मांडतो. 

"श्रीमती सगिजाबाई महच्छंद्रनाथ जाधव, माजी सव.स.स. 

यांच्या द:ुखद सनधनाबद्दल ह ेसभागृह अतीव द:ुख व्यक्त किते."  

कै. श्रीमती सगिजाबाई महच्छंद्रनाथ जाधव यांचा जन्म २४ 

सडसेंबि, १९३४ िोजी औिंगाबाद सजल्यातील वैजापूि येथे 

झाला.  तयांचे सशक्षण ९ वी पयंत झाले होत.े 

कै. सगिजाबाई जाधव यांनी बालक मंकदि संस्थेचे ससचव, 

वैजापूि मसहला मंडळाच्या सदस्या म्हणून उत्तम कायच केले होत.े  

वैजापूि तालुक्यातील अनेक सामासजक व सांस्कृसतक संस्थांशी 

तयांचा सनकटचा संबंध होता.  सवधानमंडळाच्या अनेक 

ससमतयांवि तयांनी काम केले होते. 

कै. जाधव या सन १९६२ मध्य ेवैजापूि मतदाि संघातून 

महािाष्ट्र सवधानसभेवि सनवाचसचत झाल्या होतया. 
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अशा या ज्येष्ठ समाजसेसवकेचे सोमवाि, कदनांक १४ जनू 

२०२१ िोजी द:ुखद सनधन झाले आह.े 

सन्माननीय सदस्यांनी दोन समसनटे उभे िाहून शोक प्रस्ताव 

संमत किावा, अशी माझी तयांना सवनंती आह.े 

( सदस्य उभे िाहतात.) 

सदस्यांनी खाली बसावे. 

शोक प्रस्ताव संमत किण्यात आला आह.े  प्रस्तावाची एक 

प्रत व सवधानमंडळाचे स्मृतीपत्र शोकाकुल कुटंुबीयांकडे 

पाठसवण्यात येईल. 

---------- 

  

पृ. शी. / म.ु शी. :  कागदपते्र सभागृहासमोि ठेवण.े 

 

 श्री. दत्तात्रय भिणे (सामान्य प्रशासन िाज्यमंत्री) : अध्यक्ष 

महोदय, मी आपल्या अनुमतीन ेमहािाष्ट्र िाज्य लोकसेवा हक्क 

आयोग यांचा सन २०१९-२०२० या वषाचचा वार्षचक अहवाल 

सभागृहासमोि ठेवतो. 
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उपाध्यक्ष : अहवाल सभागृहासमोि ठेवण्यात आला आह.े 

सदिहू अहवाल सवसधमंडळाच्या संकेत स्थळावि उपलब्ध करुन 

दणे्यात येईल. 

-------- 

 

 श्रीमती आकदती तटकिे (सवसध व न्याय िाज्यमंत्री) : अध्यक्ष 

महोदय, मी आपल्या अनुमतीने श्री. साईबाबा ससं्थान सवश्वस्त 

व्यवस्था (सशडी) (व्यवस्थापन ससमतीच्या सदस्यांची सनयुक्ती 

आसण प्रसतज्ञापत्राचे नमुन)े (सुधािणा) सनयम, २०२१ 

असधसूचना क्रमांक साससव २०२१/प्र.क्र.११८/कायच-१६, 

कदनांककत ५ जुल ै२०२१ सभागृहासमोि ठेवतो. 

उपाध्यक्ष : असधसूचना सभागहृासमोि ठेवण्यात आली 

आह.े 

-------- 

 

 श्री. असजत पवाि ( उप मुख्यमतं्री) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनुमतीने भािताच ेसनयंत्रक व महालेखापिीक्षक यांचा 

सन २०१८-१९ या आर्थचक वषाचचा (१) वार्षचक तांसत्रक 

सनिीक्षण (स्थासनक संस्था) अहवाल तसेच (२) सन २०१९-
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२०२० या वषाचचे सवसनयोजन लेखा अहवाल व (३) सवत्तीय 

लेखा अहवाल खडं-१ व खंड-२ सभागृहासमोि ठेवतो. 

उपाध्यक्ष : अहवाल सभागृहासमोि ठेवण्यात आले आहते.   

-------- 

श्री. असजत पवाि ( उप मुख्यमतं्री) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने शासनाच्या सहकाि, पणन व वस्त्रोद्योग 

सवभाग या सवभागांतगचत संस्थांनी कदनांक १ एसप्रल २०२० त े

३१ माचच २०२१ या कालावधीत घेतललेे कजच व तयाविील 

व्याजास दणे्यात आलले्या हमी सवषयाच े सवविणपत्र 

सभागृहासमोि ठेवतो. 

उपाध्यक्ष : सवविणपत्र सभागृहासमोि ठेवण्यात आले आह.े   

-------- 

 

श्रीमती आकदती तटकिे (खसनकमच िाज्यमंत्री) : अध्यक्ष 

महोदय, मी आपल्या अनुमतीने खालील अहवाल सभागृहासमोि 

ठेवत.े 

क) कोकण सवकास महामंडळ, मयाचकदत यांचा सन २०१९-

२०२० या वषाचचा एकोणपन्नासावा वार्षचक अहवाल आसण 
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ख) पसिम महािाष्ट्र सवकास महामंडळ मयाचकदत, पुण ेयांचा 

सन २०१९-२०२० या वषाचचा एकोणपन्नासावा वार्षचक 

अहवाल आसण 

ग) महािाष्ट्र औद्योसगक सवकास महामंडळ यांचा सन 

२०१७-२०१८  या वषांचा वार्षचक सहशेब ह े सवच अहवाल 

सभागृहासमोि ठेवत.े  सदिहू अहवाल सवसधमंडळासमोि 

ठेवण्यास झालेल्या सवलबंाची कािण ेसोबत जोडली आहते. 

 उपाध्यक्ष : अहवाल व सहशेब सभागृहासमोि ठेवण्यात 

आले आहते.  सदिहू अहवाल सवसधमंडळाच्या संकेतस्थळावि 

उपलब्ध करुन दणे्यात येतील. 

------- 

श्री. जयंत पाटील  (जलसंपदा व लाभक्षेत्र सवकास मंत्री) : 

अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीन े गोदाविी मिाठवाडा 

पाटबंधािे सवकास महामंडळ, औिंगाबाद यांचा सन २०१६-१७ 

या वषाचंा स्वतंत्र लेखापिीक्षा अहवाल सभागृहासमोि ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : अहवाल सभागृहासमोि ठेवण्यात आला आह.े  

सदिहू अहवाल सवसधमंडळाच्या संकेतस्थळावि उपलब्ध करुन 

दणे्यात येईल. 

--------- 
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श्री. जयंत पाटील  (जलसंपदा व लाभक्षेत्र सवकास मंत्री) : 

अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीन े महािाष्ट्र भूसवकास 

महामंडळ मयाचकदत, पुण ेयांचा सन २०१६-२०१७ व २०१७-

२०१८ च ेलेखापिीक्षण अहवाल सभागृहासमोि  ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : अहवाल सभागृहासमोि ठेवण्यात आला आह.े  

सदिहू अहवाल सवसधमंडळाच्या संकेतस्थळावि उपलब्ध करुन 

दणे्यात येईल. 

------- 

 

 

 

श्री. नवाब मसलक  (अल्पसंख्यांक सवकास त औकाफ, 

कौशल्य सवकास व उद्योजकता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने "महािाष्ट्र िाज्य अल्पसंख्याक आयोगाचा सन 

२००४-०५ ते २०१२-१३ या वषाचचा वार्षचक अहवाल" 

सभागृहासमोि ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : अहवाल सभागृहासमोि ठेवण्यात आला आह.े 

सदिहू अहवाल सवसधमंडळाच्या संकेतस्थळावि उपलब्ध करुन 

दणे्यात येईल. 

------- 
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श्री. हसन मुश्रीफ  (कामगाि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने पुढील अहवाल सभागृहासमोि ठेवतो. 

क) अकोला-वासशम-बुलढाणा सजल्हा माथाडी व असंिसक्षत 

कामगाि मंडळ, यांच ेसन २०१९-२०२० या वषाचचा वार्षचक 

अहवाल आसण 

ख) सुिक्षा िक्षक मंडळ बृहन्मुंबई व ठाण ेसजल्हा यांच ेसन 

२०१८-२०१९ ते २०१९-२०२० या वषांच े अनुक्रम े

अडतीसावा व एकोणचाळीसावा वार्षचक अहवाल सभागृसमोि 

ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : अहवाल सभागृहासमोि ठेवण्यात आले आहते. 

सदिहू अहवाल सवसधमंडळाच्या संकेतस्थळावि उपलब्ध करुन 

दणे्यात येईल. 

------- 

यानंति श्रीमती कोळसगिे.......
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श्री.उदय सामंत  (उच्च व तंत्रसशक्षण मंत्री) : अध्यक्ष 

महोदय, मी आपल्या अनमुतीने " श्रीमती नाथीबाई 

दामोदि ठाकिसी मसहला सवद्यापीठ मुंबई यांचा सन 

२००८-२००९ त े २०१७-२०१८ या वषाचंे वार्षचक 

अहवाल " सभागृहासमोि ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : अहवाल सभागृहासमोि ठेवण्यात आला 

आह.े 

------- 

श्री.सनतीन िाऊत  (ऊजाच आसण नवीन व नवीकिणीय 

ऊजाच मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील 

अहवाल सभागृहासमोि ठेवतो. 

क) महािाष्ट्र िाज्य वीज सनर्मचती कंपनी मयाचकदत 

यांचा सन २०१९-२०२० या वषाचचा वार्षचक अहवाल 

सभागृहासमोि ठेवतो. 

ख) महािाष्ट्र िाज्य सवद्युत मंडळ सूत्रधािी कंपनी 

मयाचकदत यांचा सन २०१८-२०१९ या वषाचचा चौदावा 

वार्षचक अहवाल सभागृहासमोि ठेवतो. 
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ग) महािाष्ट्र सवद्युत सनयामक आयोग यांचा सन 

२०१९-२०२० या वषाचचा वार्षचक अहवाल 

सभागृहासमोि ठेवतो. 

घ) महािाष्ट्र सवद्युत सनयामक आयोग यांचा सन 

२०१९-२०२० या वषाचचा वार्षचक लेखा अहवाल 

सभागृहासमोि ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : अहवाल सभागृहासमोि ठेवण्यात आल े

आहते. 

------- 

डॉ.सजतेंद्र आव्हाड  (गृहसनमाचण मंत्री) : अध्यक्ष 

महोदय, मी आपल्या अनमुतीन े " महािाष्ट्र गृहसनमाचण व 

क्षेत्रसवकास प्रासधकिण, महािाष्ट्र गृहसनमाचण व क्षते्रसवकास 

प्रासधकिण, मुंबई यांचा सन २०१४-२०१५ ते २०१७-१८ 

या वषाचचा वार्षचक प्रशासन अहवाल" सभागृहासमोि 

ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : अहवाल सभागृहासमोि ठेवण्यात आला 

आह.े 

------- 

श्री.संजय बनसोड े  (पाणी पुिवठा व स्वच्छता 

िाज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने " 



06-07-2021 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी 

नाही) 

B - 13 

MOK/AKN/SST प्रथम श्री.धुमाळे 11:10 

 

 

महािाष्ट्र जीवन प्रासधकिणाचा  सन २०१५-२०१६ या 

वषाचचा वार्षचक अहवाल, वार्षचक लेख ेआसण लेखापरिक्षण 

अहवाल " सभागृहासमोि ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : अहवाल सभागृहासमोि ठेवण्यात आला 

आह.े 

------- 

श्री. संजय बनसोड े  (संसदीय कायच िाज्यमंत्री) : 

अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने " सवधानसभेच्या 

सन २०२१ च्या प्रथम (अथचसंकल्पीय) असधवेशनात कदनांक 

१ माचच, २०२१ ते कदनांक १० माचच, २०२१ या 

कालावधीत मा.मंत्री/मा.िाज्यमंत्री महोदयांनी सवधानसभा 

सभागृहात कदलेल्या एकूण ६५ आश्वासनांची यादी तसेच, 

सन २०२१ च ेप्रथम (अथचसंकल्पीय) असधवेशन संस्थगीत 

झाल्यानंति, आतापयंत पूतचता किण्यात आलेल्या एकूण 

१९२ आश्वासनांच्या पूतचतेची सवविणपते्र यादीसह " 

सभागृहासमोि ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : अहवाल सभागृहासमोि ठेवण्यात आला 

आह.े 

------- 

ॲड.यशोमती ठाकूि  ( मसहला व बालसवकास मंत्री) : 

अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने " मसहला आर्थचक 
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सवकास महामडंळ यांचा सन २०१९-२०२० चा 

पंचेचाळीसावा वार्षचक अहवाल " सभागृहासमोि ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : अहवाल सभागृहासमोि ठेवण्यात आला 

आह.े 

------- 

प.ृशी. 

: 

"धमाचदाय खाजगी रुग्णालयांची तपासणी किणे" 

या तदथच संयुक्त ससमतीच्या नामासभधानात बदल 

किणे 

म.ुशी.: धमाचदाय खाजगी रुग्णालयांची तपासणी किणे" 

या तदथच संयुक्त ससमतीच्या नामासभधानात बदल 

किणे, यासंबंधी सवधी व न्याय िाज्यमंत्री तथा 

ससमती प्रमुख यांचा प्रस्ताव 

श्रीमती आकदती तटकिे (सवसध व न्याय िाज्यमंत्री 

तथा ससमती प्रमखु) : अध्यक्ष महोदय महोदय, मी आपल्या 

अनुमतीने महािाष्ट्र सवधानमंडळातील "धमाचदाय खाजगी 

रुग्णालयांची तपासणी किणे" या संदभाचतील तदथच संयुक्त 

ससमतीच्या नामासभधानात सुधािणा करुन सदि 

ससमतीच्या नामासभधानातील "तदथच" हा शब्द वगळून 

"धमाचदाय खाजगी रुग्णालयाची तपासणी ससमती" अस े

ससमतीचे नामासभधान किण्यात येवून सवधीमंडळाची ही 
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कायमस्वरुपी ससमती िाहणाि असल्याबाबतचा प्रस्ताव मी 

सभागृहात मांडत आह.े 

मुंबई सावचजसनक सवश्वस्त व्यवस्था असधसनयम, 

१९५० च्या कलम ४१ क क मधील तितुदी व मा. उच्च 

न्यायालयाच्या या संदभाचतील योजनेच्या अनुषंगान े

खाजगी व धमाचदाय रुग्णालयांमध्य े गिीब व सनधचन 

रुग्णांसाठी १०% + १०%  खाटा सवलतीच्या दिान ेव 

मोफत उपचािांसाठी िाखून ठेवण्याच्या योजनेचा सवंकष 

आढावा घेण,े सदि योजनेतील त्रुटी तसेच सवद्यमान 

कायद्यातील तितुदी सवचािात घेऊन योजनेची प्रभावी 

अंमलबजावणी किण्यासाठी व धमाचदाय रुग्णालयांमध्ये 

गिीब व सनधचन रुग्णांना असधकासधक सोयी-सुसवधा व 

योग्य रितीन े औषधोपचाि समळावेत यासाठी शासनास 

सशफािशी/ उपाययोजना किण्याच्या दषृ्टीने ससवस्ति 

अहवाल सभागृहास सादि किणे अशी ससमतीची 

कायचकक्षा आह.े  

ससमतीने उपिोक्त कायचकक्षेच्या अनुषंगान े

िाज्यातील सन २०१६ मध्ये पणुे व सन २०१७ मध्य े

मुंबई येथील सवसवध धमाचदाय रुग्णालयांना भेटी कदलले्या 

असून भेटीच्या वेळी व सवभागीय ससचवांच्या आढावा 

बैठकीच्या वेळी ससमतीला मुंबई सावचजसनक सवश्वस्त 

व्यवस्था असधसनयम, १९५० च्या कलम ४१ क क मधील 
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तितुदी मध्ये काही सुधािणा झाल्यास ज्या उद्देशासाठी 

ससमतीची स्थापना किण्यात  

श्रीमती आकदती तटकिे.... 

आली आह ेतयाची पुतचता किण्यास सोयीस्कि होईल असे 

ससमतीचे मत आह.े ससमतीने कदनांक ५ जून, २००९ 

िोजी मा. उच्च न्यायालयाने कदलले्या सवच सनणचयांचा व 

योजनेचा पूणच सन्मान ठेवून व सनणचयाला कोणतीही बाधा 

न पोहचता शासनास एकूण १२ सशफािशी केलेल्या 

आहते. तयापैकी एकूण ३ सशफािशींवि शासनाकडून 

कायचवाही झाल्याच े सवभागीय ससचवांच्या बैठकीत 

ससमतीस आढळून आले आह.े ससमतीने वेळोवेळी धमाचदाय 

रुग्णालयांना कदलेल्या भेटीच्या वळेी सदि रुग्णालयांकडून 

सनधचन तसेच दबुचल घटकातील रुग्णांकरिता नेमून कदलले्या 

सवलतीची पूतचता किताना कदसून आले नाही. ससमतीच्या 

प्रतयेक आढावा बैठकीच्या वेळी सवभागीय ससचवांशी चचाच 

किते वेळी मुंबई सावचजसनक सवश्वस्त व्यवस्था असधसनयम, 

१९५० च्या कलम ४१ क क मधील तितुदी मध्य ेकाही 

सुधािणा किण्याबाबत वेळोवेळी सुचसवण्यात आल ेआह.े 

कदनांक  

२८ जानेवािी, २०२१ िोजी झालेल्या ससमतीच्या 

प्रािंसभक बैठकीच्यावेळी सदिहू बाब पुन:ि उपसस्थत 

केली आह.े 
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सभागृहात चचाच झाल्यानंति चचेच्या अनषुंगान े

आलले्या मुद्दयांवि सवचाि सवसनमय करुन शासनाच्या 

सवधी व न्याय सवभागाने मुबंई सावचजसनक सवश्वस्त 

व्यवस्था असधसनयम, १९५० च्या कलम  

४१ क क मधील तितुदी मध्ये सधुािणा किण्यात येणाि 

असून ततसंदभाचतील सवधीमंडळाच्या पुढील 

असधवेशनामध्ये याबाबतचा सनणचय सादि किण्यात येईल.  

 

प्रस्ताव मतास टाकून संमत झाला. 

--------- 

      यानंति श्रीमती किंदीकि...
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प.ृशी./म.ुशी.: सवशेषासधकाि ससमतीचा अहवाल सादि 

किण्याची मुदत वाढसवण े

 

 श्री. कदपक  केसिकि ( ससमती प्रमखु ) : अध्यक्ष 

महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सवधानसभा सवशषेासधकाि 

ससमतीकड ेसवचािाथच प्रलंसबत असलेल्या, 

(१) सन्माननीय सवधानसभा सदस्य श्री. प्रताप 

सिनाईक यांनी श्री. अणचब गोस्वामी संपादक, वृत्त 

सनवेदक व कायचक्रम सूत्र संचालक, रिपसब्लक टीव्ही 

वृत्तवासहनी  यांच े सवरुध्द  कदनांक  ७ सप्टेंबि, 

२०२० िोजी उपसस्थत केलेले सवशेषासधकाि भंग 

व अवमानाचे प्रकिणे 

(२) सन्माननीय सवधानसभा  सदस्य श्री.प्रताप 

सिनाईक यांनी हहदंी ससनेअसभनेत्री कंगना 

िाणावत यांचेसवरुद्ध कदनांक ७ सप्टेंबि, २०२० 

िोजी उपसस्थत केलेले सवशेषासधकाि भंग व 

अवमानाच े प्रकिण. 

 या दोन प्रकिणांविील सवशषेासधकाि ससमतीच े

अहवाल सादि किण्याकरिता महािाष्ट्र सवधानसभा सनयम 
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१८३(१)  च्या पिंतुकान्वय े पुढील असधवेशनाच्या 

शेवटच्या कदवसापयंत मुदत वाढवनू दणे्यात यावी. 

  

प्रस्ताव मतास टाकून संमत झाला. 

---------- 

 

 

 

 

 

सवधीमडंळ परिसिात चालू असलले्या आदंोलनाबाबत  

 श्री. भास्कि जाधव : अध्यक्ष महोदय, माझा पॉईंट 

ऑफ इन्फमेशन आह.े आजचा या असधवेशनातील 

कामकाजाचा शेवटचा कदवस आह.े  या शेवटच्या कदवशी 

सत्ताधािी पक्षाबिोबि सविोधी पक्षतील सदस्य दखेील 

सदनात उपसस्थत असणे ह े अतयंत महत्त्वाचे आह.े काल 

सविोधी पक्षाच्या सन्माननीय सदस्यांनी ओबीसी 

ठिावासंदभाचत ज े सदनात वतचन केल े ते संपूणच 

महािाष्ट्रासमोि आह.े तया नंति सन्माननीय ज्येष्ठ मंत्री व 

माजी मुख्यमंत्री श्री. अशोक चव्हाण यांनी मिाठा 
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समाजाच्या सवषयी कें द्र शासनाने  सनणचय घेणे आवश्यक 

आह,े तो ठिाव मांडला.  मी स्वत: तासलकेवि असताना 

सविोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्यांना सवनंती केली की, 

आपण या महत्त्वाच्या  ठिावाविील चचते सहभागी व्हा. 

मात्र ते काही या ठिावाविील चचेत सहभागी होऊ शकल े

नाहीत.   

 अध्यक्ष महोदय,कें द्र शासनाने कृषी कायदा केल्यानंति 

गेल्या ७ ते ८ मसहन्यापासून कृषी कायद्याला सविोध 

किण्याकरिता दशेातील बहुसंख्य शेतकिी व सवशेषकरुन 

श्री.महेंद्रहसंह रटकैत यांच्या सािखे  शेतकिी संघटनेचे नेत े

जवळजवळ सात-साडसेात मसहन ेआपले घि सोडून, मलु े

बाळे, गुिे-ढोिे घेऊन या कायद्याच्या ससविोधात उपोषण, 

धिणे आंदोलन  किीत आहते.  तयांची कोणी दखल घते 

नाही. हा सवषय कें द्राचा आह,े तयामध्य े मला पडायच े

नाही. आज महािाष्ट्र सिकाि िाज्यातील शेतकऱयांच्या 

सहताच्या दषृ्टीने अतयंत महत्त्वाचे असे  कृषी सवधेयक  

सदनासमोि आणत आह.े अशा वेळी शेतकऱयांच्या 

सहताच्या दषृ्टीने सविोधी पक्षाकडून सूचना, तयांची मते, 

तयांची उपसस्थती हा प्रस्ताव सक्षम होण्याकरिता, परिपूणच 

होण्याकरिता  असणे महत्त्वाचे आह.े   तयांचा काही िाग, 

लोभ  असले, तयांना काही गोष्टी खटकल्या असतील, मी 

मान्य कितो. मी माननीय उपाध्यक्ष  यांना सवनंती कितो 
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की, आपण संसदीय कायच मंत्री यांना बोलावून घ्याव.े 

आपण अध्यक्ष या नातयाने तयांना सदनात  येण्याकरिता  

सवनंती किावी,  हा माझा पसहला मुद्दा आह.े 

  

श्री.भास्कि जाधव....... 

 अध्यक्ष महोदय,  दसुिा मुद्दा असा आह े की, या 

सदनाच्या आवािात संसदीय कामकाजाच्या व्यसतरिक्त, 

वैधासनक कामकाजाच्या व्यसतरिक्त कोणतेही कामकाज 

किावयाचे असले ति  माझ्या मासहतीप्रमाणे........ माझी 

मासहती चुकत असेल ति मी माग ेघेईन आपण मला दरुुस्त 

किा. आपल्या पिवानगीसशवाय कोणतेही कामकाज किता 

येत नाही. ईलेक्रॉसनक समसडयातील पत्रकािांकरिता स्वतंत्र 

कक्ष तयाि केलेला आह.े  तयांच्यासाठी ठिासवक मयाचदा 

आखून दणे्यात आललेी आह.े तयाच्या बाहिे तयांना येता येत 

नाही.  एका ठिासवक मयाचदपेसलकड े येण्यासाठी तयांना 

आपण मज्जाव केलेला आह.े  सवधानमंडळाने सन्माननीय 

सदस्यांसमवेत एका व्यक्ती व्यसतरिक्त कोणालाही 

प्रवेशासन अनमुती कदलेली नाही.  असे असताना सवधान 

भवनाच्या पायऱयांवि दोन्ही सभागृहांचे काही सन्माननीय 

सदस्य बसललेे आहते.  तयांनी पायऱयावि बसण्यावि माझा 

आक्षेप नाही, तयाला माझा सविोध नाही. तो तयांचा 
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असधकाि आह.े तयाबाबत मी भाष्य किीत नाही. पिंतु 

तयांच्यासमोि स्पीकि आह,े तयांच्यासमोि माईक आह.े तया 

रठकाणी स्पीकिवि भाषणे सुरू आहते.  आजतागायत अशा 

प्रकािची कृती मी कधीही पासहलेली नाही.  मी पुन्हा 

एकदा सांगतो की, माझे काही चुकत असले ति मला दरुुस्त 

किण्यात याव.े  मला ह े जाणनू घ्यायच ेआह े की, अशा 

प्रकािे स्पीकि लावण्याकरिता तयांना पिवानगी कदलेली 

आह ेकाय ? आपण जि तयांना स्पीकिची पिवानगी कदली 

नसेल ति ही पिवानगी तयांना कोणी कदली, ह े दखेील 

सभागृहाला जाणून घणे्याचा असधकाि आह.े   जि आपण 

पिवानगी कदली नसेल ति ज्याने ही पिवानगी तयांना 

कदली असेल तयांच्यावि कािवाई करुन तो स्पीकि जप्त 

किावा.   माझी सतसिी मागणी अशी आह े की, या 

सभागृहामध्ये या सवधीमंडळामध्य े शासकीय कामकाजा 

व्यसतरिक्त सवधानसभेच्या अध्यक्षांच्या पिवानगीसशवाय 

कोणतेही कागदपते्र सवतरित किता येत नाही.  ज्या 

रठकाणी आम्ही सन्माननीय सदस्य सया कितो, तया 

रठकाणी काही खाजगी कागदपत्र े सवतरित केली जात 

आहते, मी सवचािले ही खाजगी कागदपते्र आपण कशी 

काय सवतरित करु शकता ? तयांनी मला  

 

श्री.भास्कि जाधव...... 
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यावि सांसगतले की, आम्ही पिवानगी आणललेी आह.े  मी 

सवचािल ेकी, मला पिवानगी दाखवा, त ेपिवानगी दाखवू 

शकले नाहीत. ते कागदपते्र घेऊन पळून जात होत.े मी 

सवधान भवनातील सुिक्षा कमचचाऱयांना बोलावनू 

सनयमाप्रमाणे यांची तपासणी किावी, असे सांसगतले.   

 अध्यक्ष महोदय, या तीन बाबी माझ्या दषृ्टीन े

महत्त्वाच्या आहते. कुठेतिी सनयमांची पायमल्ली होता 

कामा नये, आपल्या असधकािांवि जि कोणी असधक्षेप  

किीत असेल ति तो असधक्षेप आपण खपवून घेता कामा 

नये, ही माझी मागणी आह.े  माझी सवनंती आह ेकी, आपण 

संसदीय कायचमंत्री यांना बोलवावे. तसेच  सविोधी पक्षाच्या 

सदस्यांना सवनतंी करुन बोलवावे.  ह े महासवकास 

आघाडीचे सिकाि सवांना बिोबि घेऊन चालणािे सिकाि 

आह.े ह ेसिकाि स्वत:चा वैयसक्तक िाग, लोभ, हवेे-दाव,े 

गवच, मान-मिातब,  जपणािे नाही.  महािाष्ट्रातील साड े

बािा कोटी जनतचेे सहत जपणािे ह ेसिकाि आह.े  म्हणनू 

सिकािने याबाबत पुढाकाि घ्यावा आसण सविोधी पक्षाच्या 

सदस्यांना सभागृहात बोलवावे, अशी माझी सतसिी मागणी 

आह.े 

 श्री.नवाब मसलक : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय 

सदस्य श्री.भास्कि जाधव यांनी काही महत्त्वाचे सवषय 

सभागृहामध्ये माडंलेले आहते. तयाला जोडून मी एक-दोन 
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महत्त्वाचे सवषय मांडत आह.े तयाबाबत दखेील गांभीयाचन े

सवचाि झाला पासहज.े  सवसधमंडळामध्य े कामकाज 

किण्याच ेअसधकाि सन्माननीय सदस्यांना आहते.  माजी 

सन्माननीय सदस्य दखेील सवधान भवनामध्ये येऊ 

शकतात.  माजी आमदाि सवधान भवनातील ईलेक्रॉसनक 

माध्यमांच्या प्रसतसनधींना बाईटस् दते आहते.  माजी 

आमदाि ह े ज े किीत आहते त े योग्य नाही. यामध्य े

माननीय श्री.िाज पुिोसहत ह ेदखेील पुढे पुढे किीत आह.े  

माजी आमदाि येथे िाजकािण किण्याकरिता या 

परिसिाचा वापि किीत आह,े तयावि बंदी आणली पासहज.े  

काल आपल्या दालनात जे घडत होत,े तयावेळी आम्ही 

माशचलला बोलासवत होतो. पिंत ु एकही माशचल यायला 

तयाि नव्हता.  वािंवाि तयांना बोलावूनही त ेयते नव्हते.  

मला माहीत नाही कोण इन्चाजच आहते अशीच  

 

 

श्री.नवाब मसलक...... 

भूसमका ते घेत होत.े तयामुळे सवधान भवनाचे जे मुख्य 

सुिक्षा असधकािी आहते, तयांना दखेील याबाबत जाब 

सवचािला पासहज.े   वािंवाि बोलावूनही सतकड े एकही 

माशचल  येत नव्हता, याचा दखेील जाब सवचािला गेला 

पासहज.े  
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  अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि 

जाधव ह ेतासलका सभाध्यक्ष असताना तयांनी सनदशे कदल े

होत.े  तयाबाबत सनलंसबत सन्माननीय सदस्य श्री.अतलु 

भातखळकि यांनी काही अनुद्गाि काढले असल्यामळेु ते सवच 

आपण तपासून घेतले पासहज.े  तयांच्यावि काय कािवाई 

किता येईल तेही पासहले पासहज.े तसेच सन्माननीय सदस्य 

श्री.भास्कि जाधव यांना सोशल मीसडयाच्या माध्यमातून, 

ट्वीटिच्या माध्यमातनू  धमक्याही येत आहते.  

तयांच्याबाबत काही लोक वेगळी भूसमका घेत आहते.  

तयामुळे तयांना संिक्षण दणे्याबाबत आपण सवचाि किावा, 

अशी सवनंती किीत आह.े  

यानंति श्रीमती सगिप..... 
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 श्री.नाना पटोल े: अध्यक्ष महोदय, आपण यावि काही 

सनदशे दणेाि आहात काय? 

  उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि जाधव 

यांनी लाऊड स्पीकिला, तसेच कागदपते्र वाटपाला 

पिवानगी कदली का, असा मुद्दा उपसस्थत केलेला आह.े मी 

या अनुषंगाने ह ेसांग ूइसच्छतो की, कोणीही अशा प्रकािची 

कुठलीही पिवानगी आमच्याकड े मासगतललेी नाही व 

आम्ही तयांना पिवानगी दखेील कदललेी नाही. तयांनी 

पिवानगी मासगतलीच नाही, तयामुळे पिवानगी दणे्याचा 

प्रश्नच उपसस्थत होत नाही. माननीय श्री.नवाब मसलक 

यांनी मांडलेल्या मुद्दयाच्या अनुषगंाने मी ह ेसांगू इसच्छतो 

की, बाहिे चुकीच्या पध्दतीने ककंवा ज ेबोलले जात असले 

त े तपासून तयांच्यावि कािवाई किण्याच्या संदभाचत ... 

(अडथळा)...bbbb 

  श्री.सुनील प्रभ ू : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य 

श्री.भास्कि जाधव यांनी असा मुद्दा मांडला की, या 

लोकशाहीच्या मंकदिामध्ये सवधानसभेच्या सभागृहाच्या 

आतमध्य,े पायऱयांवि आमदािानंा बसण्याचा असधकाि 

आह.े पिंतु, तेथ े आताही लाऊड स्पीकि वापिला जात 

आह.े अध्यक्ष महोदय आपल्या कायाचलयाकडून ककंवा 
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सवधानसभेच्या संबंसधत यंत्रणेकडून याकरिता पिवानगी 

कदली नसले ति लाऊड स्पीकिची सससस्टम जप्त केली गलेी 

पासहज.े ससक्युरिटीने ती ताब्यात घेतली पासहज ेअन्यथा 

तेथ े ज े कोणी ससक्युरिटी इनचाजच असतील तयांच्यावि 

कािवाई व्हायला पासहज.े 

  श्री.धनंजय मुंड े : अध्यक्ष महोदय, आम्ही दखेील 

सविोधी पक्षात काम केलेले आह.े सविोधी पक्षात काम 

किीत असताना अशीच लाऊड स्पीकि आणण्याची घटना 

आमच्याकडूनही घडललेी होती. लाऊड स्पीकि जप्त करुन 

ज्यांनी ते आणले तयांच्यावि कािवाई दखेील झाली पासहज,े 

ह ेहोण ेआवश्यक आह.े 

  उपाध्यक्ष : मी सदि बाब तपासून घेऊन योग्य ती 

कािवाई कितो.  

  डॉ.सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, सदि बाब अतयंत 

गंभीि आह.े यामध्ये लाऊड स्पीकि जप्त किणे हा एक 

सवषय आह.े तयावि आपण आदशे कदलेच पासहजेत.  

डॉ.सनतीन िाऊत .... 

तसेच, तेथ े काही माजी आमदाि आलेले आहते. ते तेथे 

कागदपते्र वाटताना कदसत आहते. पिंतु, तयांना आपल्या 

पिवानगी सशवाय असे किता यते नाही. ती कागदपते्रही 

जप्त झाली पासहजेत. 
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 उपाध्यक्ष : ससक्युरिटीने याची ताबडतोब दखल 

घ्यावी व ज ेकोणी कागदपते्र वाटत असतील तयांच्यावि 

बंधन घालावे. 

  श्री.सुनील प्रभ ू : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.नवाब 

मसलक यांनी असा उल्लेख केला की, श्री.भास्कि जाधव 

यांना धमक्या येत आहते. तयांच्या जीसवताला धोका आह.े 

तयांना या सभागृहाने संिक्षण कदले पासहज.े अध्यक्ष 

महोदय, आपणच आम्हा सवच आमदािांच े तािणहाि 

आहात. तयांच्या जीसवताला धोका आह.े तयांना सतत 

धमक्या येत आहते. अशा परिसस्थतीत उद्या तयांच्यावि जि 

एखादा प्रसंग आला ति तयाला जबाबदाि कोण िाहणाि? 

तयामुळे मला असे वाटते की, तयांची सुिक्षा वाढसवली 

पासहज.े तयांना संिक्षण समळाल े पासहज.े ही दखेील या 

सभागृहाची मागणी आह.े 

  श्री.कदलीप वळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, 

सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि जाधव यांना येत असलले्या 

धमक्या लक्षात घेऊन तयांच्या जीसवताचे िक्षण किण्याच्या 

दसृष्टकोनातून आवश्यक ती सवच सिुक्षा तयांना दणे्यात येईल. 

गिज असल्यास ती सुिक्षा आणखी वाढसवण्यात येईल. 

............ 
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फोन टॅहपगंबाबत मासहतीचा मदु्दा 

  श्री.नाना पटोल े : अध्यक्ष महोदय, माध्यमाचं्या 

माध्यमातनू मला असे समजले आह े की, सन २०१६-

२०१७ या कालावधीत माझा फोन टॅप झाललेा आह.े 

इसमांच्या हालचाली, ठावरठकाणा याबाबतची मासहती 

समळवून तयांना वेळीच प्रसतबंध किणे आवश्यक असल्यान े

तयांच्या हालचालीवि लक्ष ठेवून समाज सवघातक कृतयांना 

आळा घालण्यासाठी वा अशा कृतयांची गोपनीय मासहती 

समळसवण्यासाठी खालील इसमांच े फोन नंबि तातडीन े

असभवेशनाखाली ठेवणे आवश्यक आह,े अशा पध्दतीच े

आपल्या होम समसनस्रीच्या माध्यमातून चालते. 

  अध्यक्ष महोदय, मी सन २०१६-२०१७ या 

कालावधीत खासदाि होतो. माझ्या हालचालीवि लक्ष 

ठेवण्याचे कोणते कािण नव्हतेच. मला जी मासहती 

समळाली आह,े तयानुसाि माझे नाव अमजद खान ठेवल े

होत.े माननीय कें द्रीय िाज्यमंत्री श्री.िावसाहबे दानव े

यांच्या पी.ए.चाही फोन टॅप किण्यात आला. माननीय 

खासदाि श्री.संजय काकड े यांचाही फोन टॅप केला गेला. 

माझ्याकड ेजी मासहती आह ेतयानुसाि मी नावे सांगत आह.े 

असे खूप लोक आहते. इकडच्या बाकावि बसलले्या 

लोकांची म्हणजे तयांच्याच लोकांची नावेही तयात आहते. 
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  अध्यक्ष महोदय, या सनसमत्ताने एक मोठा प्रश्न सनमाचण 

झाललेा आह.े आपल्या संसवधानामध्ये असे नमूद केलले े

आह ेकी, कोणाचीही गोपनीयता भंग किण्याचा असधकाि 

कोणालाही नाही. आपण धमाचचा आधाि घेतला ति 

कुठलाही धमच असेल तयामध्येही असेच म्हटले जात े की, 

आपण कोणाच्या गोष्टी ऐकल्या ति त े पाप गणले जाते. 

सुसंस्कृत लोक या पध्दतीने कित असतील ति मला माहीत 

नाही. धमाचच्या नावाने िाजकािण किणािे लोक असतात. 

ह ेफोन टॅप किण्याची गिज काय, या माग ेकोण आहते? 

पुण े पोलीस कसमशनि यांच्या माध्यमातनू सन २०१७-

२०१८ या कालावधीत ह ेफोन टॅप केले गेले. ह ेकोणाच्या 

आदशेाने झाल?े 

  अध्यक्ष महोदय, आपण पासहल े असेल की, सध्या 

साखि कािखान्याबाबत तक्रािींची मोहीम सुरु आह.े 

माननीय श्री.सनतीन गडकिी साहबेांचीही तक्राि केलेली 

आह.े तयांचे फक्त २ कािखाने आमच्या सवदभाचत आहते. 

माननीय श्री.सनतीन गडकिी  

श्री.नाना पटोले .... 

साहबेांच्या कािखान्यांचा तपास किा, असे पत्र तयांचेच 

लोक दते आहते. आमच्या सवदभाचत तयांचे दोन कािखाने 

आहते. दशेात, जगात ककती आहते ते मला माहीत नाही. 
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  अध्यक्ष महोदय, माझा सिळ सवाल आह े की, 

मुसलमानांचीच नावे तयामध्ये का टाकली, माझे नाव 

टाकल ेपासहज ेहोत ेना? महािाष्ट्रामध्ये हहदं-ूमुस््लीमांमध्य े

वाद सनमाचण करुन धमाचच्या नावाने पुन्हा िाजकािण 

किायच ेव िाज्य पेटवायचे हा उद्देश होता का तयामध्य?े या 

सवच गोष्टींची ससवस्ति मासहती माननीय गृह मतं्री यांनी 

आम्हाला आजच या सदनामध्ये द्यावी. 

  अध्यक्ष महोदय, यामध्ये कोण सूत्रधाि आहते ह े

आम्हाला समजले पासहज.े तो आमचा असधकाि आह.े 

आमच्याविील आिोपाबाबत असे नमूद केले आह ेकी, 'ही 

व्यक्ती कोणतेही काम, व्यवसाय किीत नसून अमली 

पदाथाचची तस्किी किीत आह'े. हा आिोप केवळ 

माझ्याविच नाही...  जेवढ्या लोकांच े फोन टॅप झाले 

तयामध्य े इकडच्याही काही लोकांच े फोन टॅप झाले 

असतील, यामध्ये ककती लोक आहते, नेमक्या 

कोणाकोणाची तपासणी केली गेली होती, कोणाकोणाच े

फोन टॅप केले गेले होत,े याची ससवस्ति मासहती कदली 

पासहज.े  

  अध्यक्ष महोदय, याचा मुख्य सूत्रधाि कोण आह?े 

कािण असधकािी आपल्या मनाने  ह ेकिेल असे कोणालाही 

म्हणता येणाि नाही. शासनाची तया असधकाऱयाला 

मान्यता घ्यावी लागते. मध्यतंिी माजी गहृ मंत्री 
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महोदयांनी मला सांसगतले की, आमच्या मंत्री महोदयांचेही 

फोन टॅप किणे सुरु आह.े या िाज्यामध्ये कधी असे होत 

नव्हते. असे अन्य िाज्यात होत असेल. पिंतु, महािाष्ट्रात 

बदल्यांच ेिाजकािण कधी झाले नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, काल आपण सभागृहात पासहले की, 

सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि जाधव यानंा एक 

सन्माननीय सदस्य सांगत होते की, 'तुम्ही बोललात ति  

 

श्री.नाना पटोले ... 

तुमचेही असनल दशेमुख करुन टाकू'. बाहिे असे सांसगतल े

जाते की, 'छगन भुजबळ करुन टाकू'. अशा पध्दतीची 

धमकी या सभागृहात कदली जात?े 

  अध्यक्ष महोदय, या पध्दतीची गंुड प्रवृत्ती कदसते. काल 

सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि जाधव यांनी आपल्या 

दालनात झालले्या घटनेबाबत सांसगतले. तया घटनमेध्ये 

गंुड प्रवृत्ती, िाडा किणािी प्रवृत्ती कदसते. पिवा श्री. िाज ु

साप्त े नावाच्या कफल्मससटीतील एका व्यक्तीने आतमहतया 

केली. तया प्रकिणामध्ये एका सघंटनचेी एक व्यक्ती आज 

पकडली गेली. भाजपाच ेएक आमदाि तया संघटनचेे अध्यक्ष 

आहते. 

नंति श्री.हशंद े.... 
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श्री.नाना पटोले... 

तो कोण आह,े तयाचे नाव समोि आले पासहज.े तसेच 

सविोधी पक्षाचे लोक तया प्रवृत्तीचे झाले आहते काय, 

याचाही शोध घेतला पासहज.े िाज्यातील कफल्म ससटी 

उद्योग इति िाज्यात जाणाि अशी चचाच आह.े  स्व.िाज ू

सापते यांच्या परिवािातील व इति काही लोक मला 

भेटण्यासाठी आले होत.े सचत्रपटाच्या डायिेक्टिकडून अवधै 

वसूली किण्यात येत आह,े तयांना जीव ेमािण्याची धमकी 

दणे्यात येत आह.े अनेक सचत्रपटांच्या शुटींग मुंबईमध्ये व 

िाज्यात होत नाहीत. अशा पध्दतीच्या तक्रािी येत आहते. 

स्व.िाज ूसापते यांच्या प्रकिणात ... (अडथळा)... तयापेक्षा 

मोठी कािवाई केली पासहजे. स्व.िाज ू सापते यांच्या 

प्रकिणात भाितीय जनता पक्षाच्या आमदािाच े नाव 

वािंवाि समोि येत आह े ते पुढे आले पासहजे. यासवच 

प्रकिणातील िाज्यातील गंुड प्रवृत्तींना सवधानसभेच्या 

माध्यमातनू आळा घालण्याच्या दषृ्टीकोनातून योग्य सनणचय 

घेण्यात यावा. तसेच फोन टॅपींग मागील सुत्रधाि कोण, 

याची मासहती दणे्यात यावी. 

 श्री.नवाब मसलक : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय 

सदस्य श्री.नाना पटोल े यांनी उपसस्थत केलेला सवषय 
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सनसितपणे गंभीि आह.े तयांचा मोबाईल क्रमांक हा 

वेगळ्या नावाने टॅप किण्याची पिवानगी कदली असेल ति 

या सवच सवषयाची चौकशी झाली पासहज.े तया काळामध्य े

सवांना फोन टॅप होत असल्याची सभती होती. सन्माननीय 

सदस्य श्री.नाना पटोल े यांनी उपसस्थत केलेल्या मुद्याची 

गृह मंत्री महोदय गंभीितेने दखल घेतील. 

 श्री.सुनील प्रभ ु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य 

श्री.नाना पटोले यांनी उपसस्थत केलेला मुद्दा अतयंत गंभीि 

आह.े ज्या पध्दतीने फोन टॅप केले जातात, यासंदभाचत 

तयांनी समोि आणणललेे दशृ्य अतयंत भयावह आह.े या 

प्रकिणाचा गांभीयाचन े सवचाि किण्यात यावा. 

सभागृहामध्ये माननीय गृह मंत्री उपसस्थत आहते. गृह 

सवभागाच्या माध्यमातून या प्रकिणाची कसून तपास करुन 

सभागृहासमोि सतय आणण े महत्त्वाचे आह.े आज 

सन्माननीय सदस्य श्री.नाना पटोले यांच्या बाबतीत ही 

घटना घडललेी आह.े भसवष्यात अशीच घटना 

सभागृहातील २८८ सन्माननीय  

 

श्री.सुनील प्रभ.ु.. 

सदस्याचं्या बाबतीत घडू शकते. यापूवीही अनेकांच्या 

बाबतीत अशी घटना घडली असले. यापूवी ज्या ज्या गोष्टी 
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घडल्या असतील तयांची गृह खातयाने चौकशी किावी व ती 

सभागृहाला अवगत करुन दणे्यात यावी, अशी माझी 

मागणी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, काल सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि 

जाधव ह ेसभागहृाच ेतासलका अध्यक्ष होत.े तयांनी आपल े

सवचाि सभागृहात मांडले आहते. तयांना सट्वटिवरुन 

धमक्या दणे्यात येत आहते. तयांचा फोन टॅप करुन 

तयांच्याकडील मासहती घेण्यासाठी तयांचे संभाषण टॅप 

किण्यात आले ति ही भयावह बाब होईल. लोकशाहीच्या 

मंकदिामध्य ेउभे िाहून बोलत आह.े लोकशाहीला काळीमा 

फासणािी घटना घडली आह.े भसवष्यात लोकशाहीचा खून 

यापध्दतीने केला जात असल्यान ेयाचा संपूणच महािाष्ट्रात 

सनषेध किणे आवश्यक आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.नाना 

पटोल ेयांचेसह आणखी कोणाचे फोन टॅप किण्यात आल े 

त्या सवच प्रकिणांची गृह मंत्री महोदयांनी चौकशी किावी व 

तो अहवाल आगामी असधवेशनामध्ये सादि किण्यात 

यावा, अशी माझी सवनंती आह.े तसेच सदिहू गैिकृतय 

किणाऱयावि कडक कािवाई किण्यात यावी, अशी माझी 

मागणी आह.े 

 श्री.िवींद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, ... (अडथळा)... 
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 उपाध्यक्ष : सुिक्षा सवभागाने ततकाळ माईक जप्त केला 

पासहज.े 

 श्री.भास्कि जाधव : अध्यक्ष महोदय, मी पॉईंट ऑफ 

इन्फॉमेशनच्या माध्यमातनू सभागृहाच्या बाहिे काय सुरु 

आह,े याची मासहती कदली आह.े आपले असधकाि आपणास 

मासहती असतानाही मी ते उद्धृत केले आहते. सदिहू 

प्रकिणी कोणी पिवानगी कदली, याची मासहती कदली 

असेल ति त े मला मासहती नाही. तयावेळी मी 

सभागृहामध्ये उपसस्थत नव्हतो. आपण सदिहू माईक 

ततकाळ बंद केला पासहज.े ह ेकाय सुरु आह े? सभागृहामध्ये 

बसायच ेनाही, कामकाजामध्ये सहभाग घ्यावयाचा नाही, 

जनतचेे सवषय मांडायच नाहीत, प्रतयेक वेळी िाजकािण 

किावयाचे, असे सुरु  

 

श्री.भास्कि जाधव... 

आह.े माझे म्हणणे आह ेकी, तयांना माशचलच्या माध्यमातनू 

सवसधमंडळाच्या आवािाबाहिे काढण्यात याव.े काय सुरु 

आह े ह े ? आम्ही म्हणू ते करु, आमचे कें द्रामध्य े सिकाि 

आह.े आम्ही कसेही वाग.ू आम्ही याला तयाला आत टाकू, 

याच े अमूक करु, तुम्हाला जे काही किायच े ते किा, 
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कोणाला धमक्या दतेा या ? ज्या गावच्या बाभळी तया 

गावच्या बोिी. 

 श्री.सुसनल केदाि : अध्यक्ष महोदय, सुिक्षा असधकािी 

यांना ततकाळ सनलंसबत केले पासहज.े..(अडथळा)... एवढ े

सगळे होत आह.े सुिक्षा असधकािी यांना एवढा कसला 

माज आला आह.े हा काय तमाशा सुरु आह े? तयांना आत्ता 

सनलंसबत किण्यात याव.े  सभागृहामध्ये मुख्यमंत्री महोदय 

उपसस्थत आहते. 

 श्री.पृथ्वीिाज चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय 

सदस्य श्री. भास्कििाव जाधव यांनी अतयंत महत्त्वाचा मुद्दा 

उपसस्थत केला आह.े मी सभागृहामध्ये थोडा उसशिा आलो 

आह.े सवसधमंडळाच्या पायऱयावि अजूनही पॅिेलल सभागृह 

सुरु आह.े तेथे माईक सुरु आहते, संबंध िाज्यातील समसडया 

लाईव्ह टेसलकास्ट किीत आह.े सदिहू प्रकिणी कािवाई 

किण्यास वेळ लागणाि असले ति सभागृहाची बैठक 

स्थसगत किण्यात यावी. हा सवसधमंडळाचा अवमान आह.े 

पॅिेलल सभागृहाची व्यवस्था ताबडतोब जप्त केली पासहजे 

व तयासाठी पिवानगी कदली पासहज,े कािवाई केली 

पासहज.े तोपयंत सभागृहाची बैठक स्थसगत किण्यात यावी.  

 (अध्यक्षस्थानी माननीय तासलका सभाध्यक्ष 

श्री.भास्कि जाधव) 
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 श्री.िवींद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, सभागृहामध्य े

सुरु असलले्या चचेच्या अनुषंगाने काल ... (अडथळा).... 

तासलका सभाध्यक्ष यांच्या बाबतीत एक प्रकाि घडला 

आह.े आज आम्ही सवसधमंडळाच्या सभागृहामध्ये यते 

असताना सकाळी आमदाि महोदय, माजी आमदाि व 

तयांच्यासह काही व्यक्ती घोषणा दते होत.े ही बाब आपण 

सीसीटीव्हीच्या माध्यमातनू पहाल तयावेळी तयांच्याविही 

कािवाई प्रस्तासवत  

 

श्री.िवींद्र वायकि... 

किण्यात यावी. सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि जाधव 

यांनी सभागृहामध्ये मुद्द े उपसस्थत केले आहते. काल 

सभागृहामध्ये ज ेघडले ते सवांनी पासहले. तासलका अध्यक्ष 

महोदय यांनी उपाध्यक्ष महोदयांच्या दालनामध्ये जी  

घटना घडली तयाचे इसतवृत्तांत सभागृहाला काल सांसगतल े

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.नाना पटोल े

यांनी कफल्म ससटीमधील डायिेक्टि यांचा मुद्दा मांडला 

आह.े सदिहू भ्रष्टाचािाची चौकशी किण्यात यावी. ८ 

डायिेक्टि यांना सतावण्यात येत आह.े.. (अडथळा)... 
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 तासलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री.िवींद्र 

वायकि मी आपणास पुन्हा बोलण्याची संधी दतेो. आपण 

खाली बसावे. मी तासलका सभाध्यक्ष या नातयाने सनदशे 

दतेो की, सभागृहाच्या बाहिेील माईक, स्पीकि व लाईव्ह 

टेसलकास्ट ततकाळ बंद किाव.े 

(काही सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न 

किीत असतात.) 

 श्री.िवींद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, सभागृहातील 

नव्ह ेति सभागृहाच्या बाहिे सुरु असललेे माईक व स्पीकि 

ततकाळ बंद किण्याच ेआदशे दणे्यात आल ेआहते, ह े मी 

सन्माननीय सदस्यानंा सांग ूइसच्छतो. 

यानंति श्री.तेलंग... 
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 श्री.जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, ज्या सन्माननीय 

सदस्यांनी सवधानसभा सभागृहाच्या बाहिे माईकचा वापि 

केला आह े तयांची नाव े (अडथळा….) अध्यक्ष महोदय 

आपणास असतिेक वाटेल…..  

 अध्यक्ष महोदय, आम्ही दखेील अनेक वेळा पायऱयावि 

बसलो आहोत, घोषणा कदल्या आहते. पिंतु सभागृहाच्या 

बाहिे माईकचा वापि किण्याच े धारिष्ट कोणीही केलेल े

नाही. तयामुळे तयांच्याविही कािवाई किण्यात यावी, अशी 

माझी आग्रहाची मागणी आह.े  

 श्री.नवाब मसलक : अध्यक्ष महोदय,  या सवधानसभेच े

कामकाज आसण बाहिेील प्रसतसवधानसभाच ेअसे दोन्हीही 

कामकाजाचे ABP माझावि LIVE प्रक्षेपण सुरु आह.े ह े

सवच LIVE प्रक्षेपण आपल्या लॅपटॉपवि कदसत े आह.े  

बाहिेील कामकाजाच ेसवच सचत्रीकिण आसण LIVE प्रक्षेपण 

दाखसवण ेबंद किण्याच ेआदशे आपण द्यावेत, अशी सवनंती 

आह.े  

 तासलका सभाध्यक्ष : मंत्री महोदय, आपण काय म्हणत 

आहात पूणच शब्द ऐकायला आल ेनाहीत. 

 श्री.नवाब मसलक : आपण ABP LIVE  पासहले ति 

आपल्या लक्षात येईल की, या सवधानसभेच ेकामकाज आसण 
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बाहिेील प्रसतसवधानसभाच े अस े दोन्हीही कामकाजाचे 

ABP माझावि LIVE प्रक्षेपण सरुु आह.े म्हणजचे कोठेतिी 

चॅनलवाल ेया सभागृहाचा अवमान किीत आहते. 

 तासलका सभाध्यक्ष : बाहिेील प्रसतसवधानसभेचे 

सचत्रीकिण व लाईव्ह प्रक्षेपण ततकाळ बंद किण्याचे आदशे 

दणे्यात आलेल ेआहते. 

 श्री.नवाब मसलक : बाहिेील प्रसतसवधानसभेच े

सचत्रीकिण व लाईव्ह प्रक्षेपण अद्यापही बंद किण्यात 

आलले ेनाही. ते सुरूच आह.े 

 तासलका सभाध्यक्ष : तासलका सभाध्यक्षाच े आसन 

ग्रहण केल्याबिोबि सदि सचत्रीकिण व लाईव्ह प्रक्षेपण बंद 

किण्यात याव,े असा आदशे कदलेला आह.े  

 श्री.नवाब मसलक : बाहिे LIVE सचत्रीकिण किण्यात 

येत आह.े  

 तासलका सभाध्यक्ष  : तेही बंद किण्याच्या सूचना 

दणे्यात आलेल्या आहते. तयापुढे सिकाि म्हणून काही किता 

येईल काय याबाबत मासहती घेऊनच तया संदभाचत भाष्य 

किणे उसचत होईल.  

 श्री.नाना पटोल े: अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य 

श्री.भास्कि जाधव यांनी एक महत्त्वपूणच सवषय 
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सभागृहामध्य े उपसस्थत केलेला आह.े अध्यक्ष महोदय, 

केिळच्या सवधानसभेच्या बाबतीत माननीय उच्च 

न्यायालयान े सनकाल दतेाना गोंधळी व िाडबेाज आमदाि 

व खासदाि यांच्यावि खटल ेचालसवण्याच े सनदशे दणे्यात 

आलले ेआहते.  

 अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीन े सभागृहाच्या बाहिे 

प्रसतसवधानसभा चालसवणेच खऱया अथाचन ेया सभागृहाचा 

अवमान आह.े  आपल्या पिवानगी सशवाय या सभागृहाच्या 

आवािामध्य े प्रसतसवधानसभा चालसवण्याचा असधकाि 

कोणालाही नाही. ज्या पद्धतीन े प्रसतसवधानसभा 

चालसवण्यात आली त े केवळ महािाष्ट्रानेच नव्ह ेति सपंूणच 

दशेाने LIVE पासहलेल ेआह.े हा या सवधानसभेचा अवमान 

आह.े पायऱयावि बसण्यासाठी कोणाही सन्माननीय 

सदस्याला सविोध नाही आह.े या महािाष्ट्राच्या 

सवधानसभेचा अवमान किण्याचा असधकाि या 

सभागृहाच्या कोणतयाही सदस्याला नाही. म्हणून 

प्रसतसवधानसभेची व्यवस्था सनमाचण किणाऱया सवांवि 

कायचवाही व्हावी, अशी माझी मागणी आह.े  

 श्री.कदलीप वळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, …. 

 तासलका सभाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री महोदयांना 

सवनंती आह े की, सन्माननीय सदस्य श्री.िहवंद्र वायकि 
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यांच े भाषण झाल्यानंति आपण आपला सनणचय जाहीि 

किावा. मला वाटत े आपण मला सुिक्षा दणे्याबाबत 

बोलणाि आहात काय? मी सभागृहामध्य े उपसस्थत 

नसताना काही सन्माननीय सदस्यांनी मला सुिक्षा 

  

 

तासलका सभाध्यक्ष…… 

दणे्याबाबतची मागणी केली आह.े मला याबद्दल आपणास 

काही सवनंती किावयाची आह.े तयामुळे आपण प्रथम माझ े

म्हणण े ऐकून घ्याव े व तयानंति सिकाि म्हणून आपण 

आपला सनणचय जाहीि किावा, अशी माझी सवनंती आह.े  

 श्री.िहवंद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय 

सदस्य श्री.सुनील प्रभ ू यांना फक्त एक समसनट बोलायच े

आह.े  

 तासलका सभाध्यक्ष : कृपया आपण पिस्पि असा 

सनणचय घेऊन नका. अन्यथा आपणास कदलेली संधी माग े

घेतली जाईल.  

श्री.िहवंद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, काल जी घटना 

घडली, तयाचे इसतवृत्त आपण सभागृहामध्य ेसांसगतल ेआह.े 

या सभागृहामध्य ेव सभागृहाच्या बाहिे जी घटना घडली 
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ती पूणच महािाष्ट्राने पासहलेली आह.े आज सकाळी 

आल्यानतंि आपण ज े वृत्त सांसगतल.े आपण जी मासहती 

कदली तयाच्या अनुषंगान ेसट्वटिवि दखेील आम्ही मासहती 

पासहल े आह.े सट्वटिच्या माध्यमातून आपल्या व या 

सभागृहाच्या बाबतीमध्य े तसचे आघाडी सिकािच्या 

बाबतीमध्य े अनके भाष्य केली गेलेली आहते. या सवच 

बाबीची दखल सभागृहान ेघेण ेह ेप्रामुख्यान ेमहत्त्वाचे आह.े 

या रठकाणी सनवडून येतो, तेव्हा आपण लोकांच े

प्रसतसनसधतव कितो. समाजासाठी ज ेचांगल ेकाम आह ेते 

किण्याचा प्रयत्न कितो.  

अध्यक्ष महोदय, आपण एक अभ्यास ूआमदाि आहात. 

आपण ज े बोलता ते खिे बोलता, ह ेआपण तया कदवशी 

सांसगतल ेआह ेआसण समाजामध्ये वावित असताना ककंवा  

आपल्या बिोबि काम किताना ह ेकदसून येते आह.े तयामुळे 

आपण बोलल्यानंति आपल्याविती जि काही आघात 

होणाि असेल ति आपल्याला संिक्षण समळण ेह ेप्रामुख्यान े

महत्त्वाच ेआह ेआसण ते ततकाळ कदल ेगेल ेपासहज.े  

अध्यक्ष महोदय, दसुिी गोष्ट अशी की, माननीय 

श्री.नाना पटोले यांनी सांसगतल्याप्रमाण े असस्ततवात 

असलले्या युसनयनचा दबावामुळे कफल्म ससटीतील अनेक 

कदग्दशचक, कला कदग्दशचक ह ेकफल्म ससटीमध्य ेकाम किायला 

मागतच नाही.  
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श्री. िहवंद्र वायकि….. 

अनेक लोकांचा दबाव असल्याकािणान ेश्री. अमन सवधात े

सािखे कदग्दशचक तया रठकाणी काम किायला मागत नाहीत. 

अनेक वेळा सदि रठकाणी खून दखेील झालले े आहते. 

तयामुळे कफल्म ससटीच्या आतमध्ये पूणचत: गृह खातयाच्या 

माध्यमातनू चौकशी लावनू ..... 

तासलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यांना सांग ू

इसच्छतो की, सवषयांति होत आह.े कृपया लवकि कन्क्लुड 

किाव.े  

 श्री.िहवंद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, ठीक आह.े 

(अडथळा….) सभागृहामध्य े ज े घडल े आह,े  तयामध्य े

ज्यांची नावे येतील तयांच्यावि कठोिात कठोि कायचवाही 

झाली पासहज,े अशी या सभागृहाची मागणी आह.े  

 श्री.सुनील प्रभ ू : अध्यक्ष महोदय, माझ्या हातामध्य े

महािाष्ट्र सवधानसभेची सनयमावली आह.े या सनयमानुसाि 

ह ेसभागृह चालते. अध्यक्ष महोदय, काल या सभागृहामध्य े

सन्माननीय सदस्यांनी गैिवतचन केले म्हणून सविोधी 

पक्षातील १२ सदस्यांना सनलंसबत किण्याचा सनणचय या 

सभागृहान े घेतला आह.े लोकशाहीच्या या मंकदिामध्य े

अशा पद्धतीचा सनणचय घेण े ह ेआपल्याला क्रमप्राप्त होत,े 

तया पद्धतीचा सनणचय आपण घेतला आह.े पिंतु आज याच 
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सवधानभवनाच्या आवािामध्य ेपायऱयांविती सवधानसभेच े

प्रसतसभागृह भिल ेगेल ेत े सनयमानुसाि आह ेकाय ? जि 

सनयमानुसाि नसले ति तया रठकाणी ध्वसनक्षेपक वापिला 

गेला, प्रसतसवधानसभा तया रठकाणी तयाि केली गलेी. ज्या 

पद्धतीन े या सभागृहाच े कामकाज चालत े तया पद्धतीन े

बाहिे कामकाज चालसवण्याचा प्रयत्न केला गेला.  अस े

कामकाज सनयमानुसाि नसेल ति या सदनाचा तो हक्कभंग 

आह.े  हक्कभंग असेल ति अध्यक्ष महोदय, याबाबतचा 

सनणचय आपण द्यावा, अशी माझी मागणी आह.े 

 तासलका सभाध्यक्ष : आपण प्रस्तासवक मसुद्यामध्य े

माननीय पीठासीन असधकाऱयाकडे हक्कभंग दाखल 

केल्यानंति तो हक्कभंग होतो की, नाही यासाठी तो 

  

तासलका सभाध्यक्ष…… 

प्रस्ताव हक्कभंग ससमतीकड े पाठवावा लागतो. तोंडी 

मांडललेा हक्कभंग स्वीकािता येतो की नाही, ह े मला 

मासहती नाही. 

 (सन्माननीय सदस्य श्री.िवी िाणा ह ेहातामध्य ेबॅनि 

घेऊन माननीय तासलका सभाध्यक्ष यांना सनवेदन 

दणे्यासाठी डायसवि जातात.)  
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 तासलका सभाध्यक्ष : कृपया सतकड ेकोणीही लक्ष दऊे 

नये…… कृपया सतकड ेकोणीही लक्ष दऊे नय.े सन्माननीय 

सदस्य श्री.िवी िाणा यांना सांग ू इसच्छतो की, माननीय 

अध्यक्ष यांना अशा प्रकािे थेट सनवेदन दतेा येत नाही. 

तयामुळे आपण आपल ेसनवेदन खाली द्यावे.  

(सन्माननीय सदस्य श्री.िवी िाणा घोषणा दते िाजदडं 

उचण्याचा प्रयत्न कितात.) 

 तासलका सभाध्यक्ष : माशचल यांना बोलावून 

घ्याव…े…. माशचल यांना बोलावून सन्माननीय सदस्य 

श्री.िवी िाणा यांना बाहिे काढावे.  

 (सत्ताधािी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच 

वेळी बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

 (माशचल सन्माननीय सदस्य श्री. िवी िाणा यांना 

िाजदडंासह सभागृहाच्या बाहिे घेऊन जात असतात, तेव्हा 

तासलका सभाध्यक्ष सन्माननीय सदस्यांना थांबण्याची 

सूचना कितात.) 

 तासलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री.िवी 

िाणा आपणास सांग ू इसच्छतो की, शेतकऱयांचा सवषय 

महत्त्वाचा आह.े आज शेतकऱयांच्या सवषयावि 

सभागृहामध्य े चचाच आह.े तयामुळे आपण सभागृहामध्य े

येऊन उक्त चचमेध्य े सहभाग घ्यावा आसण आपल े मुद्द े
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मांडावेत. आपणास बोलण्याची पुिेपूि संधी कदली जाईल. 

पिंतु सभागृहामध्य े स्टंटबाजीला कोठेही थािा कदला 

जाणाि नाही. आता सन्माननीय सदस्य श्री. िवी िाणा 

यांना  माशचल यांनी सभागृहाच्या बाहिे घेऊन जाव.े 

िाजदडं नाही म्हणून सभागृहाचे कामकाज बंद पडणाि 

नाही, असा सनयम किण्यात आललेा आह.े 

 

तासलका सभाध्यक्ष…… 

 सन्माननीय सदस्य श्री.िवी िाणा यांनी केलेल्या 

स्टंटबाजीला फाि महत्त्व दऊे नका, अशी मी सवनंती कितो.  

(सत्ताधािी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य उभ े

िाहतात.) 

आता मी उभा आह,े सवच सन्माननीय सदस्यांनी खाली 

बसाव.े  

 उपसस्थती सवच सन्माननीय सदस्यांनी एक बाब लक्षात 

घ्यावी की, सन्माननीय सदस्य श्री.िवी िाणा यांनी 

शेतकऱयांच्या प्रश्नावि केलेल्या चचेच्या मागणीमध्य े

शेतकऱयांबद्दल प्रामासणक हतेू आह े की, फक्त स्टंटबाजी 

आह,े ह ेआपणा सवांना कदसून येत आह.े  

 यानंति श्री.कुलकणी…..  
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तासलका सभाध्यक्ष.... 

आज सभागृहामध्ये कृसष सवषयावि चचाच ठेवण्यात आलेली 

आह.े ही बाब सन्माननीय सदस्याचं्या लक्षात आणनू कदली 

आह.े कृसष सवषयाविील चचते सन्माननीय सदस्यानंी भाग 

घेऊन चचाच किावी. अशी चचाच किण्यासाठी तयांना पुिेपूि 

वेळ दणे्यात यईेल. ही बाबही सन्माननीय सदस्यांच्या 

सनदशचनास आणनू कदली आह.े पिंतु तयांचा हतेू चचाच 

किण्याचा नाही, ह ेस्पष्ट होत आह.े तयामुळे तया घटनेकड े

असधक लक्ष दऊेन तयाचे महत्त्व वाढव ू नये, अशी मी 

सभागृहाला सवनतंी कितो.  

 मी माननीय गृहमंत्रयांना एक सचूना करु इसच्छतो. 

सभागृहामध्ये मी काही मुद्दे उपसस्थत केले होते. तया 

अनषुंगाने माननीय गृहमंत्रयांनी काही मुद्द ेसांसगतले आहते. 

सवसधमंडळाच्या पायऱयांवि जे सन्माननीय सदस्य बसल े

होत े तया सन्माननीय सदस्यांना तेथून बाजलूा किण्यात 

आले आह.े तसेच सवसधमंडळाने वृत्तवासहन्यांना एका 

मयाचदपेयंतच प्रवेश कदला आह.े पिंतु काही वृत्तवासहन्या 

सचसत्रकिण किण्यासाठी पुढे आल्या आहते. तया 

वृत्तवासहन्यांना सक्त सूचना दणे्यात येत आहते की, तयांनी 

भसवष्यात अशा प्रकािची कृती करु नये. न पेक्षा 
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सवसधमंडळाच्या सनयमांच े उल्लघंन केल्याबद्दल ततकालीन 

अध्यक्ष जो सनणचय घेतील तया सनणचयाच्या दषु्परिणामांना 

तयांना सामोिे जाव ेलागेल. तसेच तेथील माईक काढण्यात 

आले असनू तेथील सचसत्रकिणही बंद किण्यात आलेले आह.े 

तेथील कॅमेिामनदखेील बाहिे गेललेे आहते.  

 मला शासनाने संिक्षण द्याव,े असे माझ्यावि प्रेम 

असलले्या, माझ्या सजसवताची हचंता ज्यांना वाटते तयांनी 

सांसगतले आह.े आज आपल्या अवतीभवती जी काही दशृ्य 

आसण उदाहिण े घडत आहते, तयामुळे अशा प्रकािच्या 

भावना माझ्या सन्माननीय सहकाऱयांनी व्यक्त केल्या 

आहते. तयावि माननीय गृह मंत्रयांनी सांसगतले की, मला 

संिक्षण दणे्यात येईल तयाचप्रमाणे असधकच े संिक्षण हव े

असल्यास तेही कदले जाईल. मी याबाबत सभागृहाला आसण 

माननीय गृहमंत्रयांना थोडी असधकची मासहती दऊे 

इसच्छतो.  

 

तासलका सभाध्यक्ष.... 

 मागील सहा ते सात वषाचपूवी मला संिक्षण कदले जात 

होत.े पिंतु तयानंति मला कोणतयाही प्रकािच ेसंिक्षण कदल े

नाही. याचा अथच मी िाज्य सिकािकड ेसंिक्षणाची मागणी 

केली आसण तयांनी ती नाकािली, असे नाही. पिंतु मी सांग ू
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इसच्छतो की, मी कधीच संिक्षण घेतललेे नाही. सहा ते 

सात वषाचपूवी दि तीन मसहन्यांनी पोलीस अधीक्षकांकडून 

मला पत्राद्वािे कळसवण्यात येत असे की, ''मला अमूक 

वगाचच े संिक्षण मंजूि आह.े आमच्याकडील मासहतीप्रमाण े

आपणास संिक्षण घेणे अतयावश्यक आह.े तिी दखेील आपण 

संिक्षण घ्याव'े'. मी तया तयावेळेस दि तीन मसहन्यांना 

तयांना उत्ति दऊेन सांगत असे की, ''मी माझ्या आयुष्यात 

कधीही कोणतेही चुकीचे काम केलेले नाही. मी कोणावि 

अन्याय केलेला नाही. मी माझ्या ततवानुसाि जीवन जगत 

असतो आसण म्हणून मला कोणतयाही संिक्षणांची 

आवश्यकता नाही.'' तयावि पोलीस अधीक्षक पत्राद्वािे 

सांगत असत की, ''आपल्या सजसवताला काही धोका 

झाल्यास तयाची सवचस्वी जबाबदािी आपली िाहील.'' मी 

तयांना कळसवत असे की, ''होय. याची जबाबदािी माझीच 

िाहील. मी संिक्षणास जबाबदाि धिणाि नाही.''  मी 

सभागृहाला सांगू इसच्छतो की, मी कधीही संिक्षण घेतलले े

नाही. माझ्या आयुष्यात अनेक िाजकीय चढ-उताि आल े

आहते. अनेकांशी माझा संघषच झाला होता. मी कधीही 

संिक्षण घेतले नाही. आज दखेील माझ्या संिक्षणासाठी एक 

पोलीस सशपाईदखेील नसतो. याच े कािण मी कधीच 

संिक्षणाची मागणी केललेी नाही. मला संिक्षण 

नाकािल्याचा मी कधीच आिोपही किीत नाही. काल जी 
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घटना घडली आह े तया अनुषगंाने सोशल समसडयाच्या 

माध्यमातनू मला काही धमक्या येत आहते. सवशेषत: 

सवधानपरिषदचे े सन्माननीय सविोधी पक्षनेते जाहीिपण े

मुलाखत दऊेन सांगत आहते की, ''भास्कि जाधव यांच्या 

सविोधात िाज्यात एक हजाि रठकाणी आम्ही आंदोलन 

किणाि आहोत.'' यामुळे माझ्या कुटंुबामध्ये थोडीशी 

अस्वस्थता सनमाचण झाली आह.े मी स्वत: संिक्षण मागणाि 

नाही. मला संिक्षणाची आवश्यकता आह,े असे मला वाटत 

नाही. पिंतु काल सन्माननीय सदस्य श्री. सुधीि 

मुनगंटीवाि यांनी सभागृहामध्ये जाहीिपणे कदलले े

आव्हान, जाहीिपणे मला कदलेली धमकी, ज्याचा उल्लखे 

सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोल ेयांनी केला, बाहिेही 

तयांनी माझ्याबद्दल वेगवगेळे  

तासलका सभाध्यक्ष.... 

वक्तव्य केलेले आहते. तया सवांचा सवचाि किता शासनाला 

मला संिक्षण द्याव,े असे वाटत असेल ति ते दणे्यात याव.े 

ही बाब माझ्याशी संबंधीत असल्याने मी याबाबत खुलासा 

केलेला आह.े याबाबत मी असधक काही खुलासा करु 

इसच्छत नाही.  

 श्री. कदलीप वळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, 

सभागृहामध्ये दोन ते तीन मुद्दे उपसस्थत किण्यात आलले े
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आहते. ज्येष््ठ सन्माननीय सदस्य आसण माजी सवधानसभा 

अध्यक्ष श्री. नाना पटोल ेयांनी तयांच्या फोन टॅपींगसंदभाचत 

गंभीि मुद्दा उपसस्थत केला आह.े तयांनी असेही सांसगतल े

की, सन २०१६-१७ च्या दिम्यान आणखी काही लोकांच े

फोन टॅप ककंवा सव्हलेन्ससाठी लावण्यात आले होत.े माझ्या 

दषृ्टीने ही असतशय गंभीि बाब आह.े अशा प्रकािे फोन टॅप 

किण्यासाठी ठिासवक कायद्यांतगचत इंटेसलजन्स 

कसमशनिला अपि मुख्य ससचव (गृह) यांची पिवानगी 

घ्यावी लागते. ज्यांचा फोन टॅप किावयाचा आह े तयांची 

नावे, दिुध्वनी क्रमाकं आसण कोणतया कािणामुळे फोन टॅप 

किावयाचा आह,े ते किण द्याव ेलागते.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतले की, 

तयांच ेनाव बदलून तयांचा फोन टॅप केला आह.े या संपूणच 

घटनचेी चौकशी किण्याची आवश्यकता आह.े या 

सभागृहामध्ये उपसस्थत किण्यात आललेा हा मुद्दा असतशय 

गंभीि आह.े याबाबत मी जाहीि कितो की, या संपूणच 

प्रकिणाची उच्चस्तिीय चौकशी किण्यात येईल आसण तयात 

ज े कोणी दोषी असतील तयांच्यावि कािवाई किण्यात 

येईल. याबाबतची सवच वस्तुसस्थती पुढील असधवेशनात 

मांडण्यात येईल. तसेच याबाबतची सवच औपचारिकता 

(formality) पूणच किण्यात येईल.  
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 अध्यक्ष महोदय, कला कदग्दशचक श्री. िाजू साप्त ेयांनी 

काल आतमहतया केली आह.े तयांनी आतमहतया किण्यापूवी 

एक सव्हसडओ प्रसारित केला आह.े तयात तयांनी सांसगतल े

की, युसनयनच्या माध्यमातून तयांना कशा प्रकािे त्रास 

होतो, कशा प्रकािे काम करु कदल ेजात नाही, तयांच्याकडे 

पैस ेमासगतले जातात. याबाबत तयांनी काल तक्राि केली 

होती. मी कालच यासंदभाचत हपंपिी-हचंचवडच े पोलीस 

आयुक्त तसेच  

श्री. कदलीप वळसे-पाटील ...... 

पुण े आयुक्तांकडूनही मासहती घणे्याचा प्रयत्न केला आह.े 

मुंबई पोसलसांनादखेील सूचना कदलले्या आहते. सचत्रपट 

क्षेत्रामध्य े अशा प्रकािचा सवनाकािण त्रास दणेे, खंडणी 

वसूल किणे ककंवा एक्स्रॉशन किणे, ह ेिाज्याच्या सचत्रपट 

व्यवसायाच्या दषृ्टीकोनातून असतशय हानीकािक आसण 

घातक आह.े म्हणून यासंदभाचत मी उद्या दपुािी ०४.०० 

वाजता माझ्या दालनात बैठक आयोसजत केली आह.े तया 

बैठकीसाठी अपि मुख्य ससचव (गहृ), पोलीस महासंचालक 

व इति सवच वरिष्ठ असधकाऱयांना हजि िाहण्यास सांसगतल े

आह.े यासंदभाचतील चौकशी करुन या प्रकिणातील 

वस्तुसस्थती समोि आल्यानंति यात कोण दोषी आह,े याची 

मासहती समळाल्यानंति तयांच्यावि कािवाई किण्यात 

येईल.  
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 अध्यक्ष महोदय, सतसिा मुद्दा हा आपल्या 

संिक्षासंदभाचतील आह.े हा सवषय संवेदनशील असल्याने मी 

तयावि असधक भाष्य करु इसच्छत नाही. पिंतु आपली 

इच्छा असो ककंवा नसो, आपले संिक्षण किण्याची 

जबाबदािी ही शासनाची आह.े मी सांग ू इसच्छतो की, 

शासन आपणास आवश्यक ते संिक्षण दणेाि आह.े  

 श्री. नाना पटोल े : अध्यक्ष महोदय, मी फोन 

टॅपींगसंदभाचतील प्रश्न उपसस्थ केला होता. माझ्याकडील 

मासहतीमध्ये अनेकांची नावे आहते. प्रससद्धी माध्यमावि 

अशा प्रकािच्या बातम्या प्रससद्ध झाल्यानंति मी 

याबाबतची मासहती घेतली होती. मी सांग ूइसच्छतो की, 

अशा प्रकािच ेफोन टॅपींगचे काम प्रशासनातील असधकािी 

तयांच्या पातळीवि किीत नसतील. तयासाठी शासनाची 

मान्यता घेतली जात असले, असा माझा कयास आह.े फोन 

टॅप किण्यासाठी मुख्यमंत्री स्तिावरुन मान्यता घतेली जात े

काय ? याबाबत खुलासा झाला पासहज.े फोन टॅप 

किण्यासाठी काय व्यवस्था असते याची मासहती आम्हाला 

समजली पासहज.े फोन टॅप किण्यासाठी काय प्रोसेस असते, 

ह ेआम्हालाही समजल ेपासहज.े 

यानंति श्री. चौधिी....
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श्री.नाना पटोले..... 

हव े ति ही मासहती पुढील असधवेशनात द्यावी.  ती 

तातडीनेच द्यावी, असे आमचे म्हणणे नाही.  पिंतु कोणतया 

पातळीवरुन अशा प्रकािे कायचवाही केली जाते, कोणाच्या 

इशाऱयावरुन फोन टॅहपंग केले जाते ह े सांगाव.े  तसेच 

तयामध्य े आमच े नाव मुसस्लम का टाकण्यात आले, हा 

दखेील एक मुद्दा आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, दसुिी गोष्ट म्हणजे तयामध्ये आमच े

नाव अंमली पदाथांची तस्किी किणाऱयांच्या यादीमध्य े

दाखसवण्यात आलेले आह.े  संबंसधत असधकाऱयांना मासहती 

नाही का की मी खासदाि होतो, मी आता दखेील 

लोकप्रसतसनधी आह,े माझा व्यवसाय काय आह.े.. या गोष्टी 

तयांना मासहती आहते की नाहीत ह ेमलाही मासहती नाही. 

पिंतु प्रश्न एवढाच आह े की, कोणतया पातळीवरुन 

कायचवाही केली जाते याची मासहती द्यावी.  हा सवषय फक्त 

एकटया माझ्याशीच संबंसधत नाही.  माननीय कें द्रीय 

िाज्यमंत्री श्री.िावसाहबे दानवे यांच े दखेील फोन टॅहपंग 

किण्यात आले.  माननीय कें द्रीय मंत्री श्री.सनतीन गडकिी 

यांचा दखेील असेल कािण आताच तयांच्या साखि 

कािखान्याची चौकशी लावण्याबाबत पत्र कदले आह.े  
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तसेच माननीय िाज्यमंत्री श्री.बच्च ूकडू यांच ेदखेील नाव 

आह.े  अशा ककती लोकांची नावे सांगासवत ?  

लोकप्रसतसनधींना जि अंमली पदाथांची तस्किी 

किणाऱयांच्या यादीत टाकल े जात असले ति मला अस े

वाटते की, महािाष्ट्राचे चरित्र हनन किण्याची ही व्यवस्था 

आह.े  तयामुळे मी मंत्री महोदयांना सवचारु इसच्छतो की, 

याबाबत कोणतया पातळीवरुन कायचवाही केली जाते तयाचा 

खुलासा किावा. 

 तासलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री.नाना 

पटोल,े आपण दखेील यापूवी सवधानसभा अध्यक्षपदी 

कायचित होते.  पिंतु सभागृहाच्या कामकाजाची एवढया 

वषांची पध्दत पाहता असे कदसून येते की, असत संवेदनशील 

सवषयांमध्ये सिकािच्या वतीने फाि उघडपण े खुलास े

किता येतात, असे मला वाटत नाही.  तयाउपि मंत्री 

महोदय काही खुलासा किणाि असतील ति ते मला 

मासहती नाही.  पिंतु यासंदभाचत तयांनी असतशय सुचक 

सवधान केले आह ेकी, उद्या दपुािी ०४.०० वाजता मी सवच 

वरिष्ठ असधकाऱयांना बैठकीसाठी बोलावले आह.े   

तासलका सभाध्यक्ष..... 
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तया बैठकीत ते खाजगीत चचाच कितील.  तया बाबी या 

रठकाणी उघडपणे ते बोलतील ककंवा कस ेह ेमला मासहती 

नाही.  अथाचत, मंत्री महोदयांनी ते ठिवाव.े 

 श्री.जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, अलीकडील 

काळात वतचमानपत्रातून आसण सविोधी पक्षातील काही 

नेतयांच्या तोंडून याला ईडी लावतो, तयाला सीबीआय 

लावतो अशी अनेक सवधाने आपण ऐकतो.  मंत्री या 

नातयाने नव्ह ेति या सभागृहाचा सदस्य या नातयाने मी या 

रठकाणी बोलत आह.े  जि या सभागृहातील सन्माननीय 

सदस्यांच फोन, िाज्य सिकािव्यसतरिक्त कें द्राची एखादी 

एजन्सी टॅहपंगवि ठेवत असेल ति सभागृहातील 

सन्माननीय सदस्यांचे संिक्षण किणे ही आपली जबाबदािी 

आह.े  माझी आपणाकिवी या संदभाचत माननीय गृह 

मंत्रयांना सवनतंी आह ेकी, महािाष्ट्र सवधीमंडळाच्या ककती 

सन्माननीय सदस्यांच े फोन टॅहपंगला ठेवललेे आहते 

याबाबतीत कें द्र सिकािच्या ईडी, एएनआय ककंवा 

इतिांकड ेचौकशी किावी व या सभागृहातील सन्माननीय 

सदस्याचं ेसंिक्षण किण्याबाबत कायचवाही किावी.  कािण 

अशा प्रकािे व्यक्ती स्वातंत्रयावि गदा आणण्याच ेकाम कें द्र 

सिकािच्या कोणतयाही एजन्सीज किीत असतील ति 

तयाचा पिामशच घेऊन तयाबाबत काळजी घ्यावी व तयाची 

माननीय गृह मंत्रयांकडून चौकशी व्हावी, ही सवनंती. 
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 तासलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री.नाना 

पटोल े यांनी उपसस्थत केलेल्या मुद्दयाबाबत दखेील मंत्री 

महोदयांना काही उत्ति द्यायचे असेल ति तयाला माझा 

सविोध नाही.  मी तयासंदभाचत केवळ माझा अनभुव कथन 

केला आह.े 

 श्री.कदलीप वळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, 

सन्माननीय सदस्य श्री.नाना पटोले यांनी उपसस्थत केलेल्या 

मुद्दयाबाबत मी अगोदिच उत्ति कदललेे आह.े  एखादा फोन 

टॅहपंगला ठेवायचा असेल ति तयाची प्रककया काय असते ह े

मी सांसगतले आह.े  जि एखादा व्यक्ती दशेसविोधी 

कािवाया ककंवा तशा काही आक्षेपाहच गोष्टी किीत 

असल्याचे इंटेसलजन्स कसमशनि यांच्या सनदशचनास आल े

ति ते िाज्याच्या गृह ससचवांना संबंसधत व्यक्तीचा फोन 

क्रमांक, कािणे, इतयादी बाबी दऊेन पिवानगी घेतात व 

तयानंति फोन टॅप किता येतात.   

श्री.कदलीप वळसे-पाटील..... 

हा सवषय माननीय मुख्यमंत्री ककंवा गृहमंत्री यांच्यापयंत 

येत नाही.  तयाबाबतचा सनणचय मी सांसगतलले्या स्तिाविच 

होत असतो.  तयामुळे सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतलले े

फोन क्रमांक, नावे, ती कोणतया परिसस्थतीत कदली, ती नाव े

खिी आहते की खोटी आहते... तसेच सन्माननीय सदस्यांच े
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म्हणणे आह े की, माझा दखेील तयामध्य े नबंि आह.े  

तयाप्रमाण े तयांचा नंबि आह े ककंवा कस े ह े पाहण े हा 

उच्चस्तिीय चौकशीचा भाग आह.े  तयामुळे तयासंदभाचत मी 

असधक बोलू इसच्छत नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, दसुिा मुद्दा माननीय मंत्री श्री.जयंत 

पाटील यांनी मांडला.  कें द्रीय एजन्सीजकडून काही 

सन्माननीय सदस्य ककंवा िाजकीय व्यक्तींचे फोन टॅप केल े

जात आहते का, असा प्रश्न तयांनी उपसस्थत केला.  हा 

सवषय कें द्र सिकािच्या अखतयारितील आह.े  मी याबाबत 

सनसितपणे असधक मासहती घेण्याचा प्रयत्न किीन व 

आपणा संबंसधतानंा अवगत किीन.  

 तासलका सभाध्यक्ष : ठीक आह.े  आता आपण पढुचा 

सवषय घेऊ.  एक गोष्ट खिी आह े की, या सभागृहामध्य े

अनेक सदस्य गेल्या तीस-पस्तीस-चाळीस वषांपासून काम 

किीत आहते.  पिंतु आपल्यालासुध्दा आठवत नसेल की, 

कें द्रीय एजन्सीची एवढी काळजी, भीती ककंवा हचंता 

वाटावी अशा प्रकािची चचाच महािाष्ट्राच्या सवधीमंडळात 

कधी झाली आह.े  तसे मला तिी आठवत नाही.  कें द्रीय 

सुिक्षा एजन्सीमुळे महािाष्ट्रातील जवळजवळ प्रतयेक 

लोकप्रसतसनधी आसण सवशेषकरुन सविोधी पक्षाचे 

पदासधकािी खूप मोठया तणावात वावित आहते अशी 

परिसस्थती आह,े असे म्हटले ति वावग ेठिणाि नाही. 
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 श्री.नाना पटोल े : अध्यक्ष महोदय, हा असतशय गंभीि 

प्रश्न आह.े  व्यक्तीस्वातंत्रय हा मुद्दा सवाचत महत्त्वाचा आह.े  

माननीय मंत्री श्री.जयंत पाटील ह ेदखेील आताच याबाबत 

बोलले आहते.  आताचे माननीय सविोधी पक्षनेते मागील 

सिकािच े प्रमुख होत.े  तयांच्या काळात म्हणजे सन 

२०१६-१७ मध्ये झाललेी कािवाई िाज्य पोलीस 

दलामाफच त झाललेी आह.े  पिंतु माननीय मंत्री श्री.जयतं 

पाटील यांनी मांडलेल्या मुद्दयाचा सवचाि केला ति आता 

सवांसाठी धोक्याची घंटा आह.े   

श्री.नाना पटोले..... 

चोि, डाकू यांच ेफोन टॅप किण्याला आमचा सविोध नाही.  

कािण तसे आपला कायदाच सांगतो.  पिंतु कें द्रीय 

यंत्रणेच्या माध्यमातून लोकप्रसतसनधींचे फोन टॅहपंग केले 

जात असले ति ती असतशय गंभीि बाब आह.े  सावचजसनक 

आसण सामासजक जीवनातनू सवांना बिबाद किण्याचे काम 

या लोकशाही व्यवस्थेत होत असेल ति याची गांभीयाचन े

दखल घेण्याची आवश्यकता आह.े  शेवटी कें द्रीय तपास 

यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रतयेकाचे व्यक्तीस्वातंत्रय सहिावून 

घेण्याचे काम कें द्र सिकाि किीत असेल ति ती असतशय 

गंभीि बाब आह.े  या बाबी आपण पाहत आहोत.  काल 

दखेील आपणास तयाच पध्दतीची धमकी दणे्यात आली.  

तुमचा भुजबळ करुन टाकू, तुमचा असनल दशेमखु करुन 
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टाकू अशा प्रकािच्या धमक्या सभागृहामध्य े कशाच्या 

आधािे कदल्या जातात ?  आपण या रठकाणी लोकांच ेप्रश्न 

मांडतो, लोकांसाठी काम कितो.  या रठकाणी आपण 

सहजतेने तीस-पस्तीस वषे प्रसतसनधीतव किीत नसतो.  

तयासाठी आयुष्य वेचावे लागते, कदवस-िात्र एक किावी 

लागते.  अशा परिसस्थतीत येथे आल्यानतंि सभागृहामध्ये 

धमक्या दणेे, तशी परिसस्थती सनमाचण किणे, येथे जास्त 

बोलाल ति तमुच्यासवरुध्द ईडी, सीबीआय लावू अस े

म्हणणे ही असतशय गंभीि बाब आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या बाबीला एवढया सोप्या पध्दतीन े

घ्यायच े असेल ति मला वैयसक्तक काही अडचण नाही.  

पिंतु मला असे वाटते की, सभागृहाने या एकंदि सवषयावि 

गांभीयाचन ेसवचाि किण्याची हीच वेळ आह.े  मला मासहती 

होत ेकी आपले काहीच नाही, तयामुळे मी घाबिलो नाही.  

पिंतु इति कोणाच्या बाबतीत थोड-ेफाि उलटेपालटे झाल े

ति तयाला आतमहतया किण्यासशवाय पयाचय उिणाि नाही.  

तयामुळे मला असे वाटते की, भुजबळ करुन टाकू, असनल 

दशेमुख करुन टाकू अशा धमक्यानंा गांभीयाचन ेघ्यावे.  तशी 

माझी सिकािला सवनंती आह.े 

 तासलका सभाध्यक्ष : ठीक आह.े  सन्माननीय सदस्य 

श्री.नाना पटोले यांच्या आग्रहानुसाि वरिष्ठ नेतयांनी 

यासंदभाचत एकदा एकसत्रत येऊन चचाच किावी.   
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 श्री.अस्लम शखे : अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळी 

सवधानसभा सदस्य सवधीमंडळामध्ये प्रवेश कितात 

तयावेळी प्रवेशद्वािावि सुिक्षा िक्षकांकडून कोसवड 

आिटीपीसीआि चाचणीचा सनगेरटव्ह अहवाल आह े ककंवा 

कस े ह े पासहले जाते.  एवढी चांगली सुिक्षाव्यवस्था 

असताना सवधीमंडळामध्ये स्पीकि, माईक आत आणल े

जाणे ही बाब सुिक्षाव्यवस्थेचा फाि मोठा लॅप्स आह ेव त े

आपल्याला नाकािता येणाि नाही.  यापूवी दखेील अशीच 

एक घटना झाली होती.  एका सन्माननीय सदस्यांनी केवळ 

दाखसवण्यासाठी का असेना पिंतु सवधीमंडळामध्य े सपस्तुल 

घेऊन प्रवेश केला होता.  सिकाि कोणाचेही असदु्या पिंत ु

सुिक्षा व्यवस्थेमध्ये एवढ े मोठे लॅप्स असतील ति 

सवधीमंडळामध्य ेपुढे फाि मोठया घटना घडू शकतात, ह े

आपल्याला नाकािता येणाि नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, काल १२ सन्माननीय सदस्यांच े

सनलंबन किण्यात आले आह.े  तयावरुन सवधान परिषदचे े

माननीय सविोधी पक्षनेते खुलेआम सागंत आहते की, आम्ही 

िाज्यात हजािपेक्षा जास्त रठकाणी आंदोलन करु.  एके 

बाजूला कोिोनाचा प्रसाि वाढू नये यासाठी सिकाि या 

नातयाने आपण लोकांना पूणचवेळ धंद,े व्यवसाय करु दते 

नाहीत.  आपण तयांना ठिवून कदलेल्या लेव्हलप्रमाणेच 

दकुाने, व्यवसाय उघडण्याची पिवानगी कदललेी नाही.  
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पिंतु दसुऱया बाजूला मात्र अशा प्रकािे कोिोनाचा प्रसाि 

होईल अशी कृतय ेकेली जात असतील ति मला वाटते की ते 

योग्य ठिणाि नाही.  तयामुळे जेथ े कुठे अशा प्रकािे ह े

फालतु आंदोलन किीत असतील तयांच्यावि सिकाि या 

नातयाने आपण कडक कािवाई केली पासहज.े 

यानंति श्री.धुमाळे.....
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पॉईंट ऑफ इन्फॉमशेन 

 श्री. प्रताप सिनाईक (ओवळा-मासजवडा) : अध्यक्ष 

महोदय, माझा पॉईंट ऑफ इन्फॉमशेन आह.े 

अध्यक्ष महोदय, कें द्रीय तपास यंत्रणेमाफच त जी 

चौकशी सुरू आह े तयाचा प्रताप सिनाईक हा दखेील एक 

भाग आह.े  कािण या रठकाणी चचाच सुरू असताना काही 

सन्माननीय सदस्यांची नाव े घेतली गेली.  तयामध्य े

माननीय श्री. छगन भुजबळ, श्री. असनल दशेमुख यांची 

नाव ेघेतली गेली.  मात्र माझ ेनाव घेण्यात आल ेनाही.  मी 

सांग ूइसच्छतो की, प्रताप सिनाईक सुध्दा तयातील एक नाव 

आह े आसण मी गेल्या ७ मसहन्यांपासून तपास यंत्रणेला 

सामोि जात आह.े  मी या संदभाचत कालच माननीय 

गृहमंत्री महोदयांना एक पत्र कदले.  कािण आघाडी सिकाि 

स्थापन झाल्यानतंि प्रताप सिनाईक यांचा खािीचा वाटा 

आह.े  कािण मी सत्ताधािी पक्षाचा आमदाि आह.े  

एमएमआिडीएमध्ये सुिक्षा िक्षक पुिसवण्याकामी किोडो 

रुपयांचा घोटाळा झाला असा आिोप माझ्यावि किण्यात 

आला आह.े  िाज्य शासनाच्या गृह सवभागात आर्थचक गुन्ह े

अन्वषेण सवभाग कायचित आह.े या आर्थचक गुन्ह ेअन्वषेण 

सवभागामध्य े एक गुन्हा दाखल झाला की, 
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एमएमआिडीएमध्ये असा असा प्रकािचा घोटाळा झाललेा 

आह.े तयानंति आर्थचक गुन्ह े शाखेचा तपास नंति ईडीन े

स्वत:कड े घेतला.  आर्थचक गुन्ह े शाखेमध्य े तो घोटाळा 

झाललेा आह े की नाही याची तपासणी किण े िाज्य 

सिकािची जबाबदािी आह े आसण एमएमआिडीए हा 

सवभाग सुध्दा िाज्य सिकािच्या अखतयारित आह.े  मी 

सत्ताधािी पक्षाचा आमदाि आह े आसण माझ्यावि अशा 

प्रकािच े आिोप होत असताना कदासचत त े िाज्य 

सिकािवि सुध्दा आिोप होत आहते.  तयामुळे मी काल गृह 

मंत्री महोदयांना पत्र कदल े आसण सांसगतल े की, शेवटी 

माझ्यावि आिोप होतात, मी सत्ताधािी सशवसेना पक्षाचा 

आसण महासवकास आघाडी सिकािचा एक घटक आह.े  

तयातून िाज्य सिकािची सुध्दा कुठे तिी बदनामी होत.े  

कािण मी घोटाळा केला असा माझ्यावि आिोप असून तया 

दषृ्टीने माझी चौकशी सुरू आह.े   

 

श्री. प्रताप सिनाईक....... 

अध्यक्ष महोदय, मी माननीय गृह मंत्री महोदयांना या 

सभागृहाच्या माध्यमातनू सवचारु इसच्छतो की, मी तयांना 

काल ज े पत्र कदल े आह े की, आपण तया आर्थचक गुन्ह े

शाखेकडून अहवाल मागवून घ्यावा.  प्रताप सिनाईक यांनी 
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घोटाळा केला असेल ति प्रताप सिनाईक गजाआड जायला 

पासहज,े तयाला सशक्षा व्हायलाच पासहजे.  पिंतु जि 

घोटाळा केला नसेल ककंवा घोटाळा झाला नाही अस ेजि 

आर्थचक गुन्ह ेशाखेकड ेकागदपते्र जमा झाली असतील ककंवा 

तयांचा तपास पूणच झाला असेल ति तया शाखेने 

तयाबाबतचा अहवाल गृह सवभागाकडे सादि केला पासहज े

आसण गृह सवभागाने तो अहवाल लोकांपयंत पोहोचसवला 

पासहज,े जेणेकरुन प्रताप सिनाईक तयात आिोपी आह े

काय, तयांनी घोटाळा केला आह ेकाय, आसण घोटाळा केला 

असेल ति तयाला सशक्षा कदली जाईल आसण जि नसेल केला 

ति तयाला गृह खातयाच्या वतीने आसण या महासवकास 

आघाडी सिकािच्या वतीन ेक्लीन सचट कदली पासहजे, अशी 

माझी मागणी आह े  आसण ती आपण पूणच किणाि आहात 

काय ? 

 श्री. नाना पटोल े : अध्यक्ष महोदय, जसा आता 

सन्माननीय सदस्य श्री. प्रताप सिनाईक यांनी मुद्दा 

उपसस्थत केला.  तयाबाबत ईडी असो की फोन टॅहपंग असो 

याबाबत माझी मुख्यमंत्री महोदयांनी अशी सवनंती आह े

की, तयांनी माननीय गृह मंत्रयांच्या अध्यक्षतेखाली 

मंसत्रमंडळाची एक उपससमती नेमून या व्यवस्थेला 

आपल्याला कस े सनयंत्रणात आणता येईल तयाबाबत 

कायचवाही केली ति मला वाटत े दबाव तंत्राची व्यवस्था 
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सनमाचण किण्याचे ज ेपाप सविोधकांकडून केल ेजाते तयाला 

आपल्याला थांबसवता येईल, एवढीच माझी सूचना आह.े 

 श्री. कदलीप वळस े पाटील (गहृ मंत्री) : अध्यक्ष 

महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. प्रताप सिनाईक यांनी 

मला काल भेटून आता तयांनी येथे सभागृहात ज ेकथन केल े

तया संदभाचत सनवदेन मला कदलले ेआह.े  कालच तयाच्यावि 

मी कायचवाही करुन ईओडब्ल्यूच्या माफच त तयांच्याकड ेकाही 

केसेस प्रलंसबत आहते काय ककंवा तयामध्य ेकाही आह ेकाय, 

तयाबाबत सूचना कदल्या आहते आसण एमएमआिडीएचा 

सवषय गृह खातयांतगचत नसला तिी एमएमआिडीएकडून 

सुध्दा अशी मासहती मागसवण्याच्या  

श्री. कदलीप वळसे पाटील..... 

संदभाचत सूचना कदल्या आहते.  ती मासहती प्राप्त झाल्यावि 

तयाबाबत योग्य तो सनणचय घेतला जाईल आसण सन्माननीय 

सदस्यांना तयानुसाि कळसवल ेजाईल. 

---------- 
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पृ.शी. : सनयम स्थसगत ठेवण े

म.ुशी. : सनयम स्थसगत ठेवण्याबाबत माननीय 

उप मुख्यमंत्री  

  तथा सवत्त मंत्री यांचा प्रस्ताव. 

 

श्री. असजत पवाि ( उप मुख्यमंत्री तथा सवत्त मंत्री ) : 

अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महािाष्ट्र 

सवधानसभा सनयम ५७ अन्वये पुढील प्रस्ताव मांडतो :- 

 पुिवणी मागण्यांविील चचाच व मतदानाच्या संदभाचत 

सवधानसभा सनयमांतील सनयम २६० (२) मधील तीन 

कदवसांच्या कालावधीबाबतची जी तितूद आह ेती महािाष्ट्र 

सवधानसभा सनयमांतील सनयम ५७ अन्वय े स्थसगत 

किण्यात यावी. 

प्रस्ताव मतास टाकून एकमताने समंत झाला. 

------- 
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श्री. असजत पवाि ( उप मुख्यमंत्री तथा सवत्त मंत्री ) : 

अध्यक्ष महोदय, आज कामकाजपसत्रकेबाबत एक 

शुसध्दपत्रक काढलेल े आह े आसण तयामध्य े पणन सवभाग, 

अन्न व नागिी पुिवठा सवभाग आसण कृषी सवभाग या 

सवभागांच ेसवधेयके सभागृहासमोि मांडावयाची आहते.   
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पृ. शी. : अनुदानाकरिता पुिवणी मागण्या 

म.ु शी. : सन २०२१-२०२२ या वषाचच्या 

अनुदानाकरिता 

    पुिवणी मागण्या : 

(१) सामान्य प्रशासन सवभाग 

   (२) गृह सवभाग 

   (३) महसूल व वन सवभाग 

   (४) कृसष, पशुसंवधचन, दगु्धव्यवसाय 

सवकास व  

मतस्यव्यवसाय सवभाग  

   (५) शालेय सशक्षण व क्रीडा सवभाग 

   (६)  नगिसवकास सवभाग  

   (७)  सवत्त सवभाग  

   (८)  सावचजसनक बांधकाम सवभाग  

   (९)  जलसंपदा सवभाग  

   (१०) सवधी व न्याय सवभाग 

   (११)  उद्योग, ऊजाच व कामगाि सवभाग  

   (१२)  ग्रामसवकास सवभाग  

   (१३) अन्न, नागिी पुिवठा व ग्राहक 

संिक्षण सवभाग  

   (१४) सामासजक न्याय व सवशषे 

सहाय्य सवभाग  

   (१५) सनयोजन सवभाग 
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   (१६) सावचजसनक आिोग्य सवभाग  

   (१७) वैद्यकीय सशक्षण व औषसध द्रव्य े

सवभाग 

   (१८) आकदवासी सवकास सवभाग  

   (१९) सहकाि, पणन व वस्त्रोद्योग 

सवभाग 

   (२०) उच्च व तंत्र सशक्षण सवभाग 

   (२१) मसहला व बालसवकास सवभाग 

   (२२) पाणी पुिवठा व स्वच्छता सवभाग 

   (२३) कौशल्य सवकास, िोजगाि व 

उद्योजकता सवभाग 

   (२४) पयचटन व सांस्कृसतक कायच सवभाग 

   (२५) अल्पसखं्यांक सवकास सवभाग 

   (२६) मिाठी भाषा सवभाग 

   (२७) इति मागास बहुजन कल्याण 

सवभाग 

 

तासलका सभाध्यक्ष (श्री. भास्कि जाधव) : आता (१) 

सामान्य प्रशासन सवभाग, (२) गृह सवभाग, (३) महसूल व 

वन सवभाग,  (४) कृसष, पशुसंवधचन, दगु्धव्यवसाय सवकास 

व मतस्यव्यवसाय सवभाग, (५) शालेय सशक्षण व क्रीडा 

सवभाग, (६) नगिसवकास सवभाग, (७) सवत्त सवभाग, (८) 

सावचजसनक बांधकाम सवभाग, (९) जलसंपदा सवभाग, 
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(१०) सवधी व न्याय सवभाग, (११) उद्योग, ऊजाच व 

कामगाि सवभाग, (१२)  ग्रामसवकास सवभाग,  (१३)

 अन्न, नागिी पुिवठा व ग्राहक संिक्षण सवभाग, (१४) 

सामासजक न्याय व सवशेष सहाय्य सवभाग,  (१५) 

सनयोजन सवभाग, (१६) सावचजसनक आिोग्य सवभाग, (१७) 

वैद्यकीय सशक्षण व औषसध द्रव्ये सवभाग, (१८)

 आकदवासी सवकास सवभाग, (१९) सहकाि, 

पणन व वस्त्रोद्योग सवभाग, (२०) उच्च व तंत्र सशक्षण 

सवभाग, (२१) मसहला व बालसवकास सवभाग, (२२) 

पाणी पुिवठा व स्वच्छता सवभाग, (२३) कौशल्य सवकास, 

िोजगाि व उद्योजकता सवभाग, (२४)  पयचटन व 

सांस्कृसतक कायच सवभाग,  (२५) अल्पसखं्यांक सवकास 

सवभाग, (२६)  मिाठी भाषा सवभाग, (२७) इति 

मागास बहुजन कल्याण सवभाग या सवभागाच्या पुिवणी 

मागण्या चचलेा घेण्यात येतील सवभागांच्या मागण्यांचा 

तपशील सदस्यांना टपालखणाद्वािे  (सपजन होल) सवतरित 

किण्यात आल्या आहते. कपात सूचना दणे्याची मुदत 

सोमवाि, कदनांक १२ जुल,ै २०२१ िोजी सायंकाळी ५.०० 

वाजेपयंत सनसित किण्यात आललेी असल्यान ेमान्य कपात 

सूचनांची यादी सदस्यांना स्वतंत्रपण े सवतरित किण्यात 

येईल.  
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 या चचेसाठी चचाचिोधापयंत वेळ उपलब्ध आह.े  

यापैकी सत्तारुढ पक्षास संबंसधत मंत्रयांच्या उत्तिासह सनम्मा 

वेळ व सविोधी पक्षास सनम्मा वळे दणे्यात येईल. सदस्य 

वेळेचे बधंन पाळून मला सहकायच कितील,  अशी मी 

अपेक्षा व्यक्त कितो. आता चचेला सुरूवात होईल. 

तासलका सभाध्यक्ष..... 

आता सभागृहातील परिसस्थती आपल्याला मासहती 

आह.े  पण तिी दखेील माझ्या डाव्या बाजूला सभागृहामध्य े

काही सन्माननीय सदस्य बसलले ेआहते. सवचसाधािणपण े

अशी चचाच सविोधी पक्ष सुरू कितो.  म्हणून मी या 

बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांना प्रथम बोलण्याची संधी 

दतेो.   

मी सन्माननीय सदस्यांना सांग ू इसच्छतो की, 

सभागृहाच े कामकाज सनयमाप्रमाण ेआसण सवांना समान 

संधी दऊेन किायच े ठिलेल े असल्यामुळे तयानुसाि मी 

कामकाज घेत आह.े 

(सत्तारुढ पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच 

वेळी बोलत असतात.) 

सत्तारुढ पक्षाच्या वतीन े कोणत े सन्माननीय सदस्य 

भाषण किणाि आहते ?   
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यानंति श्रीमती कोळसगिे......
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श्री. असजत पवाि : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनुमतीने सन २०२१-२२ या वषाचतील बाब क्र. १ त े

१६८ मधील  २३,१४९ कोटी ७५ लाख ३१ हजाि रुपये 

इतक्या िकमेच्या पुिवणी मागण्या मंजुिीसाठी 

एकसत्रतरितया सभागृहासमोि मांडत आह.े  

तासलका सभाध्यक्ष (श्री. भास्कि जाधव) : आता मी 

सन २०२१-२२ च्या पुिवणी मागण्यांविील सामान्य 

प्रशासन सवभाग, गृह सवभाग, महसूल व वन सवभाग,कृसष, 

पशुसंवधचन, दगु्धव्यवसाय सवकास व मतस्यव्यवसाय 

सवभाग,शालेय सशक्षण व क्रीडा सवभाग, नगिसवकास 

सवभाग, सवत्त सवभाग, सावचजसनक बांधकाम सवभाग, 

जलसंपदा सवभाग,सवधी व न्याय सवभाग, उद्योग, ऊजाच व 

कामगाि सवभाग, ग्रामसवकास सवभाग, अन्न, नागिी 

पुिवठा व ग्राहक संिक्षण सवभाग,सामासजक न्याय व सवशेष 

सहाय्य सवभाग, सनयोजन सवभाग, सावचजसनक आिोग्य 

सवभाग, वैद्यकीय सशक्षण व औषध द्रव्ये सवभाग, आकदवासी 

सवकास सवभाग, सहकाि, पणन व वस्त्रोद्योग सवभाग, उच्च 

व तंत्र सशक्षण सवभाग, मसहला व बालसवकास सवभाग, 

पाणी पुिवठा व स्वच्छता सवभाग, कौशल्य सवकास, 

िोजगाि व उद्योजकता सवभाग, पयचटन व सांस्कृसतक कायच 
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सवभाग, अल्पसखं्यांक सवकास सवभाग, मिाठी भाषा 

सवभाग, इति मागास बहुजन कल्याण सवभाग या 

सवभागाच्या मागण्या म्हणजे मागण्या क्रमांक ए-६, बी-१, 

बी-२, बी-४, बी-५, बी-७, बी-१०, सी-७, डी-३, डी-४, 

डी-६, डी-८, ई-२, एफ-२, एफ-३, एफ-५, जी-२,  एच-

३, एच- ५, एच-६, एच-७, एच-८, आय-५, जे-१, के-६, 

के-११, एल-२, एम-२, एन-३, एन-४, ओ-२, ओ-३, ओ-

१४, ओ-२०, ओ-२६, ओ-३६, ओ७४, ओ-१०, ओ-२१, 

ओ-२७, ओ-३७, ओ-७५, आि-१, आि-३, एस-१, एस-४, 

टी-५, टी-६, व्ही-२, व्ही-३, डब्ल्यू-२, डब्ल्यू-४, एक्स-१, 

वाय-२, झेडए-४, झेडडी-२, झेडई-२, झेडएफ-१, झेडजी-

४ आजच्या कदवसाच्या कामकाज पसत्रकेसोबतच्या सूसचत 

दशचसवल्याप्रमाणे एकसत्रतपण ेमतास टाकतो. 

मागण्या मतास टाकून संमत झाल्या. 

---------- 
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पृ.शी. :अनुदानाकरिता पुिवणी मागण्या 

म.ुशी. : सन २०२१-२२ च्या 

अनुदानाकरिता पुिवणी  

   मागण्या : चचाचिोधानंतिचे सवभाग 

तासलका सभाध्यक्ष : आता मी चचाचिोधानतंि 

असलले्या सवभागाच्या मागण्या म्हणजे मागण्या क्रमांक - 

महािाष्ट्र सवधानमंडळ ससचवालय झेडसी-१, झेडसी-

२ 

आजच्या कदवसाच्या कामकाज पसत्रकेसोबतच्या 

सूसचत दशचसवल्याप्रमाणे एकसत्रतपण ेमतास टाकतो. 

मागण्या मतास टाकून संमत झाल्या. 

(प्रसे : सोबत जोडलेले मागण्याच ेजोडपत्र छापाव.े) 

------ 
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पृ.शी. : महािाष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील 

प्रलंसबत परिक्षांच ेसनकाल  

   जलदगतीने लावण्याबाबत. 

म.ुशी. : महािाष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील 

प्रलंसबत परिक्षांच ेसनकाल  

 जलदगतीने लावण्याबाबत या सवषयावि 

माननीय उप  

 मुख्यमतं्रयांचे सनवेदन. 

श्री. असजत पवाि(उप मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 

मी आपल्या अनमुतीने सनयम ४७ अन्वये पुढील सनवेदन 

मांडतो. 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय मखु्यमतं्रयांसोबत िसववािी 

मंत्रीमंडळाची बैठक होती तया बैठकीमध्य े

एमपीएससीच्यासंदभाचत काही चचाच झाली. तया चचेमध्य े

माननीय मखु्यमतं्रयांनी आदशे कदले की, कदनांक ५ जलुै, 

२०२१  िोजी संध्याकाळी मी, सचफ सेके्रटिी आसण 

संबंधीत असधकािी यांची बैठक घेऊन िाज्यामध्य ेसाधािण 

ककती रिक्त पद ेआहते तयाबाबत िाज्य शासनाचे ताबडतोब 

भिती किावी. 
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अध्यक्ष महोदय, कद.५.७.२०२१ िोजी महािाष्ट्र 

लोकसेवा आयोगाकडील प्रलंसबत पिीक्षांचे सनकाल जलद 

गतीने लावण्यासाठी किावयाच्या उपाययोजनांसंदभाचत जो 

सनणचय झाला तयामध्य ेतो असा आह ेकी, प्रलंसबत पिीक्षांच े

सनकाल जलद गतीन े पूणच किण्यासाठी 

उपाययोजनाबाबतचे ठोस सनणचय घेण्यात आले. तयावेळी 

ज्या सवभागाची रिक्त पद े भिणे आवश्यक आह,े अशा 

सवभागांची पद ेभिण्यास मान्यता दणे्याबाबत सचूना प्राप्त 

झाल्या. तयानुषंगाने अपि मुख्य ससचव (सवत्त) यांनी ज्या 

सवभागांनी तयांची पद ेभिणे असल्याने पदभितीस मान्यता 

दणे्याच े प्रस्ताव सवत्त सवभागास सादि केल.े अशा 

प्रस्तावांना सवत्त सवभागाने मान्यता कदली असनू तयानुसाि 

सन २०१८ पासून महािाष्ट्र लोकसेवा आयोगामाफच त 

भिण्यात येणाऱया सवसवध सवगाचतील खालील रिक्त 

पदांच्या भितीस मान्यता दणे्यात आललेी आह े: 

गट-अ - ४४१७ पद े

श्री. असजत पवाि....  

गट-ब - ८०३१ पद े

 गट-क - ३०६३  

 एकूण  - १५५११ 
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तिी विीलप्रमाणे १५,१११ इतकी पद े महािाष्ट्र 

लोकसेवा आयोगामाफच त भिण्यास सवत्त सवभागाने कदलेल्या 

मान्यतेनसुाि, सदि पदांचे आिक्षण तपासनू ती पद े

भिण्याच्या दषृ्टीने आवश्यक ती कायचवाही किण्यात येईल.  

------ 
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पृ.शी. : सजल्हा परिषद सनवडणुका पुढे 

ढकलण्याबाबत. 

म.ुशी. : सजल्हा परिषद सनवडणुका पुढे 

ढकलण्याबाबत या सवषयावि  

  माननीय उप मखु्यमंत्रयांचे सनवेदन. 

श्री. असजत पवाि (उप मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 

मी आपल्या अनमुतीने सनयम ४७ अन्वये पुढील सनवेदन 

मांडतो. 

 अध्यक्ष महोदय, सजल्हा परिषदचे्या 

सनवडणुकांच्या यासचकांबाबत आज सवोच्च न्यायालयामध्य े

सुनावणीच्या वेळी  सवोच्च न्यायालयाने कोसव्हडच्या 

पाश्वचभुमीवि सजल्हा परिषद सनवडणुका पुढे ढकलण्यात 

याव्यात ककंवा कस े याबाबतचा सनणचय माननीय िाज्य 

सनवडणूक आयोगाने घ्यावा अस ेसनदशे कदललेे आहते. तया 

संदभाचत माननीय मुख्यमतं्रयांनी मुख्य ससचवानंासूचना 

दवेून िाज्य सनवडणूक आयोगाला पत्र दवेून पुढील 

कायचवाही किण्यास सांसगतले आह,े ह ेमला सभागृहाच्या 

लक्षात आणून द्यायच ेआह.े  

------ 
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     पॉईंट ऑफ इन्फॉमशेनसबंधंी 

 श्री अबू आजमी : अध्यक्ष महोदय, मेिा पॉईंट ऑफ 

इन्फॉमेशन ह.ै आपन ेमुझे मुझे बोलने के सलए मौका कदया 

उसके सलए मैं आपको धन्यवाद दतेा हू.ं मैं आपका बहुत 

ज्यादा शुक्रगुजाि हू.ं 

 अध्यक्ष महोदय, मेिी इतनी ही सवनती थी कक हमािे 

मानखुदच-सशवाजीनगि एरिया में एक बडा सिज बन िहा ह.ै 

हम लोगों ने सनयम के अनुसाि महानगिपासलका में एक 

मागंी की थी कक हजित ख्वाजा गिीब नवाज िसहमतलु्ला, 

हालांकक ये      ताजदाि-ए-हहदं ह.ै केवल भाित के लोग ही 

नहीं तो पूिी दसुनया के लोग, सब हहदं-ूमुसस्लम उनको 

मानते ह.ै मैं छत्रपसत सशवाजी महािाज जी का बहुत 

सम्मान किता हू.ं महािाष्ट्र औि भाितवषच में उनसे बडा 

औि कोई हो नहीं सकता. मेिा औि मेिे इलाके के लोगों का 

नम्र सनवेदन ह.ै  मेिे पास कई महीनों स ेतमाम लोग िोज 

आ िह ेह.ै कााँग्रेस  के पास, सशवसेना के पास, बीजेपी के 

पास, एनसीपी के पास, सब के पास जाकि इन लोगों न े

सवनती की ह ैकक उस सिज का नाम "ख्वाजा गिीब नवाब 

िसहमतुल्ला" के नाम स ेिखा जाए औि आग ेजो नई मुंबई 

आती ह ैउसका नाम सशवाजी महािाज के नाम से िख कदया 

जाए. इसी तिह िायगढ़ का नाम संभाजी महािाज के नाम 
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स ेिख कदया जाए. यह मेिा प्रपोजल ह.ै मुझे उम्मीद ह ैकक 

इस प्रपोजल को मान्यता दी जाएगी. हमने कानून के 

मुतासबक महानगिपासलका में मांग की ह.ै मेिा सवनम्र 

सनवेदन ह ैकक इस प्रपोजल को मान्यता द ेदी जाए. इसके 

सलए मैं आपका बहुत आभाि प्रकट करंुगा. धन्यवाद. 

 तासलका सभाध्यक्ष : शासनाने तयाची नोंद घ्यावी.  

      --------- 

 

 

 श्री मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल अब्दलु खासलक : अध्यक्ष 

महोदय, मेिा पॉईंट ऑफ इन्फॉमशेन ह.ै आपने मझुे सदन 

में बोलने का मौका कदया, उसके सलए मैं आपका शुक्रगुजाि 

हू.ं मैं मालेगाव स ेताल्लुक िखता हू.ं  

 अध्यक्ष महोदय, पूिे हहदंसु्थान में, संपूणच दशे में २६ 

लाख पाविलमू ह.ै सजनमें तकिीबन १८ लाख पाविलूम 

हमािे महािाष्ट्र में ह.ै आज इस सवषय के संबंध में मैं अपनी 

बात आपके माध्यम स ेसदन में िखना चाहता हू.ं तकिीबन 

१८ लाख पाविलूम महािाष्ट्र में ह.ै कपास का उतपादन 

महािाष्ट्र में होता ह ैऔि ये कपास यानच में तैयाि होन े के 

सलए तसमलनाडू में जाता ह.ै कपास यानच में तैयाि होन ेके 
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बाद वह कफि से महािाष्ट्र आता ह.ै उसमें रान्सपोटच का खचच 

ॲड हो जाता ह.ै स्पीहनंग समल का जो नफा ह ैवह उसमें 

शासमल हो जाता ह.ै इससे यानच काफी महगंा हो जाता ह.ै 

महािाष्ट्र में सजतने लोग पाविलमू स ेजुड ेहुए ह,ै वे महगंा 

यानच खिीदते ह ैऔि उसके बाद कच्चा कपडा तैयाि होता ह.ै 

यह कपडा िाजस्थान औि गुजिात जाता ह.ै वहा ंउस कपड े

की प्रोसेहसंग औि डाईंग होती ह.ै उसके बाद वह कपडा 

कफि स ेमहािाष्ट्र में आता ह.ै तब उसका िेट बहुत ज्यादा हो 

जाता ह.ै यकद महािाष्ट्र में स्पीहनंग समल कायम की जाए तो 

यानच महािाष्ट्र में बनेगा. अगि प्रोसेहसंग हाऊस महािाष्ट्र में 

होगा तो कपड े की प्रोसेहसंग महािाष्ट्र में होगी. इसस े

महािाष्ट्र में कपड े पि जो लागत आएगी वह तसमलनाडू, 

गुजिात औि िाजस्थान स ेकाफी कम होगी. आज पाविलमू 

के्षत्र मंदी स ेबहुत ज्यादा बेजाि ह.ै हालात कुछ इस तिह के 

ह ै कक यानच बहुत महगंा ह.ै महािाष्ट्र में सबजली महगंी ह.ै 

आज पाविलमू उद्योग मंदी का सशकाि ह.ै मालेगाव में 

तकिीबन ३ लाख पाविलूम ह.ै आज सािे पाविलूम बंद ह.ै 

५ लाख मजदिू बेिोजगाि ह.ै सिकाि न ेलॉकडाऊन की 

वजह स ेजो योजना बनायी थी कक रिक्शा चालकों को, 

मासलक को १५०० रुपया कदया जाएगा. उसी तिह 

पाविलूम मजदिूों के सलए सिकाि की ओि स ेकोई योजना 

बनाकि मदद की जानी चासहए. लॉकडाऊन औि मंदी के 
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कािण पाविलूम उद्योग बहुत ज्यादा बेजाि ह.ै इससलए 

उनको भी मदद समलनी चासहए. मैं सिकाि स े 

 

 

श्री मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल अब्दलु खासलक..... 

यह कहना चाहता हू ं कक पाविलूम उद्योग की ओि ध्यान 

कदया जाना चासहए औि इस ससलससले में जो भी योजना 

बन सकती ह ैवह बनायी जानी चासहए, ताकक यह उद्योग 

हजंदा िह सके. धन्यवाद.  

      ------ 

 

                     ....यानंति 

कु.सगिप 
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 काही सन्माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ... 

  तासलका सभाध्यक्ष : मी काही सन्माननीय सदस्यांना 

बोलण्याकरिता संधी दणेाि आह.े पिंतु, ततपूवी माननीय 

उप मुख्यमंत्री महोदयांना सवसनयोजन सवधेयक माडंावयाच े

आह.े आपल्याला ते येथे संमत करुन सवधानपरिषद 

सभागृहात पाठवावे लागेल. तथूेन आल्यानंति पुन्हा येथे 

घोषणा किावी लागेल. तयामुळे उप मुख्यमंत्री महोदय 

आपण आपले सवधेयक मांडावे. 

............ 
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पृ.शी. 

:  
 

(सद्वतीय पुिवणी) सवसनयोजन 

सवधेयक 

                    L.A. BILL NO. XVI OF 
2021 
(A BILL TO AUTHORISE 
PAYMENT AND APPROPRIATION 
OF CERTAIN FURTHER SUMS 
FROM AND OUT OF THE 
CONSOLIDATED FUND OF THE 
STATE FOR THE SERVICES AND 
PURPOSES OF THE YEAR 
ENDING ON THE THIRTY FIRST 
DAY OF MARCH 2022.) 

 

  श्री.असजत पवाि (उप मुख्यमंत्री तथा सवत्त मंत्री) : 

अध्यक्ष महोदय, मी सन २०२१ च ेसव.स.सव. क्रमांक १६ - 

कदनांक ३१ माचच, २०२२ िोजी संपणाऱया वषाचच्या 

सेवांसाठी व प्रयोजनांसाठी िाज्याच्या एकसत्रत सनधीतनू 

आणखी सववसक्षत िकमा दणेे व तयांचे सवसनयोजन किण े

यांस असधकृत मंजुिी दणे्यासाठी सवधेयक मांडण्यासाठी 

सभागृहाची अनमुती मागतो. 

  असे किीत असताना मी सभागृहाच्या सनदशचनास आण ू

इसच्छतो की, भाितीय संसवधानाच्या अनुच्छेद २०७, खंड 
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(१) द्वािे महािाष्ट्राच्या िाज्यपालांना प्रदान किण्यात 

आलले्या शक्तींचा वापि करुन तयांनी ह ेसवधेयक सवचािात 

घेण्याबाबत महािाष्ट्र सवधानसभेस सशफािस केली आह.े 

     प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

  तासलका सभाध्यक्ष : अनमुती दणे्यात आली आह.े 

 श्री. असजत पवाि : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनुमतीने सन २०२१ च े सव.स.सव. क्रमांक १६ 

सभागृहासमोि मांडतो. 

  तासलका सभाध्यक्ष : सवधेयक मांडण्यात आल े

आह.े 

 श्री.असजत पवाि : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनुमतीने सन २०२१ च े सव.स.सव. क्रमांक १६ - कदनांक 

३१ माचच, २०२२ िोजी संपणाऱया वषाचच्या सेवांसाठी व 

प्रयोजनांसाठी िाज्याच्या एकसत्रत सनधीतून आणखी 

सववसक्षत िकमा दणेे व तयांचे सवसनयोजन किणे यांस 

असधकृत मजंुिी दणे्यासाठी सवधेयक सवचािात घेण्यात 

याव,े असा प्रस्ताव मांडतो. 

प्रस्ताव मतास टाकून संमत झाला 

 तासलका सभाध्यक्ष : सवधेयक सवचािात घेण्यात आल े

आह.े  आता सवधेयक खंडश: सवचािात घेण्यात येईल. 
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   खंड २ व ३, अनसुूची, सवधेयकाच ेभाग झाले. 

खंड १, संपूणच शीषचक व हतेुवाक्य सवधेयकाच े

भाग झाले. 

 श्री.असजत पवाि : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनुमतीने सन २०२१ च े सव.स.सव. क्रमांक १६ समंत 

किाव,े असा प्रस्ताव मांडतो. 

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

 तासलका सभाध्यक्ष : सन २०२१ च ेसव.स.सव. क्रमांक 

१६ संमत झाले आह.े 

............... 
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पृ.शी. 

:  
 

शेतकिी (सक्षमीकिण व संिक्षण) 

आश्वाससत मूल्य व कृसष सेवा 

किाि (महािाष्ट्र सुधािणा)  

सवधेयक 

                    L.A. BILL NO. XVII 
OF 2011 
(A BILL TO AMEND THE 
FARMERS (EMPOWERMENT 
AND PROTECTION) 
AGREEMENT ON PRICE 
ASSURANCE AND FARM 
SERVICES ACT, 2020, IN ITS 
APPLICATION TO THE STATE 
OF MAHARASHTRA.) 
 

  श्री. दादाजी भुसे (कृसष मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन 

२०२१ च ेसव. स. सव. क्रमांक १७ - शेतकिी (सक्षमीकिण 

व संिक्षण) आश्वाससत मूल्य व कृसष सेवा किाि असधसनयम, 

२०२०, महािाष्ट्र िाज्यास लागू असताना, यामध्य े

सुधािणा किण्यासाठी सवधेयक  मांडण्यासाठी मी 

सभागृहाची अनमुती मागतो. 

    प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

  तासलका सभाध्यक्ष : अनमुती दणे्यात आली आह.े 
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 श्री.दादाजी भुसे : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनुमतीने सन २०२१  च ेसव. स. सव. क्रमांक १७ मांडतो. 

  तासलका सभाध्यक्ष : सवधेयक मांडण्यात आले आह.े 

.............. 
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पृ.शी. 

:  
 

शेतकिी उतपन्न व्यापाि व 

वासणज्य (प्रचालन व 

सुलभीकिण) (महािाष्ट्र 

सुधािणा) सवधेयक 

 
           L.A. BILL NO. XVIII OF 
2021. 
(TO AMEND THE FARMERS 
PRODUCE TRADE AND 
COMMERCE (PROMOTION 
AND FACILITATION) ACT, 
2020, IN ITS APPLICATION TO 
THE STATE OF 
MAHARASHTRA.) 

 

 श्री. बाळासाहबे पाटील (पणन मंत्री) : अध्यक्ष 

महोदय, सन २०२१ च ेसव. स. सव. क्रमांक १८ - शेतकिी 

उतपन्न व्यापाि व वासणज्य (प्रचालन व सलुभीकिण) 

असधसनयम, २०२०, महािाष्ट्र िाज्यास लागू असताना, 

यामध्य ेसुधािणा किण्यासाठी सवधेयक मांडण्यासाठी मी 

सभागृहाची अनमुती मागतो. 

    प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

  तासलका सभाध्यक्ष : अनमुती दणे्यात आली आह.े 
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 श्री. बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सन २०२१  च ेसव. स. सव. क्रमांक १८ 

मांडतो. 

  तासलका सभाध्यक्ष : सवधेयक मांडण्यात आले आह.े 

.............. 
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सन २०२१ चे सव.स.सव. क्रमाकं १७ व १८ बाबत 

  श्री.बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, ... 

  तासलका सभाध्यक्ष : मी मंत्री महोदयांना सांग ू

इसच्छतो की, आता सवधेयक केवळ पुि:स्थापन किण्यात 

येत आहते.  सवधेयके मंजूि किताना आपण तयावि चचाच 

करु. 

   श्री.बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, कृषी 

सवभाग, पणन सवभाग व अन्न, नागिी पुिवठा सवभाग या ३ 

सवभागांची ही सबल ेआहते. कें द्र सिकािने जे ३ कायद ेकेल े

तयामध्य े सुधािणा सुचसवणािी ही ३ सवधेयके आपण 

आणलेली आहते. तयामध्य े शेतकऱयाच्या बाजूचे .... कें द्र 

सिकािच े जे कायद े आहते ते शेतकऱयांना अडचणीत 

आणणािे, शेतकऱयाच्या सहताच्या सविोधातील आहते. 

आपण तयामध्ये सुधािणा सुचसवत आहोत. या सुधािणा 

सुचवून आपण ह े सबल जनतेकरिता ओपन किीत आहोत. 

आपण ज्या सुधािणा सुचसवत आहोत तया जनतेला ओपन 

किीत आहोत की, तयात आणखी बदल आवश्यक असतील 

ति ते बदल तुम्ही आम्हाला २ मसहन्यांमध्य े कळवावेत. 

अशा प्रकािे ३ सवधेयके आज मांडण्यात येणाि आहते. 

  तासलका सभाध्यक्ष :  मंत्री महोदय, यामध्ये दमुत 

असण्याच े काही कािण नाही. पिंतु, आपण आता या 
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सवधेयकावि सवचाि, खंडश: सवचाि किीत नाही ति ही 

सवधेयके केवळ पुि:स्थापन केली जात आहते. ती 

पुि:स्थापन केल्यानंति आपण जेव्हा तया सवधेयकांवि 

सवचाि, खंडश: सवचाि किण्यास सुरुवात करु तयावेळेस 

आपण या सडटेल्सबाबत बोलू. तसेच, तयांच्यावि ज्या 

सन्माननीय सदस्यांना बोलायचे आह ेतयांनाही आपण बोल ू

दऊे. मंत्री महोदय आता आपण या सवषयावि बोल ूनका.  

  श्री.बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, मला या 

सवधेयकावि २ समसनटे बोलावयाचे आह.े 

  तासलका सभाध्यक्ष : मंत्री महोदय २ समसनटे कशाला 

आपण या सवधेयकांवि मंजुिीच्या वेळेस पूणच बोलणािच 

आहोत. आता दसुिा काही कायचक्रम नाही आपण नंति 

सवधेयकांविच बोलणाि आहोत. 

  श्री.असजत पवाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय ज्येष्ठ 

मंत्री श्री.बाळासाहबे थोिात यांनी या सवधेयकांबाबत 

थोडीशी कल्पना कदली आह.े कें द्रामध्ये गेले ७ मसहन े

भाितातील अनके शेतकिी उपोषण किीत आहते. आंदोलन 

किीत आहते. मागण्या किीत आहते. पिंतु, तेथे तयांच्याकडे 

कोणी लक्ष दते नाही, अशा प्रकािची परिसस्थती आह.े कें द्र 

सिकािने आणलले्या सबलाला माननीय सवोच्च 

न्यायालयाने सध्या स्थसगती कदलेली आह.े महासवकास 
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आघाडी सिकािच्या सशवसेना, िाष्ट्रवादी कााँग्रेस व कााँग्रेस 

या सतन्ही पक्षांची अशी भूसमका आह ेकी, या सवधेयकामध्य े

काही दरुुस्तया सुचसवत असताना तयामध्य े...    

नंति श्री.हशंद े... 
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श्री.असजत पवाि... 

शेतकिी सविोधी ज्या बाबी होतया तयासंदभाचत सतन्ही 

सवधेयकामध्ये दरुुस्तया सुचसवण्यात येत आहते. तयामध्ये 

एक सवधेयक अन्न व नागिी पुिवठा सवभागाचे आह,े दसुिे 

सवधेयक पणन सवभागाच े आह े व एक सवधेयक कृसष 

सवभागाच ेआह.े शेतकऱयांना न्याय समळाला पासहज,े तयांच े

शेत मालाचे पैस े वेळेवि समळाले पासहजेत, तयांच्या 

मालाला आधािभूत ककंमत समळाली पासहज,े अशा 

वेगवेगळ्या प्रकािच्या बाबी उक्त सवधेयकांमध्ये नमूद 

आहते. एक गोष्ट खिी आह ेकी, िाज्य सिकािकडून आज 

असधवेशनाच्या शेवटच्या कदवशी सतन्ही सवधेयके 

सभागृहामध्ये मांडण्यात येत आहते. सदिहू सवधेयके 

जनतलेा चचेकरिताही खुली ठेवण्यात आली आहते. सदिहू 

सवधेयकांच्या संदभाचत शेतकऱयांचे, तयांच्या संघटनांचे काही 

म्हणणे असू शकत े ते २-३ मसहन्यात मांडण्यासाठी 

पिवानगी कदली आह.े तयांचे म्हणणेही शासनाला प्राप्त 

होईल. सदिहू सवधेयकाची मासहती मंत्री महोदय २-५ 

समसनटांमध्ये सवषद कितील. तयामुळे या सवधेयकाचा 

सवषय िाज्यातील जनतेला व शेतकऱयांना सभागृहाच्या 

माध्यमातनू समजले. तयामध्ये शेतकऱयांना आणखी 

सवधायक सूचना किता येतील. कोकण, सवदभच, मिाठवाडा, 



06-07-2021 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी 

नाही) 

L - 10
0 

GSS/AKN/MMP प्रथम कुमािीसगिप 12:50 

 

 

पसिम महािाष्ट्र व खान्दशेातील शेतकिी याचंे प्रश्न 

वेगवेगळे आहते. पणन सवभागाच्या माध्यमातनू 

शेतकऱयांना तयांचा माल कोठे सवक्री किता येईल, या 

सवषयाला अनेक कांगोिे आहते. आज उक्त सवधेयकांवि 

कोणतीही चचाच किण्यात येणाि नाही. सदिहू सवधेयके 

आज टेबल किण्यात येत असून तया संदभाचत जनतेच्या 

सूचना स्वीकािण्यासाठी २ मसहन्यांची मुदत दणे्यात येत 

आह.े तयानंति नागपूि येथील सहवाळी असधवशेनामध्य े

उक्त सवधेयकावि चचाच करुन तयांना अंसतम स्वरुप दणे्यात 

येईल. 

 तासलका सभाध्यक्ष (श्री.भास्कि जाधव)  : सदिहू 

सवधेयकांच्या संदभाचतील स्पष्टता सुरुवातीला किावयास 

पासहज ेहोती. म्हणजे सवधेयक क्रमांक १७ पासनू खुलासा 

किण्यास मंत्री महोदयांना अनमुती दतेा आली असती. 

सन्माननीय सदस्य श्री.पृथ्वीिाज चव्हाण यांचे म्हणण े

दखेील बिोबि आह.े मंत्री महोदयांना सांग ू 

 

तासलका सभाध्यक्ष... 

इसच्छतो की, सदिहू सवधेयकांवि सवचाि, खंडश: सवचाि 

किणे म्हणजे माझा समज होता की, उक्त सवधेयके आजच 

मंजूि किावयाची आहते. तयामुळे मी मंत्री महोदयांना 
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सवधेयक इंरोडू्यस किण्यास सांसगतले व चचेच्या वेळी 

सभागृहातील सन्माननीय सदस्यानंा बोलण्याची संधी 

दणे्यात येईल, असे म्हणालो होतो. सिकाि म्हणून या 

सवधेयकाच्या माध्यमातनू िाज्यातील जनतलेा काय दणे्यात 

येत आह,े यासंदभाचतील महत्त्वाचे मुद्द े मंत्री महोदयांनी 

सांगावेत. 

(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 

 श्री.बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, िाज्यामध्य े

कृषी व पणन कायदा असस्ततवात येण्यापूवी मुंबई कृसष 

उतपन्न असधसनयम, १९३९ असस्ततवात होता. मध्य प्रांत व 

वऱहाड, कापूस बाजाि असधसनयम, १९३९ हा असस्ततवात 

होता. तसेच हदै्राबादचा फसली असधसनयम, १९३९ 

असस्ततवात होता. या कायद्यांमध्ये बदल किणे आवश्यक 

होत.े कािण तयानंतिच्या काळामध्य े शेतीमध्ये वेगवेगळे 

प्रयोग होत होते. तयावि अभ्यास किण्यासाठी ततकालीन 

शासनाने लाड व सशिनामे ससमती स्थापन केली होती. 

सदिहू ससमतीने सवच कायद्यांचा अभ्यास केला व 

िाज्यासाठी एकच कायदा असस्ततवात असावा या उद्देशान े

एक कायदा किण्यात आला.  सदिहू सवधेयक सन १९६३ 

मध्य ेमांडण्यात आले होत ेव कदनांक ५ म,े १९६४ िोजी 

तयाला कायद्याचे स्वरुप दणे्यात आले. तयाची 
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अंमलबजावणी कदनांक २५ म,े १९६७ पासून सुरु किण्यात 

आली. 

अध्यक्ष महोदय, या सवधेयकाचा मूळ उद्देश आह ेकी, 

शेतकऱयांनी सपकवललेा माल योग्य रितीन े सवक्री झाला 

पासहज,े तयाची फसवणूक होऊ नये, खिेदीदािीकडून 

एकसत्रत मालाची प्रतवािी ठिसवणे सोयीचे व्हावे व 

चांगल्या दजाचच्या शेत मालास उत्तेजन समळावे. मी 

आपल्या मासहतीसाठी एकच आकडवेािी सांगणाि आह.े 

 

 

श्री.बाळासाहबे पाटील... 

अध्यक्ष महोदय, िाज्यामध्ये एकंदिीत ३०६ कृसष 

उतपन्न बाजाि ससमतया आहते. उक्त ससमतयांच्या 

मध्यमातून सन २०२०-२१ या कालावधीत सुमािे  ४९ 

हजाि कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आह.े तसचे पयाचयी 

बाजाि व्यवस्थेमध्ये १,५०० कोटी रुपयांची उलाढाल 

झाली आह.े तसेच ६० खाजगी बाजाि ससमतयामध्ये 

५,२५८ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आह.े िाज्य 

शासनाने थेट पणन लायसन्स ही संकल्पना िाबसवली असनू 

उक्त लायसन्सधािकांची संख्या १,२६२ इतकी आह.े ६१४ 

शेतकिी उतपादक कंपन्या आहते तयांची उलाढाल ३,१०० 
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कोटी रुपये आह.े एकल पिवानाधािक ४२ असनू तयांची 

उलाढाल ७,१९१ कोटी रुपये आह.े सदिहू काम असतशय 

व्यवसस्थतपणे सरुु आह.े सद्य:सस्थतीत बाजाि कायद्यानुसाि 

शेत मालाचे योग्य वजन किणे, शेती मालाला वाजवी 

ककंमत दणेे व शेतकऱयांना शेती माल सवक्रीची ककंमत 

वेळेवि अदा किणे ही कायचवाही किण्यात येते. 

अध्यक्ष महोदय, कें द्र शासनाने अन्न धान्य,  कृसष व 

पणन संदभाचत काही नवीन कायद े केल आहते. यामुळे 

िाज्यात व दशेात फाि मोठा जनक्षोभ उसळा आह.े कदल्ली 

येथे मागील ७ मसहन्यांपासून शेतकिी बांधवांचे आंदोलन 

सुरु आह.े सदिहू आंदोलनाच्या रठकाणी जाऊन िाज्यातील 

व दशेातील शेतकिी बांधव पाठठंबा दते आहते. सदिहू 

कायद्यामुळे शेतकऱयांच्या असधकािांवि गदा येत आह,े 

तयामुळे उक्त आंदोलन सुरु आह.े पिंतु तयांना योग्य तो 

न्याय दणे्यात येत नाही. 

अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािने उक्त कायद्यामध्ये बदल 

करुन पॅनकाडचच्या माध्यमातून लायसन्स घेण्याची तितूद 

केली आह.े आज दशेामधील कोणतयाही भागातील व्यक्ती 

दशेातील कोणतयाही भागामध्ये जाऊन पॅनकाडच काढता येत 

आह.े तयामुळे लायसन्स धािकाकडून शेतकऱयांचा जो माल 

घेतला जाईल तयाला योग्य दि व पैस े समळतील याची 

खात्री नाही. या संदभाचत चचाच होण ेआवश्यक आह.े तसेच 
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तया भागामध्य े कोणतीही यंत्रणा कायचित नसल्यान े

शेतकऱयाच्या मालास दजाच कसा  

 

श्री.बाळासाहबे पाटील... 

आह,े तयाला आधािभूत ककंमत दणे्यात येते की नाही, ह े

ससध्द किता येणाि नाही. अशा प्रकािच्या काही अडचणी 

आहते. एखादा व्यापािी पळून गेला ति तयाचा शोध कोठे 

घ्यावा, हा प्रश्न सनमाचण होऊ शकतो. तसेच तया व्यक्तीवि 

कोणती कािवाई किावयाची ? याप्रकिणी कें द्र शासनाच्या 

कायद्यात सूचसवण्यात आले आह ेकी, संबंसधत तहससलदाि 

ककंवा प्रांत असधकािी यांचेकडे दाद मागावी. पिंतु 

तयांच्यावि तयांच्या मुळ महसूल सवभागाच्या कामाचा 

असधक ताण असल्याने तयांच्याकडून उक्त प्रकिणी सक्षमपण े

कािवाई होऊ शकणाि नाही व शेतकऱयांना न्याय समळू 

शकणाि नाही. 

अध्यक्ष महोदय, सदिहू कायद्यामध्य े सुधािणे किण े

आवश्यक आह.े लायसन्स ह ेसक्षम यंत्रणेकडून दणे्यात आल े

पासहज.े सदिहू यंत्रणा संबंसधत व्यापािी ककंवा अडतयाची 

सवच मासहती घेईल व तयास लायसन्स दईेल. या प्रकिणी 

काही अडचण आली ति दाद कोणाकड े मागावयाची हा 
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मोठा प्रश्न आह.े ससस्टमच्या माध्यमातून दाद मागसवण्याची 

कायद्यात तितूद किण्यात आली आह.े 

अध्यक्ष महोदय, एखाद्या शेतकऱयास तयाच्या मालाचा 

मोबदला समळाला नाही ति सबंंधीतास सशक्षा किण्याची 

तितूद कायद्यामध्ये असणे गिजचेे आह े व ती छळवणूक 

कायद्याखाली किणे गिजचेे आह.े तयानुसाि संबंसधतास 

सशक्षा कदली पासहजे व शेतकऱयाला ७ कदवसांमध्ये तयाचा 

मोबदला कदला पासहज.े तो कदला नाही ति ३ वषच व ५ लक्ष 

रुपये यापेक्षा कमी नसेल एवढी दडंाची तितूद किण्यात 

आली आह.े असलकडील काळात शेतकिी स्वत:च्या 

शेतीमध्ये सनिसनिाळे प्रयोग कितो. या माध्यमातून एक 

ककंवा दोन एकि शेती असलेला शेतकिी लाखो रुपयांच े

उतपन्न घेतो. 

यानंति श्री.तेलंग...
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श्री.बाळासाहबे पाटील…… 

शेतकऱयांना वेळेवि पैस ेसमळाल ेनाही ति तयांचे वषचभिाच े

अथचकिण कोलमडून पडले. तयामुळे अशा प्रकािचे बदल 

किणे आवश्यक आहते. तयादषृ्टीने आज ह े सवधेयक 

मांडण्यात आल ेआह.े   

 अध्यक्ष महोदय, सन १९६३-६४ सालापासून माकेट 

कसमट्ांमुळे शेतकऱयांच्या जीवनामध्य े आर्थचक परिवतचन 

घडून आलेल े आह.े भाजीपाला, फळे आसण मसाल्याच े

पदाथच या शेतमालाच्या पणनसाठी कोणतयाही पिवान्याची 

गिज नाही.  ग्राहकांना ज्या गोष्टी लागतात तया वस्त ू

सनयमन मुक्त किण्यात आलले्या आहते.  

अध्यक्ष महोदय, शासनाने शेतकऱयांच्या जसमनी 

ताब्यात घेऊन तया रठकाणी व्यापाि चाल ूकेला. अनेकांना 

गाळे उपलब्ध करून दणे्यात आलले ेआहते.  अनेकजण तया 

रठकाणी व्यवसाय किीत आहते. शेतकऱयांना योग्य 

प्रकािचा न्याय तया रठकाणी समळू शकतो. सवांना 

सक्षमपण े संिक्षण दणे,े तयांचे िक्षण किण े ह े शासनाच े

कतचव्य आह.े  म्हणून ह े सवधेयक या रठकाणी मांडण्यात  

आल ेआह.े  
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 अध्यक्ष महोदय, दिम्यानच्या काळात कॅसबनेटमध्ये या 

सवधेयकावि चचाच किण्यात आली होती.  नंतिच्या 

काळामध्य े काही शेतकिी संघटना जस े की,  माजी 

खासदाि श्री.िाज ूशेट्टी, श्रीमती मेघा पाटकि अशी अनेक 

मंडळी आम्हाला भेटली. कृषी क्षेत्रामध्य े काम किणािी 

मंडळी भेटण्यासाठी आली होती. तया सवांनी अशा 

आशयाच े सवधयेक मांडण्याची सूचना केली. कािण  

दशेामध्य े याबाबत फाि मोठा असंतोष आह.े या 

सवधेयकासंदभाचत आमची काही मत े आहते, ती मत े

मांडण्यासाठी आम्हाला काही अवधी द्यावा, अशी तयांनी 

सवनंती केली होती.  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्य शासनाने ह ेसवधेयक आणताना 

शेतकिी सहताला पसहले प्राधान्य कदलेल ेआह.े  कािण आज 

आपण दशेभिातील शेतकऱयांची अवस्था पाहतो आहोत. 

शेतकऱयांसाठी कोणतयाही प्रकािची हमीभावाची यंत्रणा 

उभी केली जात नाही. फक्त उतपन्न दपु्पट किणाि, सतप्पट 

किणाि, हमी भाव दणेाि एवढेच सांसगतल े 

श्री.बाळासाहबे पाटील…… 

जात आह.े पिंत ु  प्रतयक्षात मात्र काहीही केल ेजात नाही. 

सात-सात मसहन्यांपासून शेतकिी आंदोलन ेकिीत आहते, ह े

आंदोलन ेदडपण्याचे काम केल ेजात आह.े िाज्यामध्ये सुद्धा 
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अनेक प्रकािे आंदोलन े केली जात आहते. ही आंदोलन े

दखेील दडपण्याचे काम केल े जात आह.े िाज्यातील 

शेतकऱयांच्या सहताच े िक्षण किण्यासाठी, तयांनी 

सपकवलेल्या मालाला स्वायत्तता दणे्यासाठी, तयाला योग्य 

असा भाव दणे्यासाठी हा कायदा किणे आसण तयामध्य े

बदल किणे आवश्यक आह.े  

अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािन े पारित केलेल्या कृषी 

कायद्यांना माननीय सवोच्च न्यायालयान े स्थसगती कदललेी 

आह.े कें द्र सिकािची सतनही कृषी सवधेयके शेतकऱयांसाठी 

फायद्याची आहते काय,  याबाबत ससवस्ति चचाच होण े

आवश्यक आह.े  ह े कायद े माग े घेण्यात यावेत, यासाठी 

कदल्लीमध्य े आंदोलन चाल ू आह.े सदि आदंोलनामळेु 

लोकांना ये-जा किण्यासाठी त्रास होतो आह.े तयाबाबतचा 

सवचाि किण्यात आलेला नाही. िाज्याचे व शेतकऱयांच े

िक्षण किण्यासाठी शेतकिी उतपन्न व्यापाि व वासणज्य 

(प्रचालन व सलुभीकिण) असधसनयम,२०२० महािाष्ट्र 

िाज्यास लाग ूअसताना, यामध्य ेसुधािणा किण्यासाठी ह े

सवधेयक मांडण्यात आलले ेआह.े  

------- 
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  पृ.शी. : अतयावश्यक वस्त ू(महािाष्ट्र सुधािणा) 

सवधेयक 

L.A. BILL NO. XIX OF 2021 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE 

ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955, IN 

ITS APPLICATION TO THE STATE OF 

MAHARASHTRA.) 

 श्री.छगन भुजबळ (अन्न, नागिी पुिवठा व ग्राहक 

संिक्षण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन 

२०२१ च े सव.स.सव. क्रमांक-१९ अतयावश्यक वस्त ू

असधसनयम, १९५५, महािाष्ट्र िाज्यास लागू असताना, 

यामध्य े आणखी सुधािणा किण्यासाठी सवधेयक 

मांडण्यासाठी सभागृहाची अनुमती मागतो.  

 अध्यक्ष महोदय, भाित सिकािने शेतकिी उतपादनाच े

व्यापाि आसण वासणज्य असधसनयम, २०२०, शेतकिी 

सक्षमीकिण, संिक्षण, आश्वासशत ककंमत, शेती सेवा किाि 

असधसनयम, २०२०, आवश्यक वस्त ूसुधािणा असधसनयम, 

२०२० अस े कृषी क्षेत्राशी संबंसधत तीन अध्यादशे कदनांक 

५ जून २०२० ला प्रख्यासपत केले होत.े या सतनही 

अध्यादशेाच ेरुपांति असधसनयमात किण्याच्या सवधेयकास 

संसदचे्या पावसाळी असधवेशनामध्य े कदनांक 

२७/०९/२०२० ला मान्यता दणे्यात आली. 
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 अध्यक्ष महोदय, सदि सवधेयकांना मान्यता 

कदल्यानंति गेल्या वषाचच्या माह े नोव्हेंबि २०२० पासून 

कदल्लीच्या दिवाज्यावि लाखो शेतकऱयांच ेआंदोलन सुरू 

आह.े सदि आंदोलन ह े खूप मोठे आह े आसण  अनेक 

कदवसांपासून चाललले ेआह.े उन्हाळा, पावसाळा, सहवाळा, 

कोिोना या सगळ्या पाश्वचभूमीवि आपली लेकिेबाळे घेऊन 

शेतकिी कदल्लीच्या दिवाज्यावि उभी आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, अख्ख्या जगाने या आंदोलनाची 

दखल घेतली.  कािण लाखो शेतकिी आंदोलन किीत 

आहते. त े तयाच रठकाणी जेवण किीत आह,े तेथचे झोपत 

आहते. पाणी तयांच्या तंबुमध्य ेघुसते आह.े लेकिेबाळे घेऊन 

शेतकिी उभे िाहून आंदोलन किीत आहते.  

 

श्री.छगन भुजबळ...... 

 अध्यक्ष महोदय, कोिोना आल्यानतंि अमुक किा तमुक 

किा अस ेआपण किीत आहोत. पण सदि आंदोलनातील 

जवळपास २०० लोक कोिोनामुळे आसण इति िोगांमुळे 

दगावलले े आहते.  ददुवैान े कोणी आतमहतया केली ति 

आपण तयाच्याप्रती ककती संवेदना प्रगट कितो. ताबडतोब 

चौकशी कितो. ज े कोणी गुन्हगेाि असतील तयांच्यावि 

कािवाई किण्याचे आपण आदशे दतेो आसण तयानुषंगान े
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कायचवाही केली जात.े अस े असताना या आंदोलनातील 

२०० पेक्षा जास्त लोकांचा बळी गेला.  कदासचत यापेक्षाही 

जास्त जणांचा बळी गेला असेल. ददुवै अस ेआह ेकी, काही 

कदवस मंत्री महोदय यायच ेआसण केवळ चचाच व्हायची. हा 

खेळ महािाष्ट्राने, संपूणच दशेाने आसण जगान ेपासहला आह.े 

शेतकऱयांनी भेटण्यासाठी आत जाऊ नये म्हणून कें द्र 

सिकािने शेतकऱयांच्या िस्तयामध्ये मोठमोठे सखळे पेिल े

होत.े हा प्रकाि लोकशाहीला कासळमा लावणािा होता. 

अख्ख्या जगान े या बाबीची नोंद घेतली. तयानंति कें द्र 

सिकािवि टीका होऊ लागल्यामुळे िस्तयात पेिल े गेलले े

सखळे बाहिे काढण्यात आल.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन १९७१ सालचा दषु्काळ मी 

पासहलेला आह.े या दशेामध्य ेखायला अन्न नव्हते ह े मी 

स्वत: पासहलेल ेआह.े  अमेरिकेहून महािाष्ट्रामध्ये येणािा तो 

लाल गहू मी पासहलेला आह ेआसण तो खाल्ललेा दखेील 

आह.े याच िाज्याचे स्वगीय मुख्यमंत्री श्री. वसंतिाव नाईक 

यांनी सांसगतल ेकी, मी ही परिसस्थती बदलून टाकीन नाही 

ति मला चव्हाट्ावि फाशी द्या. गावागावामध्य े गेल.े 

हायिीडच े सबयाण े सनमाचण केले,  तसेच नवनवीन सबयाण े

तयाि करुन शेतकऱयांना दणे्यात आल.े ततकालीन शासनान े

शेतकऱयांना साथ कदली व शेतकऱयांनी मेहनत करुन मोठ्या 

प्रमाणावि धान्य उगसवल.े तयानंति तीच कृषी क्रांती सुरू 
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िासहली. युपीए सिकािच्या काळामध्य े  ततकालीन 

माननीय प्रधानमंत्री श्री.मनमोहन हसंग, माननीय कृषी 

मंत्री श्री.शिद पवाि यांनी शेतकऱयांना मोठ्या प्रमाणावि 

सहकायच केल.े तेव्हा हमीभाव दपु्पट, सतप्पट, चािपट 

वाढवून दणे्यात आला. याचा परिणाम असा झाला की, 

संपूणच दशेात काश्मीिपासून कन्याकुमािीपयंत एवढ े

अन्नधान्य सपकसवण्यात आल ेकी, 

श्री.छगन भुजबळ...... 

 सव्वाशे कोटी लोकांची भूक भागवून पिदशेातील २५ 

दशेांच्या अन्नाची गिज आपल्या दशेाने भागसवली आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, कोिोनामध्य ेतुम्ही आम्ही सगळ्यांनी 

सामासजक अंति पाळला, सॅसनटायझिचा वापि केला, 

गदीमध्य ेजाण ेटाळल,े मुखपट्टीचा वापि केला. पिंतु माझा 

शेतकिी िाजा आपल्या कुटंुबाससहत शेतामध्य ेिाबत होता. 

तुमच्या आमच्यासाठी तयाने कोिोना पासहला नाही, पाऊस 

पासहला नाही, िोगिाई पासहली नाही. तयाने फक्त 

अन्नधान्य सनमाचण किण्याच ेकाम केल.े  

यानंति श्री.कुलकणी…… 
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श्री. छगन भुजबळ...... 

 अध्यक्ष महोदय, आज दशेामध्ये आसण जगामध्य े

अन्नधान्य सपकसवले जात आह.े शेतकऱयांचे आपल्यावि खूप 

उपकाि आहते. मला असे वाटते की, शेतकिी दखेील 

कोिोना योद्ध े आहते. या कोिोना काळातही त े आपणा 

सवांची भूक भागसवत आहते. तयांच्यामुळे आज कोणीही 

उपाशी िाहत नाही. माननीय पंतप्रधानांकडूनही 

तयांच्यासाठी काही योजना तयाि किण्यात येत असतात. 

पीएमकेवाय योजनेतनू तयांना धान्य दऊे शकतो. आज 

दशेात अन्नधान्य ठेवण्यासाठी गोडाऊनमध्य ेजागा सशल्लक 

नाही. इतके अन्नधान्य आज आपण सपकसवत आहोत. अस े

असताना तया शेतकऱयांनी काय गुन्हा केला आह.े कें द्र 

सिकािने केललेे कृसष कायद ेशेतकऱयांच्या मुळावि येणािे 

आहते. ते कृसष कायद े िद्द किण्यात यावेत, अशी तयांची 

मागणी आह.े तया कायद्यात बदल किावा, असे ते सांगत 

आहते. पिंतु तयाबाबत कोणतीही कायचवाही होत नाही. कें द्र 

सिकािचा हा अट्टहास का सुरु आह े? अनेक यंत्रणा उभ्या 

किण्यात आल्या. आगगाड्या बोलसवण्यात आल्या होतया. 

हा सवच कािभाि काही ठिासवक लोकांकड ेजाणाि आह.े ह े

सवच सुरु असताना शेतकऱयांच्या हमीभावाची खात्री नाही. 

असे असताना तया शेतकऱयांनी कोणाकड ेदाद मागावयाची.  
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 अध्यक्ष महोदय, युपीए सिकािने शेतकऱयांना 

हमीभाव कदला होता. तयामुळेच आज दशेात मोठ्या 

प्रमाणात अन्नधान्याच े उतपादन होत आह.े कधी नव्ह े ते 

माननीय सवोच्च न्यायालयाने यामध्य ेहस्तक्षेप केला आह.े 

तयांनी सांसगतले की, ह े ज े प्रकाि सुरु आहते ते योग्य 

नाहीत. कृसष कायद्याच्या सविोधातील आंदोलनाबाबत 

कॅनडासािख्या इतिही अनेक दशेांनी हचंता व्यक्त केली 

आह.े आपणास कल्पना आह े की, दोन-चाि कदवसांच े

आंदोलन किावयाचे म्हटले तिी ककती त्रास सहन किावा 

लागतो. असे असताना तेथील शतेकिी आठ मसहन्यांपासून 

आंदोलन किीत आहते. तेथील शेतकिी कदल्लीमध्ये 

गेल्यानंति तयांच्यावि खोटे गुन्ह े दाखल केल े गेले. त े

शेतकिी पाककस्तानमधून आललेे आहते काय ? ते शेतकिी 

दशेाचे शतू्र आहते       काय ? आज तयाच शेतकऱयांच्या 

मतांवि ससंद आसण ही सवधानसभा सुरु आहते. अस े

असताना आपण तयांचे म्हणणे ऐकले पासहज.े ज्यावेळेस 

अशा प्रकािची  

श्री. छगन भुजबळ...... 

आंदोलने होतात तयावेळेस आपणही केलेले कायद े िद्द 

किीत असतो. तयाि केललेे कायद े जि लोकोपयोगी 

नसतील ति ते िद्द केले पासहजेत. आपण आपला अट्टहास 

सोडत असतो.  
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 अध्यक्ष महोदय, मी माननीय मंत्री श्री. बाळासाहबे 

थोिात यांना सांग ू इसच्छतो की, जि आपणास कााँग्रेस 

पक्षाने काय काम केले ? ह ेकोणी सवचािल ेति आपण त े

यापुढील काळात सांग ू नये. याच े कािण आपण केलेली 

कामे सांसगतली ति ते लोक आपण केलेले कामही सवकून 

टाकतील. आपण तयांच्या लक्षात एखादी गोष्ट आणून कदली 

ति ती दखेील ते सवकून टाकतील. कोणी काही बोलावयास 

लागले ति लगचे तयाच्या पाठीमागे ई.डी. चा ससेसमिा 

लागत असतो. कोणतेही आिोप लावण्यात येत असतात. 

वतचमानपत्रामध्य े काहीही बातम्या छापून येतात. याच े

कािण असे की, तया कायद्यानुसाि जि आपणास अटक केली 

ति आपल्यावि लावण्यात आललेे आिोप खोटे आहते, ह े

ससद्ध किण्याची जबाबदािी आिोपीची असते. तो व्यक्ती 

तुरंुगातून ससद्ध किीत असतो, की मी सनदोश आह.े इति 

कायद्यामध्य ेपोसलसांनी एखाद्या व्यक्तीला अटक केली ति 

पोलीस ससद्ध किीत असतात की अमूक व्यक्ती आिोपी आह े

ककंवा नाही. पिंतु ई.डी.च्या कायद्यात ह ेप्रकाि नसतात. 

एखाद्या वृत्तवासहनीने जि तेथील आंदोलक शेतकिी, तयांची 

मुले कस ेजगत आहते ? ह ेदाखसवले ति ती वृत्तवासहनी बंद 

केली जाते. तयामळेु ते आंदोलन दाखसवण्यासाठी कोणतीही 

वृत्तवासहनी सहम्मत किीत नाही. या सवच गोष्टींचा सवचाि 

मानवतेच्या दषृ्टीकोनातून केला पासहज.े तया 
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शेतकऱयांसोबत चचाच करुन तयांना पित घिी पाठसवल े

पासहज.े पिंतु ते काम कें द्र सिकािकडून होताना आढळून 

येत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, कृसष कायद्यासविोधातील 

आंदोलनाकड े महािाष्ट्राच्या आसण दशेाच्या 

कानाकोपऱयातील शेतकऱयांचे आसण जनतेचे लक्ष आह.े तया 

शेतकिी बांधवाचे काय होणाि ? याची सवचजण हचंता 

किीत आहते. तया कृसष कायद्यामध्ये काय त्रुटी आहते, ह े

सांगण्याच ेकाम अनेक िाज्य सिकािने केले आह.े महािाष्ट्र 

िाज्यातील अनके शेतकिी नेते यांचाही यासाठी आग्रह 

आह.े माननीय  

श्री. छगन भुजबळ...... 

मुख्यमतं्रयांनी सवच नेतयांशी चचाच केली होती. कायद्याच्या 

चौकटीत िाहून या कृसष कायद्याबाबत काय किता येईल 

याची मासहती घेतली होती. शेतकऱयांना हमीभाव कसा 

समळेल ? तयांना कशा प्रकािे सुिसक्षतता समळेल ? याबाबत 

चचाच केली होती. कोणीही व्यक्ती येऊन शेतकऱयांचा माल 

खिेदी किेल आसण तयांना तयांच्या मालाचा मोबदला कदला 

नाही ति ते शेतकिी काय कितील ? आपण तया 

शेतकऱयांना कशा प्रकािे संिक्षण दणेाि आहोत ? या 

सवांसोबत इतिही अनेक गोष्टी आहते. सध्या शतेकऱयांच्या 
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आंदोलनाची नोंद सगसनज बुक ऑफ िेकॉडचमध्य े होईल, 

अशा प्रकािच ेतेथ ेआंदोलन सुरु आह.े आपण सवचजण तया 

शेतकऱयांबद्दल सवंेदना व्यक्त करुन नंति आपण त ेआंदोलन 

कामाच्या व्यापात सवसरुन जातो. पिंतु तेथे पंजाब, 

हरियाणा िाज्यातील अनेक शेतकिी अजूनही आंदोलन 

किीत आहते. पंजाब िाज्य ह े या दशेाच्या संिक्षणासाठी 

सदवै सवांपुढे असते. तयाच पंजाबचे शेतकिी आज 

िस्तयावि उतरुन आंदोलन किीत आहते. याचा आपण 

सवचाि केला पासहज.े या कृसष कायद्यामध्य े शेतकऱयांना 

आवश्यक असलले्या गोष्टीची तितूद कशा प्रकािे किता 

येईल, यासाठी सवच िाज्य सिकािने ठिाव केला पासहज.े 

तयाबाबत मत नोंदवून कायद े केले पासहज.े या सवच 

कायद्यांवि तयांनी संवेदना व्यक्त केल्या पासहजेत. माझ्या 

सहकािी मंत्री महोदयांनी इतिही काही प्रश्न मांडले आहते. 

अन्नधान्य संदभाचतील एक भाग हा अन्न, नागिी पुिवठा व 

ग्राहक संिक्षण सवभागाशी संबंधीत आह.े तयात असे म्हटल े

आह े की, "....the supply of such foodstuffs, 

including cereals, pulses, potato, onions, 

edible oilseeds and oils, as the Central 

Government may, by notification in the Official 

Gazette, specify,.......".  

यानंति श्री. चौधिी......
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श्री.छगन भुजबळ..... 

म्हणजे जीवनावश्यक वस्तुंच्या संदभाचत काही सनयम 

किायच ेअसतील ककंवा तयांना िेग्युलेट किायच ेअसेल ति 

त ेअसधकाि कें द्राकड ेजातील.  खिे ति, शेती हा सवषय कें द्र 

आसण िाज्य यांच्या दोहोंच्या अखतयारितील म्हणज े

समवती सुचीतील सवषय आह.े  या सवषयाबाबत केवळ 

कें द्रानेच कायद े किावेत असे नसून तयाबाबतच ेअसधकाि 

िाज्याला दखेील आहते.  तयामुळे या सवधेयकाद्वािे आपण 

कें द्राच्या कायद्यामध्ये सुधािणा सुचसवत आहोत की, जे 

असधकाि कें द्र सिकािला आहते तेच असधकाि िाज्य 

सिकािला दखेील आहते.  हाच या सवधेयकाचा मसथताथच 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, या सवषयासंदभाचत कें द्राला जो 

असधकाि आह ेतो असधकाि िाज्याला का नसावा ?  तो 

असधकाि असला पासहज ेव तशी तितूद कें द्राच्या कायद्यात 

नसल्यामुळे ती समासवष्ट किण्यात यावी, अशी मागणी 

आपण याद्वािे किीत आहोत.   

 अध्यक्ष महोदय, या सवधेयकाच्या मसुद्यात शेतकिी, 

जनता, शेतकिी नेते ककंवा कोणाला काही बोलायचे असले 

ति तयासाठी आपण तयांना दोन मसहन्यांचा अवधी दते 
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आहोत.  ह ेसावचभौम सभागृह शेतकऱयांच्या पाठीशी उभे 

आह ेहा कदलासा आपल्याला तयांना द्यायचा आह.े  आम्ही 

गप्प बसललेे नसून आम्ही तुमच े ऐकून घेऊन ज्या-ज्या 

सुधािणा किणे आवश्यक आह ेतया किणाि दखेील आहोत.   

 अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकािे कायद े तयाि करुन 

िाज्यांना डावलण्यात येत असले ति तयांचा मुकाबला 

िाज्याला दखेील किावा लागेल.  शेतकऱयांच्या 

संिक्षणासवरुध्द कुठलाही कायदा असला तिीही िाज्य 

सिकाि मात्र शेतकऱयांच्या बाजूने उभे िाहून तयांना संिक्षण 

दणे्याचा प्रयत्न किीन.  ह ेिाज्यातीलच नव्ह ेति दशेातील 

शेतकऱयांना आसण जनतलेा या सावचभौम सभागृहाच्या 

माध्यमातनू मला सांगायचे आह.े  या महािाष्ट्र िाज्याच े

सावचभौम सभागृह तयांची नोंद घेत आह,े हहेी मला 

सांगायचे आह.े  तयांनी नािाज होण्याचे कािण नाही.  

आम्ही तयांच्या पाठीशी उभे आहोत.   

 

श्री.छगन भुजबळ..... 

 अध्यक्ष महोदय, माझे या सनसमत्ताने आपल्या 

माध्यमातनू भाित सिकािला ह ेदखेील सांगण ेआह ेकी, ह े

शेतकिी आपलचे आहते, तयांनीच आपल्याला मतदान 

केलेले आह.े  असे असताना तयांचे ऐकायला काय हिकत 
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आह े ?  तयांचे ऐकावे.  कदल्ली दिवाजावि शेतकऱयांचा 

जीवघणेा जो खेळ सुरु आह े तो थांबवावा.  तेथ े

शेतकऱयांवि वॉटि जेटने पाणी ओतले जात आह,े गॅस 

सोडले जात आहते, कधी वीज पुिवठा बंद केला जातो आह े

ति कधी दसुिेच काही केले जात आह.े  पिंतु तिीही 

शेतकिी मात्र माग े हटले नाहीत.  उन्हात, पावसात, 

सहवाळयात िानात काम किणािा हा शेतकिी आह.े  

प्रसतकूल वाताविणात काम किताना जो माग ेहटत नाही 

तो अशा कृतींमळेु कसा माग ेहटेल ?  तो ताठ कण्याने उभा 

आह.े  तयाच्या पाठीशी महािाष्ट्र सिकाि व जनता दखेील 

आह े ह े दाखसवण्यासाठीच ह े सवधेयक आज सभागृहामध्य े

मांडण्यासाठी अनुमती मासगतललेी आह.े  

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

 उपाध्यक्ष : अनमुती दणे्यात आली आह.े 

 श्री.छगन भुजबळ : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनुमतीने सन २०२१ च ेसव.स.सव. क्रमांक - १९ मांडतो. 

 उपाध्यक्ष : सवधयेक मांडण्यात आले आह.े   

--------- 
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पृ.शी. : अतयावश्यक वस्त ू(महािाष्ट्र सुधािणा) 

सवधेयक. 

L. A. BILL NO. XIX OF 2021 

 (A BILL FURTHER TO AMEND THE 

ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955, IN 

ITS APPLICATION TO THE STATE OF 

MAHARASHTRA.) 

 श्री.छगन भुजबळ (अन्न, नागिी पुिवठा व ग्राहक 

संिक्षण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन 

२०२१ च े सव.स.सव. क्रमांक १९ - अतयावश्यक वस्त ू

असधसनयम, १९५५, महािाष्ट्र िाज्यास लागू असताना, 

यामध्य े आणखी सुधािणा किण्यासाठी सवधेयक, दोन 

मसहन्यांच्या अवधीत लोकासभप्राय अजमावण्यासाठी 

परिसृत किावे, असा प्रस्ताव मांडतो. 

 उपाध्यक्ष : आता मी सवधेयक दोन मसहन्यांच्या 

अवधीत लोकासभप्राय अजमावण्यासाठी परिसृत किाव ेहा 

प्रस्ताव मतास टाकतो. 

प्रस्ताव मतास टाकून संमत झाला. 

--------- 
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पृ.शी. 

: 

शेतकिी (सक्षमीकिण व 

संिक्षण) आश्वाससत मलू्य व 

कृसष सेवा किाि (महािाष्ट्र 

सुधािणा) सवधेयक. 

L. A. BILL NO. XVII OF 2021 

 (A BILL TO AMEND THE FARMERS 

(EMPOWERMENT AND PROTECTION) 

AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND 

FARM SERVICES ACT, 2020, IN ITS 

APPLICATION TO THE STATE OF 

MAHARASHTRA.) 

श्री.दादाजी भुसे (कृषी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सन २०२१ च ेसव.स.सव. क्रमांक १७ - 

शेतकिी (सक्षमीकिण व संिक्षण) आश्वाससत मलू्य व कृसष 

सेवा किाि असधसनयम, २०२०, महािाष्ट्र िाज्यास लाग ू

असताना, यामध्ये सुधािणा किण्यासाठी सवधेयक, दोन 

मसहन्यांच्या अवधीत लोकासभप्राय अजमावण्याा़साठी 

परिसृत किावे, असा प्रस्ताव मांडतो. 

अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािने संसदमेध्ये ज े तीन 

असधसनयम पािीत केले आहते तयातील दोन 

असधसनयमांसदंभाचत माननीय मंत्री श्री.बाळासाहबे थोिात, 

माननीय मंत्री श्री.बाळासाहबे पाटील आसण माननीय मंत्री 
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श्री.छगन भुजबळ यांनी महािाष्ट्राची भूसमका आसण 

शेतकऱयांप्रतीचा आदि या रठकाणी व्यक्त केला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आपणा सवांना ज्ञात आह ेकी, आपण 

शेतकिी बांधवांना शेतकिी िाजा म्हणून सबंोधतो.  

शेतकऱयांना आपण दशेाचा कणा म्हणतो, अन्नदाता 

म्हणतो.  महािाष्ट्राच े मुख्यमतं्री माननीय श्री.उद्धव 

बाळासाहबे ठाकिे ह ेशेतकऱयांप्रती भावना व्यक्त किताना 

शेतकऱयांना अन्नदवेता असे म्हणनू संबोधतात. 

 अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािने शेतकऱयांच्या संदभाचत 

ज ेतीन असधसनयम संसदमेध्ये पािीत केले तयामध्ये अनके 

त्रुटी आसण उसणवा आहते.  तयामुळे सहा मसहन्यांपूवी 

माननीय मुख्यमंत्रयांच्या अध्यक्षतेखाली पाि पडलेल्या 

कॅसबनेट बैठकीमध्ये माननीय उप मुख्यमंत्री यांच्या 

अध्यक्षतेखाली या सवषयाबाबत एक उप ससमती गठीत 

किण्यात आली.   

श्री.दादाजी भुसे….. 

तया उप ससमतीमध्ये माननीय उप मुख्यमंत्री श्री.असजत 

पवाि, माननीय मंत्री श्री.अशोक चव्हाण, माननीय मंत्री 

श्री.छगन भुजबळ, माननीय मंत्री श्री.जयंत पाटील, 

माननीय मंत्री श्री.बाळासाहबे थोिात, माननीय मंत्री 

श्री.एकनाथ हशंद,े माननीय मंत्री श्री.सुसनल केदाि, 
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माननीय मंत्री श्री.बाळासाहबे पाटील यांच्यासह कृषीमंत्री 

या नातयाने मला दखेील शतेकऱयांप्रती भावना व्यक्त 

किण्याची संधी समळाली.   

 अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािने ज े तीन असधसनयम 

पािीत केलेले आहते तयामध्य ेज्या उसणवा ककंवा त्रटुी आहते 

तया आम्ही या सवधेयकाच्या माध्यमातनू अधोिेसखत 

केलेल्या आहते.  कोणताही सनयम ककंवा कायदा किायचा 

असेल ति सवचप्रथम तो ज्यांच्याशी संबंसधत आह,े येणाऱया 

काळात ज्यांच्यावि तयाचा परिणाम होणाि आह े

तयांच्याशी अगोदि संवाद साधला पासहज.े  तयांचे म्हणणे 

ऐकून घेतले पासहज.े  शासनाकडून तयांना काय अपेक्षा 

आहते तया जाणून घेऊन तयाचे प्रसतहबंब कायद्यामध्ये 

उमटले पासहज.े  पिंतु सांगताना असतशय खेद वाटतो की, 

कें द्र सिकािने असतशय घाई-गडबडीने ह े कायद े पािीत 

केले.  आताच माननीय मंत्री श्री.छगन भुजबळ यांनी 

शेतकऱयांच्या व्यथा आपल्यासमोि मांडल्या आहते. 

यानंति श्री.धुमाळे.....
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श्री. दादाजी भुसे.... 

 अध्यक्ष महोदय, आपण पाहतो की, गेल्या ८ 

मसहन्यांपासून कदल्लीमध्य ेशेतकऱयांच ेआंदोलन सरुू आह.े  

यापूवी अस ेआंदोलन घडल ेआह ेकी, नाही ह ेमला मासहती 

नाही.  पिंतु आता घडत असलले ेशेतकऱयांच ेह ेआंदोलन 

माझ्या िाजकीय जीवनातील पसहल ेआंदोलन आह.े  म्हणून 

शेतकऱयांप्रती आदि व्यक्त किीत असताना ज ेआंदोलनकत े

बांधव आहते तयांच्या पाठीमाग ेसंपूणच महािाष्ट्राचा शेतकिी 

उभा आह,े ह ेदाखसवण्यासाठी आपण आज ह ेसवधयेक येथे 

आणत आहोत.  खऱया अथाचने कें द्र सिकािने ह े सबल 

आणण्यापूवी कें द्र सिकािन े जो असधसनयम केला आह े

तयाबाबत शेतकऱयांशी संवाद साधला असता, तयांच्याशी 

चचाच केली असती आसण तयांचे म्हणण ेऐकून घेतल ेअसत े

ति आज लाखो शेतकऱयांवि कदल्लीमध्य े आंदोलन 

किण्याची वेळ आली नसती.  आपण दिूसचत्रवासहन्यांच्या 

माध्यमातनू कदल्लीतील बातम्या पाहतो, तेथील परिसस्थती 

पाहतो.  तेथे लाखो शेतकिी, तयांनी लहान मुल,े तयांच्या 

कुटंुबातील मसहला गेल्या अनेक मसहन्यांपासून कधी थंडी, 

कधी वािा ति कधी ऊन या परिसस्थतीशी सामना किीत 

आपली मागणी लावून धिीत आहते.   मला वाटते की, या 

आंदोलनामध्य े २०० हून असधक शेतकिी बांधव शसहद 
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झाल ेआहते.  तया सवांच्या प्रती सवच आदि व्यक्त कितो.  

मला वाटत ेकी, आपण या आंदोलनाला सलाम सुध्दा केला 

पासहज.े   

 अध्यक्ष महोदय, एक नवी कदशा या आंदोलनाच्या 

माध्यमातनू तया शेतकऱयांनी घालून कदली आह.े  अगदी 

मुद्देसूद बोलायच ेझाले ति आश्वाससत ककंमत आसण शेती 

सेवा सवषयक किाि याबाबत जे प्रारुप तयाि किण्यात 

आल े होत े तयात आम्ही काही सूचना केल्या आहते.  

तयाबाबत कें द्र सिकािच े सतन्ही असधसनयम पासहल ेति या 

सतन्ही असधसनयमांत एमएफपीच्या संदभाचत कुठेच उल्लेख 

केलेला नाही.   एकीकडे आपण कायद ेकिायच,े दसुिीकड े

शेतकऱयांच्या प्रती मोठ्या गोष्टी किायच्या की, 

शेतकऱयाला जो खचच येतो तयाच्या दीडपटीने उतपन्न 

समळाल ेपासहज.े  तयाला ५० टके्क नफा समळाला पासहज,े 

अस ेएकीकड ेबोलायच ेआसण दसुिीकडे  

 

श्री. दादाजी भुसे...... 

तयासंबंधी कायद े किीत असताना ककमान आधािभतू 

ककंमत तया ककंमतीबाबत, एमएफपीचा या सतन्ही 

असधसनयमामंध्य े कुठेही उल्लेख किायचा नाही.  तयामुळे 

शेतकिी आसण व्यापािी यांच्यामध्य े जे काही रान्झॅक्शन 
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होत े तया व्यवहािात ककमान आधािभूत ककंमत हा मुळ 

गाभा अधोिेसखत असला पासहज.े  ही प्रमुख सूचना या 

सवधेयकाच्या माध्यमातनू आणली आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, शेतकऱयांच्या प्रती आपण सवचजण 

आदि व्यक्त किीत असतो.  तयाचे संपूणच कुटंुब शेतामध्य े

िाब िाब िाबत असत.े  जगाचा पोहशंदा म्हणनू आपण 

शेतकऱयाला संबोधतो.  गेल्या सव्वा ते दीड वषाचचा सवचाि 

केला ति कोिोना आजािाचे ज े नवीन संकट जगाच्या 

पाठीवि आल ेआह े तया संकटाचा समाना किीत असताना 

आपण पासहले की, ४-४, ६-६ मसहन,े गावखेड्यापासून त े

मुंबई पुण्यासािख्या मोठ्या शहिापयंत सवच शहिे ठप्प 

होती. सगळीकड े बंद होते.  पिंतु मला असतशय 

असभमानान ेआसण नम्रतने ेसांगायचे आह ेकी, या सवच ४-६ 

मसहन े आसण वषच वषचभि लॉकडाऊनच्या कालावधीत 

खेडगेावातील झोपडी असो की, मुंबई सािख्या शहिातील 

५० माळ्यांच्या इमाितीपयंत कोणालाही अन्नधान्य कमी 

पडले नाही, कोणालाही भाजीपाला कमी पडला नाही, 

कोणालाही दधू कमी पडले नाही ककंवा कोणालाही फळे, 

अंडी समळाली नाहीत, अस ेझाले नाही.  या सवच बाबींच े

श्रेय कोणाला द्यायचे असले ति त े आपल्या शेतकिी 

बांधवाला द्यावे लागेल.   
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अध्यक्ष महोदय, कोिोनाच्या काळात सिकािन े वकच  

फॉमच होमच े सनयम आम्ही घालून कदल े होते.  पिंत ु

आपल्याला मासहती आह े की, शेती आसण शेतीच्या 

क्षेत्रातील काम ेघिी बसनू किता येत नाहीत.  म्हणून संपूणच 

शेतकऱयाच े कुटंुब शेतामध्य ेिाब िाब िाबत िासहल ेआसण 

तयाने संपूणच जगाच्या अन्नधान्याची आसण भोजनाची 

व्यवस्था तयाने करुन कदली.  या सबलाच्या सनसमत्तान ेमी 

महासवकास आघाडी सिकािचेही आभाि व्यक्त कितो.  

मुख्यमंत्री महोदय आसण आमच्या सवच नेत ेमंडळींनी कृषी 

क्षेत्राशी सनगडीत ज्या काही बाबी असतील तयांना 

तयामधून सशसथलता कदल्यामुळे शेतीच े सवच कािभाि 

सुिळीत चाल ूशकल.े   

श्री. दादाजी भुसे..... 

अध्यक्ष महोदय, आपल्याला मासहती आह े की, 

शेतकिी असतशय काबाडकष्ट करुन शेती किीत असतो.  

बऱयाचशा गोष्टी तयाच्या हातामध्य े नसतात.  आजही 

आपण पावसाची वाट पाहत आहोत.  काही रठकाणी 

कदासचत दबुाि पेिणीच े संकट सनमाचण होऊ पाहत आह.े  

जेव्हा पावसाची अपेक्षा असत े तेव्हा पाऊस पडत नाही.  

जेव्हा पावसाची गिज नसत े तयावेळी अवकाळी पाऊस 

ककंवा गािपीट होत.े  तयातून शेतकिी बांधवाचंे मोठ्या 

प्रमाणात नुकसान होत असत.े  तयामुळे असतशय प्रसतकूल 
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परिसस्थतीत, काबाडकष्ट करुन संपूणच जगाचा पोहशंदा 

म्हणून शेतकिी बांधव तयाच्या कुटंुबासह िाबतो.  मी 

वािंवाि कुटंुबाचा उल्लेख किीत आह.े  आपण पाहतो की, 

तया शेतकऱयाच्या कुटंुबातील लहान मुल े सुध्दा शेतावि 

काम किीत असतात.  तयामुळे या शेतकऱयांच्या प्रती आदि 

व्यक्त किीत असताना कायद्यामध्ये तया पध्दतीच्या तितुदी 

केल्या नाहीत ति मला वाटत े की, आपल े सनसितपण े त े

अपयश असेल.  तयामुळे ह े सतन्ही कायद े सभागृहाच्या 

पटलावि ठेवत असताना महािाष्ट्रातील तमाम शेतकिी 

बांधवांना आसण नागरिकांना तयांचे मत मांडण्यासाठी 

आताच मंत्री महोदय श्री. छगन भुजबळ यांनी सांसगतल े

तयानुसाि २ मसहन्यांसाठी आम्ही खुल ेकिणाि आहोत.  या 

सतन्ही कायद्यांमध्ये ककमान आधािभूत ककंमतीचा उल्लेख 

कें द्र सिकािने केलेला नाही.  तयामुळे आपण तयामध्ये अशी 

सुधािणा सुचसवत आहोत की, ककमान आधािभूत 

ककंमतीइतकी ककंवा तयापेक्षा असधक ककंमत शेतकऱयाला 

प्रदान केल्याखेिीज तो कृषी किाि वैध असणाि नाही.  

कािण यामध्ये शेतकिी बांधवांच ेमोठे नुकसान होऊ शकते.  

तयामुळे आपण ह ेप्रावधान किीत आहोत.   

अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािने जे असधसनयम केलेत 

तयानुसाि जि व्यापाऱयाच े शेतकऱयाचे पैस े बुडसवल े ति 

ककंवा किािाचा भंग केला ति तयाने एसडीएमकड ेम्हणज े
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प्रांत असधकाऱयाकड े जायच.े  मला वाटत े की, प्रांत 

असधकाऱयांकड े आधीच महसुलाशी सनगडीत इतकी कामे 

असतात की तयामध्य ेआणखी या एका असतरिक्त कामकाज 

कदल ेजाईल.  तयामुळे या सस्थतीत शेतकिी बांधवांना वेळेत 

न्याय समळू 

 

श्री. दादाजी भुसे..... 

शकेल काय, तयाला ककती कालावधी लागले, त े सांगता 

येणाि नाही.  म्हणून आम्ही यामध्य ेकाही बदल सूचसवत 

आहोत.  तयातून शेतकिी बांधवाला तयाच्या न्याय 

हक्कासाठी कदवाणी आसण फौजदािी अशा दोन्ही 

माध्यमातनू तो न्याय माग ू शकेल.  आपण पाहतो की, 

कदवाणी कोटाचमध्ये अनेक वष े खटल े प्रलंसबत असतात.  

एखादा छोटा शेतकिी मोठ्या कंपन्यांच्या सविोधात ककंवा 

व्यापाऱयांच्या सविोधात तो कसा काय रटकू शकेल.  

तयामुळे तयाच्यासाठी फौजदािी गुन्याचहेी प्रावधान या 

सुधािणांमध्य े केलेल ेआह.े  या असधसनयमामंध्य े दरुुस्तया 

सूचसवत असताना शेतकऱयाला ककमान ७ कदवसाचं्या आत 

तयाच े पेमेंट समळाल े नाही ति संबंसधत व्यापाऱयावि 

फौजदािी गुन्हा दाखल करुन ३ वष ेसशक्षेचे प्रावधान केल े

आह े आसण तयासोबत ककमान ५ लाखापयंत दडं अशा 
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प्रकािच े प्रावधान केलेल े आह.े  जेणेकरुन शेतकऱयांची 

फसवणूक किण्याची हहमंत कोणीही करु शकणाि नाही.  

ही भावना या सवधेयकाच्या पाठीमाग ेआह.े   

अध्यक्ष महोदय, सामान्यातल्या सामान्य 

शेतकऱयालाही न्याय समळाला पासहजे म्हणून या सुधािणा 

सूचसवल्या आहते.  शेतकऱयाची छळवणूक अशी जी 

व्याख्या आह े तयामध्य े जो काही किाि व्यापाऱयान े

शेतकऱयाशी किीत असताना ज्या बाबी अधोिेसखत केल्या 

असतील तयाप्रमाणेच तयाने मागचक्रमण केल ेपासहज.े  तया 

सवसहत अटी व शतीनुसाि जि तया व्यापाऱयान ेशेतकऱयाच े

पेमेंट केल ेनाही ति तयाला छळवणूक या संज्ञेमध्य ेबससवल े

आह.े 

 

यानंति श्रीमती 

कोळसगिे.......
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श्री. दादाजी भुसे.... 

जेणेकरुन सात कदवसांच्या आत तयाला पसैे समळाल े

नाहीति तो शेतकिी बांधव कदवाणी, फौजदािी या दोन्ही 

प्रावधानाच्या माध्यमातून न्याय माग ू शकतील. तयामुळे 

संबंधीतांवि गुन्हा सुद्धा दाखल होऊ शकणाि आह.े िाज्य 

शासनाद्वािे सनयम किण्याच े एक प्रावधान आपण िाखून 

ठेवललेे आह.े उद्याच्या कालावधीमध्ये संपूणच महािाष्ट्रातील 

शेतकिी बांधवांच्या ककंवा नागरिकांच्या वतीने ज््या काही 

सूचना येतील तयाची तितूद िाज्य शासनाच्या 

प्रावधानामध्ये करु शकू, ही प्रोसव्हजन सुद्धा या 

कायद्यामध्य ेकिण्यात आली आह.े अध्यक्ष महोदय, वेळेच े

भान ठेवून  आताच्या घडीला ह ेज ेप्रारुप ठेवण्यात आलले े

आह े तयाला संपूणच सभागृहाने मान्यता द्यावी, अशी मी 

सवनंती कितो.  

प्रस्ताव प्रस्तुत झाला. 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय तासलका सभाध्यक्ष श्री. 

कदलीपिाव बनकि) 

श्री. बाळासाहबे थोिात (महसूल मंत्री) : अध्यक्ष 

महोदय, शेतकऱयांच्या संदभाचतील तीन कायद े आज 

सभागृहामध्ये मांडण्यात आल े आहते. महािाष्ट्रातील 

जनतलेा, शेतकऱयांना आपण ते सवचािाथच दते आहोत. आज 

दशेामध्ये साततयाने शेतकऱयांच्या प्रश्नावि चचाच सुरु आह.े 

कें द्र सिकािने जे तीन कायद ेमंजूि केले त ेशेतकऱयांच्या 

सविोधातील आहते तयामुळे तयांना काळे कायद े म्हणनू 

संबोधले जात आह.े या कायद्यामध्ये ज्या त्रुटी ककंवा दोष 

आहते ते दिू किण्याचा प्रयत्न सिकािने आणलेल्या 

कायद्यातून होत आह.े ज्यावेळेस ह े तीनही कायद े मंजूि 

किण्यात आले तयावेळेस लोकसभेत आसण िाज्यसभते 

कोणतीही चचाच झाली नाही. ह ेकायद ेमंजूि होत असताना 

तयावेळेस ज्या सन्माननीय सदस्यांनी चचाच किण्याची 

इच्छा व्यक्त केली तेव्हा तयांना सनलंसबत केले गले.े तयामुळे 

आज आवजूचन आठवण यतेे की, तया सनलंसबत होणाऱया 

सन्माननीय सदस्यांमध्ये खासदाि स्व. िाजीव सातव आसण 

इति ही सात ते आठ जण होते. तयांची एकच मागणी होती 

की, आम्हाला या कायद्यावि बोलून शेतकऱयांचे काय 

म्हणणे आह ेते मांडू द्या. पिंतु तयांच े म्हणणे न मांडू दतेा 

कायद े मंजूि झाले. यातील सवाचत मोठा दोष हा आह े
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की,कोणतयाही पद्धतीन े ते कायद े शेतकऱयांच्या बाजुचे 

नाहीत, तयांना न्याय दणेािे नाहीत ककंवा तयांच्या जीवनात 

आनंद सनमाचण किणािे नाहीत. काही धनदांडग्यांकरिता 

म्हणून ह े कायद े सनमाचण किण्यात आलेले आहते.  पिंत ु

तयाचबिोबि दसुिा एक दोष आह े की, ज े सवषय िाज्य 

शासनाचे आहते, िाज्याचे आहते तया सवषयांमध्ये सदु्धा 

यांचा हस्तक्षेप, आक्रमण आह.े तयांना बाजुला ठेवून तसचे 

कोणतयाही प्रकािे सवचािात न घेता ह े कायद े मंजिू 

किण्यात आले.  

अध्यक्ष महोदय, या सनसमत्ताने मी सांग ूइसच्छतो की, 

तयावेळेस संपूणच दशेभि आंदोलन ेझाली. पंजाब, हरियाणा 

िाज्याच्या शेतकऱयांचे आंदोलन ८ मसहन्यापासून आजही 

सुरु आह.े तयामध्ये शेकडो शेतकऱयांनी बसलदान सुद्धा 

कदलेल ेआह.े ते आंदोलन सुरु झाल्यानंति काय परिसस्थती 

सनमाचण झाली आसण कें द्र सिकाि तयांच्याशी कसे वागले ह े

वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही कािण यापूवी 

माननीय  

श्री. बाळासाहबे थोिात.... 

मंत्री श्री. छगन भुजबळ यांनी चांगल्या प्रकािे सांसगतल े

आह.े कडाक्याची थंडी असताना पाणी मािणे, तयांच्या 

िस्तयामध्य े सखळे ठोकणे, तयांची लाईट बंद किणे, तयांचे 
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जेवण बंद किणे असे सवच प्रकाि किण्यापयंत तयांची मजल 

गेली होती. माननीय मंत्री तयांच्यासोबत चचाच चचाच 

किायच ेपण माननीय पंतप्रधानानंी ति तयांच्याकड ेपासहल े

पण नाही. या माध्यमातनू शेतकऱयांची अवहलेना किण्याच े

काम केले गेले.  

अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस दशे अन्नधान्याच्या 

बाबतीत टंचाई होती तया काळामध्ये शेतकऱयांनी सवाचत 

जास्त काम केले. पिदशेातील समलो खावा लागत होता 

अशी परिसस्थती आपल्या दशेाची होती.  दशेाचे माननीय 

माजी पंतप्रधान पंसडत जवाहिलाल नहेरु यांनी भाक्रा-

नानगल सािखे धिण उभ ेकेले. तयावेळेस तयांनी सांसगतल े

की, भाक्रा-नानगलसािखी धिणचे तीथचस्थाने असतील ह े

तयांच ेतेथील वाक्य आह.े पंजाब िाज्याचे योगदान ति खूप 

मोठे आह.े दशेात हरितक्रांती होत असताना सवच दशेाला 

धान्य पुिसवण्याच े काम तयांनी केले. तयाच दशेातील 

शेतकऱयांची अवहलेना केली गेली, ही वस्तुसस्थती आह.े 

हरितक्रांतीसाठी माननीय इंकदिा गांधींनी ज्या पद्धतीच े

नेतृतव केले तयाच पद्धतीन े दशेातील शेतकऱयांनी खूप 

काबाडकष्ट केले म्हणून धनधान्याच्या बाबतीत आपण 

संपन्न झालो. यामध्ये महािाष्ट्र िाज्याचा पण उल्लखे केला 

पासहज.े कािण महािाष्ट्राच्या सवधानसभेमध्ये माननीय स्व. 

यशवंतिाव चव्हाण यांनी कृषी औद्योसगक  स्वप्न पासहज.े 
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तेच स्वप्न माननीय स्व. वसंतिाव नाईक यांनी पूणच 

किण्याच ेकाम आह.े तयाच पद्धतीने आपण आज महािाष्ट्र 

िाज्य सुद्धा स्वयंपूणच केलेले आह.े पिंतु महािाष्ट्रातील आसण 

दशेातील शेतकऱयांना न्याय दणे्यासाठी आपण आतापयतं 

काम किीत आलो. पिंतु कें द्र सिकािच्या या तीन 

कायद्यांनी सवांवि पाणी कफिवलेले कदसत आह.े या तीनही 

कायद्यांच्या बाबतीत तीनही माननीय मंत्रयानंी अतयंत 

चांगल्या पद्धतीने मांडणी केललेी आह.े यामध्ये त्रुटी हीच 

आह े की, यात शेतकऱयांची बाज ू पासहललेीच नाही. 

माननीय स्व. यशवंतिाव  चव्हाण यांची िाज्याकरिता मोठे 

योगदान म्हणजे शेतकऱयांसाठी बाजाि ससमतीची व्यवस्था 

सनमाचण किण्यात आली. शेतकऱयांच्या  

श्री. बाळासाहबे थोिात.... 

माल खिेदी किणािी बाजाि ससमती मोडून काढण्याच े

काम करुन कें द्र सिकाि साततयाने खाजगीकिणाकड े

वाटचाल किण्याच्या कामाला प्रोतसाहन दणे्याची व्यवस्था 

किण्याचा प्रयत्न यामध्य ेकेल्याच ेआम्हाला कदसून येत आह.े  

अध्यक्ष महोदय, शेतीमाल खिेदी किण्याकरिता ज े

व्यापािी येणाि आहते तयांच्या लायसन्सची व्यवस्था 

पासहज े ककंवा नाही ? तो व्यापािी कुठला िाहणािा आह े

ककंवा तयाची काही कागदपते्र याची व्यवस्था बाजाि 
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ससमतीमध्ये असते. तयाला एक लायसन्स कदले जाते. पिंत ु

कें द्र शासनाने लायसन्स काढून टाकले आह.े पॅनकाडच असेल 

ति तु कुठुन काहीही खिेदी कि असे सांसगतले. अध्यक्ष 

महोदय, आपण नासशक सजल्यातील आहात. ति आपल्या 

सजल्याचा, शेतकऱयाचा काय अनुभव आह ेते मला सांगा. 

व्यापािी ककती फसवतात, गोड बोलून चाि जणांची 

चांगल्या पद्धतीने खिेदी कितात आसण पाचव्या पासून 

फसवतात आसण शेतकऱयांचा कोटयावधी रुपयांचा माल 

घेऊन जातात. माग े एक पोलीस असधकािी होते तयांनी 

शेतकऱयांचे बिेच कोटी रुपये मोकळे करुन कदले. 

शेतकऱयांना फसवले ति तयाला तयाच्या कष्टाचे, श्रमाच े

चाि पैस ेपुन्हा समळाले पासहज ेआसण ज्याने फसवले तयाला 

सशक्षा झाली पासहज,े  असा कायदा किण्यात यावा.या सवच 

दषृ्टीने कें द्र सिकािच्या कायद्याने डोळेझाप केलेली कदसते.  

पॅनकाडच घेऊन येणािा व्यापािी माल घेऊन जाईल ति मग 

उप सवभागीय असधकाऱयांकड ेप्रांताला असपल किायच.े या 

सवच बाबतीत प्रांत काय किणाि आह?े आपल्याकड ेएवढया 

सवच व्यवस्था असताना पण फसवणूक सुरु आह े तयासाठी 

तयाला आणखी कशी सशस्त आणता येईल याचा प्रयत्न 

किायचा आह.े ह ेतीन्ही  कायद ेकिताना काळजी घेऊन 

आम्ही तोच प्रयत्न  केला आह.े  लायसन्स दणे्याची व्यवस्था 

असली पासहज,े तयाकरिता प्रासधकिण सनसित केल े
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जातील, सनयमामध्ये सनसित केले जातील. लायसन्स दते 

असताना तया व्यापाऱयाची संपूणच कागदपते्र तयाि केली 

जातील. एखाद्या शेतकऱयाला फसवल्यास प्रासधकिणाकड े

सांसगतल्यानतंि फौजदािी व कदवाणी केसच्या बाबतीतील 

मदत ते प्रासधकिण किेल. पैस ेवसुलीला, तयाच्या कष्टाच,े 

श्रमाच ेपैस ेसमळवून द्यायला ह े 

श्री. बाळासाहबे थोिात.... 

प्रासधकिण मदत किेल. तशा प्रकािचा प्रयत्न या तीन 

कायद्यामध्य ेआम्ही केलेला आह.े  

अध्यक्ष महोदय, ह ेकायद ेकिताना आधािभूत ककंमत 

खूप महत्त्वाची आह.े पंजाब िाज्यामध्ये सवाचत असंतोष 

आह े तयाच िाज्यान े सवच दशेाला आधािभूत ककंमतीच्या 

आधािावि गहू, तांदळू पुिसवला. आपल्या कायद्यामध्य े

सुद्धा कें द्र शासनाने आधािभूत ककंमतीने खिेदी केली 

पासहज.े तयासाठी जी आवश्यक व्यवस्था  असेल ती सनमाचण 

करुन दणे्याची जबाबदािी आपली आह,े अशी तितदू आपण 

या कायद्यामध्ये केली आह.े एवढेच नाही ति सहकािी 

कायद्यामध्य े आधािभूत ककंमतीप्रमाणे खिेदीचा किाि 

असला पासहज.े एक ककंवा दोन वषाचच्या किािामध्य े

समच्युअल अंडिस्टाँहडगंने शेतकिी ते करु शकतील. तयामध्य े

सुद्धा शेतकऱयांना फसवणाऱयावि फौजदािी तसेच कदवाणी 
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स्वरुपाची कािवाई किणे आसण तयातून शेतकऱयांला 

फसवणाऱयाला ३ वषाचपयंत  ककंवा ५ लाख रुपये दडंाची 

सशक्षा आपण सुचसवललेी आह.े  

     यानंति कुमािी सगिप....
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श्री.बाळासाहबे थोिात ... 

शेवटी कुठे तिी धाक असला पासहज े तो धाक सनमाचण 

किण्याचा प्रयत्न आपण यामध्ये किीत आहोत. कें द्र 

सिकािने आता जीवनावश्यक वस्तूंचा पूणचपणे ताबा 

घेतलेला आह.े तयामध्य ेसाठेबाजीला पूणच पिवानगी कदली 

की, तुम्ही ककतीही माल घ्या, तो साठवा. तयाचा परिणाम 

काय होणाि आह े ह े आज मला वाचायला समळत आह.े 

माननीय श्री.छगन भुजबळ यांनीही सांसगतले की, 

पंजाबमध्य े वगैिे मोठे गोदाम उभे िाहत आहते. कें द्र 

सिकाि साठवणकुीला पिवानगी दते असल्याने ते प्रचंड 

साठे किणाि. दशेामध्य े टंचाई सनमाचण किणाि व तयातून 

मोठ्या प्रमाणावि नफेखोिी किण्याच े काम किणाि. या 

मूठभि नफेखोिानंा ताकद दणे्याचे काम कें द्र सिकाि कित 

असल्याचे आपल्याला कदसत आह.े    

  अध्यक्ष महोदय, तयांनी ठिवले ति जीवनावश्यक, 

तयांनी नाही ठिवले ति जीवनावश्यक नाही. माननीय 

श्री.छगन भुजबळ यांनी ह े दखेील सांसगतले की, तयाचा 

असधकाि िाज्यालाही असला पासहज.े या सवच गोष्टी फक्त 

शेतकिी जीवनाकरिताच उपयोगाच्या आहते अस े

मानण्याच े कािण नाही. अशा पध्दतीने साठेबाजी 
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किण्याची पिवानगी दऊेन,टंचाई करुन शेती माल सवकला 

गेला ति शहिातील मंडळींनाही प्रचंड महाग दिाने 

जीवनावश्यक वस्त ूघ्याव्या लागणाि आहते. या सवच गोष्टी 

लक्षात घेता कें द्र सिकािच्या चुका दरुुस्त किण्याचा प्रयत्न 

आपण या सनसमत्ताने किीत आहोत.  

  अध्यक्ष महोदय, कायद े किण्याचा िाज्याचा, या 

सवसधमंडळाचा असधकाि आह.े कें द्र सिकाि तयावि 

असतक्रमण करु शकत नाही, ह ेमांडणािी ही सबले आहते. 

आमच्या सतनही मंत्री महोदयांनी अतयंत सुंदि पध्दतीन े

तयांची मांडणी केलेली आह.े माननीय श्री.असजत पवाि 

यांच्या अध्यक्षतखेाली आम़ची ससमती होती. आम्ही खूप 

अभ्यास केला, खूप चचाच केली. अनेकांशी चचाच करुन आम्ही 

ही सवधेयके आणलेली आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील शतेकऱयांकरिता काम 

किणाऱया काही संघटना आम्हाला भेटल्या, काही व्यक्ती 

भेटल्या, तयांच े काही म्हणण े होत.े ज्यांना सवचाि 

मांडावयाच ेआहते तयांनी त े सवचाि मांडावेत, तयाकरिता 

दोन मसहन्याकरिता एक  

श्री.बाळासाहबे थोिात ... 

व्यवस्था सनमाचण किण्यात येईल. तया व्यवस्थेकड े तयांचे 

सवचाि तयांनी पोहोचवावेत. आम्ही पुन्हा पुन्हा चचाच करु 
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व पुढच्या काळात शेतकऱयांना आधाि दणेािे, शेतकऱयांना 

ताकद दणेािे, तयांच्या जीवनात आनंद सनमाचण किणािे अस े

कायद्यातील बदल आपण तयामध्ये करुन घेऊ. याकरिता 

आम्हाला आपले, या सभागृहाचेही सहकायच हव ेआह.े  

  अध्यक्ष महोदय, ज्या ज्या सन्माननीय सवधानसभा 

अथवा सवधानपरिषद सदस्यांना यामध्य े काही सूचना 

किावयाच्या असल्यास तयांचेही स्वागत केले जाईल. शेवटी 

कायद्याच्या चाकोिीत िाहून आपल्याला कें द्र सिकािलाही 

तयांनी केलेल्या कायद्यामध्य ेबदल किण्यास भाग पाडण.े.. 

आम्ही ति िद्द किा असेच म्हणतो, शेतकऱयांचे आंदोलन 

थांबवा असे म्हणतो पिंतु, शतेकऱयांच्या दषृ्टीने तयात 

अनुकूल बदल झाले पासहजेत याकरिता आम्ही आग्रही 

िाहणाि आहोत, एवढेच या सनसमत्ताने सांगतो व माझे दोन 

शब्द संपवतो. 

........... 
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  श्री.श्यामसुंदि हशंद े (लोहा):  अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सन २०२१ च्या सव.स.सव., क्रमांक १७ 

वि बोलण्याकरिता उभा आह.े अन्य सन्माननीय सदस्यांनी 

शेतीच्या प्रश्नाबाबत उद्बोधक मासहती कदलेली आह.े 

शासनाची भूसमका, शेतकऱयाचे सहत कस े साधले जाईल, 

याबाबत येथे सांगोपांग चचाच झालेली आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातनू शेती 

सवम्याच्या सवषयाच्या बाबतीत ह े सांग ू इसच्छतो की, 

माझ्या मतदािसंघात २ तालुके आहते. आज 

मतदािसघंातील सवच तालुक्यात सवमा समळतो. फक्त २ 

तालुक्यांत सवमा समळत नाही. हा जो अन्याय आह े तो 

आपण दिू किावा, अशी मी आपल्या माफच त मंत्री 

महोदयांना सवनतंी कितो. मतदािसंघात आजबूाजूच्या सवच 

रठकाणी सवमा उपलब्ध होतो आसण फक्त एकाच 

मतदािसघंात सवमा उपलब्ध होत नाही ह ेअन्यायकािक 

आह ेअसे माझे स्वत:च ेमत आह.े हा अन्याय दिू किावा, 

अशी मी आपल्या माध्यमातनू सवनतंी कितो...... 

  श्री. दादाजी भुसे : अध्यक्ष महोदय, मी सभागृहाच्या 

सनदशचनास आणू इसच्छतो की, सदिहू सवधेयक लोकासभप्राय 

मागसवण्यासाठी परिसतृ किण्यासंबंधीचा प्रस्ताव 

मांडण्यात आललेा आह.े तयामुळे आता सन्माननीय 

सदस्यांनी सवधेयकावि सवचाि व्यक्त न किता लोकासभप्राय 
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प्राप्त झाल्यानंति ज्यावेळेस ह े सवधेयक या सभागृहात 

सवचािाथच मांडण्यात येईल तयावेळेस तयावि ससवस्ति 

सवचाि व्यक्त किावेत. 

  तासलका सभाध्यक्ष : ठीक आह.े आता मी सवधयेक 

दोन मसहन्यांच्या अवधीत लोकासभप्राय 

अजमासवण्याकरिता परिसृत किाव,े असा प्रस्ताव मांडतो. 

प्रस्ताव मतास टाकून संमत झाला. 

........... 
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पृ.शी. 

: 

शेतकिी उतपन्न व्यापाि व 

वासणज्य (प्रचालन व 

सुलभीकिण) (महािाष्ट्र सुधािणा) 

सवधेयक  

 
L. A. BILL NO. XVIII OF 2021 

(A BILL TO AMEND THE 
FARMERS' PRODUCE TRADE 
AND COMMERCE 
(PROMOTION AND 
FACILITATION) ACT, 2020, IN 
ITS APPLICATION TO THE 
STATE OF MAHARASHTRA). 

 

  श्री.बाळासाहबे पाटील (पणन मंत्री) : अध्यक्ष 

महोदय, मी आपल्या अनमुतीन ेसन २०२१ चे सव.स.सव. 

क्रमांक १८ - शेतकिी उतपन्न व्यापाि व वासणज्य (प्रचालन 

व सुलभीकिण) असधसनयम, २०२०, महािाष्ट्र िाज्यास 

लागू असताना, दोन मसहन्यांच्या अवधीत लोकासभप्राय 

अजमासवण्याकरिता परिसृत किाव,े असा प्रस्ताव मांडतो. 

  तासलका सभाध्यक्ष : आता मी सवधेयक दोन 

मसहन्यांच्या अवधीत लोकासभप्राय अजमासवण्याकरिता 

परिसृत किावे, असा प्रस्ताव मांडतो. 

प्रस्ताव मतास टाकून संमत झाला. 
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पृ.शी.:   प्रसतष्ठा व सवशेषासधकािाचे 

संिक्षण न होण े

 

म.ुशी.: प्रसतष्ठा व सवशेषासधकािाचे 

संिक्षण न होण े या 

सवषयाबाबत श्री.निेंद्र भोंडकेि, 

सव.स.स., यांनी श्री.वसंत 

जाधव, पोलीस असधक्षक 

भंडािा व श्री. ताजने, पोलीस 

सनिीक्षक, जवाहनगि, 

पो.स्टेशन भंडािा यांच्यासवरुध्द 

कदलेली सवशेषासधकाि भंगाची 

सूचना 

 

  तासलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री. निेंद्र 

भोंडकेि यांनी, 'प्रसतष्ठा व सवशेषासधकािाच े संिक्षण न 

होण'े, या सवषयाबाबत श्री.निेंद्र भोंडकेि, सव.स.स., यांनी 

श्री.वसंत जाधव, पोलीस असधक्षक भंडािा व श्री. ताजने, 

पोलीस सनिीक्षक, जवाहनगि, पो.स्टेशन भंडािा 

यांच्यासवरुध्द सवशेषासधकाि भंगाची सूचना कदली आह.े 

सन्माननीय सदस्यांना तयावि आपले म्हणणे मांडावयाच े

असल्यास थोडक्यात मांडावे. 
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  श्री. निेंद्र भोंडेकि ( भंडािा) : अध्यक्ष महोदय, 

म.सव.स. सनयम २७३ अन्वये आपण मला माझी 

सवशेषासधकाि भंगाची सूचना मांडण्यास अनमुती कदली 

याकरिता मी आपला आभािी आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, कदनांक ४.१.२०२१ िोजी आमच े

सशवसेनेच ेकाही सजल्हा संघरटका व सह संघरटका यांच्या 

सोबत काही कायचकते तसेच मसहला व पुरुष पदासधकािी 

सशवसैसनक भंडािा येथील महषी सवद्यामंकदि, बेला या 

रठकाणी सवद्याथ्यांची फी न कदल्यामुळे तयांना पिीक्षेस 

ककंवा अभ्यासक्रमास बस ू कदले जात  नव्हते तयाबाबत 

सवचािणा किण्याकरिता गेले होत.े तयांना दीड तास 

गेटच्या बाहिे ठेवण्यात आले. गटेच्या आतमध्ये तयांना येऊ 

कदले नाही. तयांनी मला फोन केला की, आमदाि महोदय 

आम्हाला आतमध्ये येऊ कदले जात नाही. आमच्या मुलांच्या 

सशक्षणाच ेनुकसान होत आह.े 

 

श्री.निेंद्र भोंडकेि .... 

  अध्यक्ष महोदय, तयांनी मला तयाकरिता तेथ े

बोलावल्यानंति मी तेथ े गेलो असताना गेटविच तया 

शाळेचे काही पदासधकािी ''हम आमदाि, खासदाि को 

पहचानते नहीं'', असे बोलले. तयावि कायचकते थोडसेे 
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आक्रमक झाले. तयामुळे थोडीशी भांडणाची परिसस्थती 

सनमाचण झाली. मी सप्रन्सीपलकड े गेलो व तयांना सवनंती 

केली. ते दखेील असेच म्हणत होत े की, ''हम आमदाि, 

खासदाि को पहचानते नहीं, हमको महािाष्ट्र शासन स ेकोई 

लेना-दनेा नहीं ह.ै''.  

  अध्यक्ष महोदय, या सवच भांडणामुळे आम्ही तयांच्या 

केसबनच्याबाहिे दीड तास बसलो. सवच सशक्षण 

असधकाऱयांना बोलावले त े दखेील म्हणाले की, साहबे ह े

आमचे दखेील ऐकत नाहीत. सांगण्याचे कािण असे की, ह े

सवच भांडण झाल्यानंति अशी परिसस्थती सनमाचण 

झाल्यानंति पोलीस अधीक्षक श्री.वसंत जाधव व पोलीस 

सनिीक्षक श्री.ताजणे यांनी तयांच्यावि गुन्ह ेनोंदसवण्याच्या 

आधीच आमच्यावि गुन्ह े नोंदसवले. ज े गुन्ह े नोंदवले त े

सुध्दा कलम १४१, १४२, १४३, १४७ अन्वये नोंदवल.े 

सवाचत महतवाचे म्हणजे ४५२, ४२७ या कलमान्वयेही गुन्ह े

नोंदवले गलेे.  

  अध्यक्ष महोदय, मी गंुड नव्हतो की, कुणाच्या घिात 

गेलो नव्हतो. काही लोक पिीक्षेची फी दऊे शकले नाहीत 

ककंवा ज ेकमी फी दते होत ेतयांचे प्रश्न सोडसवण्यासाठी मी 

तेथ ेगेलो होतो. पोलीस अधीक्षक यांना न सवचािता मी 

पोलीस सनिीक्षकांना याबाबत सवचािल्यानंति असे समजल े

की, पोलीस अधीक्षकांचा आदशे आह े म्हणनू तुमच्यावि 
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गुन्हा नोंदसवण्यात येईल. ह ेअसे खोटे-नाटे गुन्ह ेमाझ्यावि 

नोंदसवले आहते. याकरिता माझी आपणांस व या 

सभागृहाला सवनंती आह े की, या पोलीस अधीक्षक व 

सनिीक्षकांना सनलंसबत किाव.े तसेच, या सभागृहाच्या 

सवशेषासधकाि ससमतीने माझे सनवेदन मान्य किावे. 

  तासलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यांनी कदलेली 

सवशेषासधकाि भंगाची सूचना मला प्राप्त झाली आह.े ती 

तपासून तयावि योग्य ती कायचवाही किण्यात येईल. 

                       ............                          नंति 

श्री.हशंद े....
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प.ृशी.: माननीय उप मखु्यमंत्री स्थासनक 

कायचक्रमासाठी आले असता 

तयांना भेटण्यापासून स्थासनक 

लोकप्रसतसनधी यांना वंसचत ठेवण े

म.ुशी.:   "माननीय उप मखु्यमंत्री स्थासनक 

कायचक्रमासाठी आले असता 

तयांना भेटण्यापासून स्थासनक 

लोकप्रसतसनधी यांना वंसचत 

ठेवणे" या सवषयाबाबत श्रीमती 

सिोज आसहिे यांनी सौ.शर्मचष्ठा 

घाग-ेवालवालकि, अप्पि पेालीस 

अधीक्षक, नासशक ग्रामीण, 

श्री.अनंत तािग,े पोलीस 

सनरिक्षक, कदडंोिी पेालीस स्टेशन 

व श्री.आनंद सनकम, पोलीस 
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सनरिक्षक यांच्यासवरुध्द कदलेली 

सवशेषासधकाि भंगाची सूचना 

 

 तासलका सभाध्यक्ष (श्री.कदलीप बनकि) : सन्माननीय 

सदस्या श्रीमती सिोज आसहिे यांनी "माननीय उप 

मुख्यमंत्री स्थासनक कायचक्रमासाठी आले असता तयांना 

भेटण्यापासून स्थासनक लोकप्रसतसनधी यांना वंसचत ठेवणे" 

या सवषयाबाबत सौ.शर्मचष्ठा घाग-ेवालवलकि, अप्पि 

पोलीस असधक्षक, नासशक (ग्रामीण) तसेच  

 

तासलका सभाध्यक्ष... 

श्री.अनंत तािगे, पोलीस सनरिक्षक, कदडंोिी पोलीस स्टेशन 

व श्री.आनंद सनकम, पोलीस सनिीक्षक यांच्यासवरुध्द 

सवशेषासधकाि भंगाची सूचना कदली आह.े सदस्यांना 

तयावि आपले म्हणणे मांडावयाचे असल्यास थोडक्यात 

मांडावे. 
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श्रीमती सिोज आसहिे ( दवेळाली ) : अध्यक्ष महोदय, 

महािाष्ट्र सवधानसभा सनयम २७३ अन्वये सौ.शर्मचष्ठा घाग-े

वालवालकि, अप्पि पोलीस असधक्षक, नासशक (ग्रामीण) 

तसेच श्री.अनतं तािग,े पोलीस सनरिक्षक, कदडंोिी पोलीस 

स्टेशन व श्री.आनंद सनकम, पोलीस सनिीक्षक यांचेसवरुध्द 

सवशेषासधकाि भंगाची सूचना मी मांडत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मी पुढील सवषयावि हक्क भंग सूचना 

सादि किीत आह.े कदनांक १ जुलै, २०२१ िोजी महािाष्ट्र 

िाज्याचे उप मुख्यमंत्री महोदय श्री.असजत पवाि ह ेनासशक 

दौऱयावि आले असताना ओझि सवमानतळ येथे शासकीय 

कायचक्रमाच्या सनसमत्ताने आगमनाच्या वेळी नासशक 

पोसलसांकडून लोकप्रसतसनधी, आमदाि या नातयाने मी 

श्रीमती सिोज असहिे स्वत: ओझि सवमानतळ येथे त्यांचे 

स्वागत किण्यासाठी गेले होते. तयावेळी पोलीस असधकािी 

सौ.शर्मचष्ठा घागे-वालवालकि, अप्पि पोलीस असधक्षक, 

नासशक (ग्रामीण) यांनी माझी गाडी अडवली व गाडीतून 
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मला खाली उतिवून पायी येण्यास भाग पाडले व अिेिावी 

भाषा कित माझा खूप मोठा अवमान केला व मला तया 

रठकाणी येण्यास मज्जाव घातला होता.  तयाच कदवशी  

 

श्रीमती सिोज आसहिे... 

सायंकाळी ६ वाजता माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय पुण े

येथे जाण्याकरिता िवाना होत असताना आम्ही स्थासनक 

लोकप्रसतसनधी या नातयाने तयांना सनिोप दणे्यासाठी गेलो 

असता सवमानतळाच्या आत प्रवेश नाकारुन गेट जवळच 

आमच्या गाड्या अडवण्यात आल्या. तयाचप्रमाण े

आमच्यासमोि इति आमदाि महोदय व उच्च पदस्थ 

असधकािी यांना सवमानतळ येथे प्रवेश दणे्यात आला होता. 

पिंतु मला व पालघि येथील माननीय आमदाि श्री.सुनील 

भुसािा यांना पोलीस प्रशासनाकडून सापत्नभावाची 

वागणूक दणे्यात आली. तसेच तयावेळी श्री.अनंत तािग,े 

पोलीस सनरिक्षक, कदडंोिी व श्री.आनंद सनकम, पोलीस 
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सनरिक्षक यांनी आमच्याशी हुज्जत घातली. तयावेळी तयांनी 

सांसगतले की, वरिष्ठांच्या आदशेान्वये तुम्हाला पिवानगी 

दणे्यात येत नाही. अशा प्रकािचे आदशे दणेािे व स्थासनक 

आमदाि महोदयांना उप मुख्यमंत्री महोदयांच्या भेटीपासून 

वंसचत ठेवणािे कोण वरिष्ठ असधकािी आहते, ज्यांनी 

आम्हाला उप मुख्यमंत्री महोदयांना सनिोप दणे्यापासून 

िोखले. यासंदभाचत चौकशी किण्यात यावी, अशी माझी 

सवनंती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सदिचा घटना प्रसंगाच्या वेळी 

माननीय तासलका सभाध्यक्ष तथा सन्माननीय सदस्य 

श्री.कदलीप बनकि ह ेदखेील उपसस्थत होत.े तसेच नासशक 

सजल्यातील माननीय आमदाि सवचश्री.सहिामण खोसकि, 

सनतीन पवाि, सुनील भसुािा यांच्या समोि उक्त घटना 

घडललेी आह.े आम्हाला उप मुख्यमंत्री महोदयांना भेटून  

 

श्रीमती सिोज आसहिे... 
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तयांना सनिोप द्यावयाचा होता, तयांचे आभाि व्यक्त 

किावयाचे होते. ते माझ्याच मतदाि संघातील सवशषे 

कायचक्रमासाठी साड े आठ वाजता आले होते. तयांच्या 

स्वागताप्रसंगी व सनिोपाच्या वेळी गेल्यानतंि सवच 

लोकप्रसतसनधी यांचा अवमान पोलीस प्रशासनाने केला 

आह.े 

अध्यक्ष महोदय, माझी सभागहृाच्या माध्यमातनू 

सवनंती आह े की, आमचा हक्क भंग किणाऱया सवच 

असधकाऱयांची चौकशी करुन तयांच्यासवरुध्द कठोि कािवाई 

किण्यात यावी. 

श्री.सुहास कांद े : अध्यक्ष महोदय, आम्हा 

लोकप्रसतसनधी यांना अशा प्रकािची वागणूक नेहमीच 

समळते. तयाबाबत आम्ही संबंधीत पोलीस अथॉरिटीकड े

गेल्यास ते एचएलची जबाबदािी असल्याच े सांगतात व 

एचएलकड ेगले्यानंति त ेपोलीस प्रशासनाची जबाबदािी 

असल्याचे सांगतात. भाितीय जनता पक्षाच्या सिकािच्या 
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काळामध्ये प्रतयेक आमदाि महोदयांना ५ वषांकरिता पास 

दणे्यात आला होता. या सिकािमधील आमदाि महोदयांना 

सजल्हासधकािी यांना उक्त पास द्यावा. जेणेकरुन आमची 

भसवष्यामध्ये अडवणूक होणाि नाही याची नोंद घेण्यात 

यावी, अशी माझी सवनंती आह.े 

श्री.सवजय वडटे्टीवाि : ह े खिे आह े की, मुख्यमंत्री 

महोदय ककंवा मंत्री महोदय शासकीय कायचक्रमाच्या 

सनसमत्तान ेअनेक रठकाणी जातात. तयांना झेड प्लस ककंवा 

वाय दजाचची सुिक्षा असते. अशा वेळी आमदाि महोदयांना 

तयांच्यापयंत जाण्यास  

श्री.सवजय वडटे्टीवाि... 

िोखण्यात येते. मागील सिकािच्या कालावधीमध्ये 

सजल््हासधकािी यांचेमाफच त अशा कायचक्रामासाठी ५ 

वषांकरिता पास दणे्यात आले होते, ह ेखिे आह.े उक्त पास 

दाखसवल्यानंति सवच असधकािी लोकप्रसतसनधी यांना 
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मान्यविांना भेटण्यासाठी पिवानगी दते होते. अशाच 

पध्दतीची पास दणे्याची कायचवाही किण्यात येईल, ह ेमी 

या सनसमत्ताने सभागृहाला सांग ूइसच्छतो. 

तासलका सभाध्यक्ष :  सन्माननीय सदस्यांनी कदलेली 

सवशेषासधकाि भंगाची सूचना तपासून तयावि योग््य ती 

कायचवाही किण्यात येईल. 

------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06-07-2021 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी 

नाही) 

S - 15
9 

GSS/AKN/MMP प्रथम कुमािीसगिप 14:00 

 

 

सन्माननीय सवधानमडंळ सदस्यानंा अवमानजनक 

वागणकू दणेाऱया  

शासकीय असधकाऱयांसवरुध्द कठोि कािवाई 

किण्याबाबत 

तासलका सभाध्यक्ष : सवच सन्माननीय सवधानसभा 

सदस्य व या सवोच्च सभागृहाच्या माध्यमातून मी 

शासनाच्या सनदशचनास आणून दते आह े की, अनेक 

सन्माननीय सदस्यांना तयांच्या मतदािसंघात लोकोपयोगी 

सवकासकाम ेकिीत असताना शासकीय असधकािी सहकायच 

कित नाहीत, शासकीय कायचक्रमांच्या उद्घाटनांना 

सदस्यांना सनमंसत्रत किीत नाहीत, कायचक्रमाच्या सनमंत्रण 

पसत्रकेवि तयांचे नाव छापत नाहीत, सन्माननीय सदस्यांनी 

सवचािललेी मासहती तयांना उपलब्ध करुन दते नाहीत, 

तयांच े अजच, सनवेदन,े पत्र यांना प्रसतसाद दते नाहीत, 

बैठकांना आमंसत्रत किीत नाहीत. अशा अनेक तक्रािी 

वािंवाि माझ्याकड ेप्राप्त होत आहते . एकूणच शासनाद्वािे 

वेळोवेळी दणे्यात आलले्या मागचदशचक सूचनांचे कसोसशन े

पालन होत नाही. परिणामी अनेक सन्माननीय सदस्य 

तयासंदभाचत सवशेषासधकािांच्या सूचना दखेील दते 

असतात. ही बाब अतयतं गंभीि आह े . म्हणून शासनान े

यासंदभाचत वेळोवेळी जी परिपत्रके सनगचसमत केली आहते 

तयामध्य ेअशा प्रकािे सन्माननीय सदस्यांना अवमानकािक 
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वागणूक दणेाऱया असधकाऱयांसवरुध्द कठोि कािवाई 

होणेस्तव तातकाळ सुधािणा किण्यात याव्यात. तसेच 

सवधानमंडळ ससचवालयाकडून अशा प्रकिणासंदभाचत प्राप्त 

होणाऱया पत्रव्यवहािाची शासनाने तातडीने गंभीि दखल 

घेऊन संबंसधत शासकीय असधकाऱयांसवरुध्द जास्तीत जास्त 

कठोि स्वरुपाची कायचवाही किावी, असे मी शासनास 

सनदशे दते आह.े तसेच केलेल्या कायचवाहीचा अहवाल 

कायचवाही पूणच झाल्यानंति माझ्याकड े पंधिा कदवसात 

सादि किावा असाही सनदशे दते आह े. 

------------ 

 

 

 

 

 

पॉईंट ऑफ इन्फॉमशेन 

 श्री िईस शेख : अध्यक्ष महोदय, मेिा पॉईंट ऑफ 

इन्फॉमेशन ह.ै आपन ेमझुे बोलने की अनमुसत दी, उसके 

सलए मैं आपको धन्यवाद दतेा हू.ं 
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 अध्यक्ष महोदय, ककसानों के ससलससले में सिकाि न े

आज तीन महतवपूणच सवधेयक सदन के पटल पि िख ेह.ै इन 

सवधेयकों के माध्यम स े कृसष के्षत्र में जो ककसान काम कि 

िह े ह,ै उनको न्याय समलेगा. इसके सलए मैं महासवकास 

आघाडी सिकाि को धन्यवाद दनेा चाहूगंा. 

 अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ िाज्य का जो दसूिा 

सबस े बडा पाविलूम उद्योग ह,ै उस ओि मैं सिकाि का 

ध्यान आकर्षचत किना चाहता हू.ं इस बािे में मैं तीन  मुद्द े

िखना चाहता हू.ं मैं सिकाि से कहना चाहता हू ं कक आज 

पाविलूम उद्योग की सबसे बडी जो समस्या ह ैवह यानच में 

फ्लक्च्युएशन की ह.ै इस वक्त यानच में जो फ्लक्च्युएशन हो 

िहा ह,ै यानच महगंा हो िहा ह,ै उसके कािण कपडे का दाम 

बढ़ नहीं सकता, क्योंकक यह इम्पोटच ह.ै सिकाि न े इस 

फ्लक्च्युएशन की ओि ध्यान दनेा चासहए. मैं आपको एक 

उदाहिण दनेा चाहता हू.ं ६०एस गे्रड का एक यानच जो 

जनविी में ९५० रुपये प्रसत पांच ककलो था, वही यानच आज 

१४५० रुपये हो गया. मुझे उम्मीद ह ैकक आपके माध्यम स े

सिकाि तक यह आवाज पहुचेगी औि सिकाि इसकी दखल 

लेगी.  

 अध्यक्ष महोदय, मेिा दसूिा महतवपूणच मुद्दा टेक्सटाईल 

के बािे में यह ह ैकक आज ससब्सडी लेने के सलए सिकाि न े

एक नई व्यवस्था बनायी ह ैकक आपको अपने सािे दस्तावजे 
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ऑनलाईन भिन ेहोंग.े  मैं सिकाि का औि आपका ध्यान 

इस ओि आकर्षचत किना चाहूगंा कक सभवंडी, मालेगाव, 

इचलकिंजी जैसा शहि, जहा ंपि बहुत छोटे उद्योग ह.ै वहा ं

पि लैंड के पेपसच, स्रक्चि के पेपसच या उस तिह की 

सुसवधाए ंनहीं ह ैकक सािे पेपसच सबसमट कि सके. मैं चाहता 

हू ंकक इस बािे में सिकाि न ेखुलासा किना चासहए औि यह 

सडक्लेअि किे कक जो ससब्सडी पावि सबल में समलती थी, 

वैसी  

 

श्री िईस शेख... 

ही उनको समलगेी. सिकाि स े उम्मीद ह ै कक जो छोटे 

पाविलूम ह,ै २४ लूम, १२ लूम के पाविलूम ह,ै उनके सलए 

ब्याजमुक्त कजच या इस तिह की सुसवधा दनेे की जरुित ह.ै 

आज सजस तिह की परिसस्थसत ह,ै मालेगाव ने पाविलमू 

बंद कि कदया ह.ै सभवंडी में में केवल तीन कदन पाविलूम 

चल िहा ह.ै लाखों लोग िास्ते पि आने के सलए तैयाि ह.ै 

सिकाि इस बािे में यकद तुंित ध्यान नहीं दगेी, तो एक 

ऐसी परिसस्थसत सनमाचण हो सकती ह ै कक पूिा का पूिा 

सभवंडी शहि कई कदनों के सलए बंद हो जाएगा. मैं चाहता 

हू ं कक सिकाि मेिे इस मुद्द ेपि ध्यान द ेऔि इस बािे में 

सनणचय ल.े धन्यवाद.  
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      ----------- 

.....यानंति श्री.तेलंग...
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श्री मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल अब्दलु खासलक  : 

अध्यक्ष महोदय, मेिा पॉईंट ऑफ इन्फोमेशन ह.ै आपन ेमझु े

बोलने का मौका कदया, उसके सलए मैं आपका शुक्रगुजाि हू.ं  

अध्यक्ष महोदय, हमािा भाित दशे सेक्युलि ह.ै यहां 

के िहन े वाले हि शहिी को अपने धिम के आधाि पि 

हजंदगी गुजािने की पूिी आजादी ह.ै इसी जुलाई महीने में 

बकिी ईद का तयौहाि ह.ै सिकाि के गोवंश कानून का 

पालन किते हुए मुसस्लम समाज के जो लोग कुबाचनी किना 

चाहत ेह,ै उन्हें बकिा, बकिी, भैंसा औि भैंस इन जानविों 

की रान्सपोटींग औि मंडी में सोशल सडस्टन्सींग के साथ 

खिीद-फिोस्त की सुसवधा मुहयै्या की जाए.  सिकाि की 

गाईडलाईन में अलामती कुबाचनी का एक लफ्ज ह.ै मैं यह 

कहना चाहता हू ं कक इस्लाम धमच में अलामती कुबाचनी की 

कोई गंुजाईश नहीं ह.ै आज यकद कुबाचनी पि इस तिह स े

बंकदश लायी जाएगी, तो कल आग ेचल कि जो नमाज ह,ै 

िोजा ह,ै झकात ह,ै हज ह,ै इस्लाम धमच के सजतने भी 

अमाल ह,ै उन तमाम में कदक्कत ेआएगी. सिकाि स ेमेिी 

सवनती ह ैकक कुबाचनी की इस अजीम इबादत औि पूजा की 

अदायगी में सिकाि सहुसलयत द,े ताकक मुसस्लम समाज 

आसानी स ेइस अजीम इबादत औि पूजा को अंजाम द ेसके.  
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अध्यक्ष महोदय, मालेगाव शहि में गुंडागदी औि 

दादासगिी बढ़ती जा िही ह.ै लोग कुत्ता गोली खा िह ेह,ै 

गांजा पी िह े ह,ै शिाब पी िह े ह.ै नशा औि गुटख े का 

कािोबाि धुमधाम स ेचल िहा ह.ै उसके कािण इन नशीली 

चीजों की गैिकानूनी तिीके  से जो खिीद-फिोस्त होती ह,ै 

उस पि बंकदश आनी चासहए. लोग नशा किके लूटमाि 

किते ह,ै डकैती किते ह.ै मजदिूों की मजदिूी कटि मािकि 

छीन लेते ह.ै ऐसी हालत में जब कक पाविलूम के्षत्र में मंदी 

ह,ै लोग घि चलाने के सलए, िोजी-िोटी के सलए पिेशान ह,ै 

मजदिूों को इस तिह स ेलूटा जा िहा ह,ै मालेगाव शहि में 

कानून एवं व्यवस्था की हालत सबगडती औि खिाब होती 

जा िही ह.ै सिकाि स े गुजािीश ह ै कक वहा ं पि कानून 

व्यवस्था की सस्थसत बनी िह.े मालेगाव में होन े वाली 

गुंडागदी, चोिी, डकैती पि िोक लगनी चासहए. धन्यवाद. 

   ---------- 

सवशषेासधकाि भगंाच्या सचूनबेाबत 

श्री.सुनील भुसािा (सवक्रमगड) :अध्यक्ष महोदय, मी 

आपणास हक्क भंगाची सूचना कदलेली आह.े तयानुषंगान ेमी 

थोडक्यात मासहती दऊे इसच्छतो. 

 अध्यक्ष महोदय, िसववाि, कदनांक ०४ जुल,ै २०२१ 

िोजी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री.असजत पवाि नासशक 
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दौऱयावि आल ेहोत.े तेव्हा तयांना भेटण्यासाठी माझ्यासह 

सन्माननीय सदस्या श्रीमती सिोज आसहिे, श्री. सहिामण 

खोसकि अस े सतघेजण आम्ही सवमानतळावि गेलो होतो. 

पंितु आत आम्हाला जाऊ कदल ेनाही. तेथ ेसुिक्षा असधकािी 

म्हणून श्री.आनंदाकुमाि तािगे, सहाय्यक पोलीस सनिीक्षक 

कदडोंिी व श्री.सनकम नावाच े असधकािी होत.े श्री.सनकम 

यांच ेपूणच नाव मला सांगता येणाि नाही. त ेआत जाऊ दते 

नव्हत.े तेव्हा आम्ही तयांना सांसगतल ेकी, आम्ही आमदाि 

आहोत. आमच्यासोबत आमच ेसुिक्षा िक्षक दखेील होत.े 

तिी दखेील तयांनी आम्हाला आत जाऊ कदल े नाही. 

आमच्या समोि तेथील प्रांत असधकािी, मुख्य कायचकािी 

असधकािी यांना आत जाऊ कदल.े पंितु आम्हाला आत जाऊ 

कदल े नाही. आत कोणालाही सोडण्यात येऊ नये, अस े

माननीय श्री.असजत पवाि यांनी स्वत: सांसगतल ेआह,े अस े

तयांनी उत्ति कदल ेआह.े तयावेळी तयांनी आम्हाला अवाचच्च 

भाषेचा प्रयोग करुन तयांनी आम्हा सतन्ही आमदािांचा 

अपमान केलेला होता. तयावेळी आम्ही तयांच्याशी जास्त 

वाद घातलेला नाही. आम्ही तयांना सवनंती केली की, 

माननीय श्री.असजत पवाि यांच्याकडे आमच े महत्त्वाच े

काम आह,े आम्हाला तयांना भेटायच े आह.े आत जाण े

आवश्यक आह,े आम्हाला आत जाऊ द्या, अशी सवनंती 

करुन दखेील तयांनी आम्हाला आत जाऊ कदल े नाही. 
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तयानंति माननीय श्री.असजत पवाि व तेथील माननीय 

पोलीस अधीक्षक यांनी सांगून दखेील तयांनी आम्हाला आत 

जाऊ कदले नाही.  तयामुळे मी यानुषंगान े कालच हक्क 

भंगाची सूचना कदललेी आह.े माझी आपणास सवनंती आह े

की, संबंसधत असधकाऱयांवि अतयंत कडक कािवाई 

किण्यात यावी, अशी मी सवनंती कितो. धन्यवाद….. 

------- 

  



06-07-2021 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी 

नाही) 

T - 16
8 

DST/AKN/MMP प्रथम श्री.हशंद े 14:10 

 

 

प.ृशी. 

: 

िाज्यातील सपंूणच जनतेच े कोसवड 

लसीकिण तातडीने पूणच किण्यासाठी कें द्र 

सिकािने िाज्यास प्रसतमाह तीन कोटी 

लसींच ेडोस उपलब्ध करुन दणेे 

म.ुशी. 

: 

िाज्यातील सपंूणच जनतेच े कोसवड 

लसीकिण तातडीने पूणच किण्यासाठी कें द्र 

सिकािने िाज्यास प्रसतमाह तीन कोटी 

लसींच े डोस उपलब्ध करुन दणे,े या 

सवषयासंबंधी माननीय सावचजसनक 

आिोग्य व कुटंुब कल्याण मंत्री यांचा 

ठिाव 

 

 श्री. िाजेश टोपे ( सावचजसनक आिोग्य व कुटंुब कल्याण 

मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पुढील 

ठिाव मांडतो. 

 ''कोसवड- १९ महामािीच्या वाढतया प्रादभुाचवावि 

प्रसतबंधातमक उपाययोजना अंतगचत िाज्यातील लोकसंख्येच े

लसीकिण कें द्र शासनाच्या धोिणानुसाि किण्यात येत 

आह.े िाष्ट्रव्यापी कोसवड-१९ प्रसतबंधातमक लसीकिण 

धोिणाची अंमलबजावणी कद. १६ जानेवािी, २०२१ िोजी 

िाज्यात सुरु किण्यात आली. कें द्र शासनाच्या मागचदशचक 

सूचनांनसुाि प्रथम टप्प्यात आिोग्य सेवा दणेािे वैद्यकीय 

असधकािी व कमचचािी (Health care Workers) आसण 
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कोसवड-१९ साथिोग प्रसतबंधातमक कायचक्रम 

अंमलबजावणीसाठी सनयुक्त  (Front line workers) यांच े

लसीकिण सुरु किण्यात आल.े सव्दतीय टप्पा कदनांक १ 

माचच, २०२१ पासून सुरु किण्यात आला यात जषे्ठ 

नागरिकांच े लसीकिण व ४५ वषच वयोगटाविील 

सहव्याधीग्रस्त नागरिकांच े लसीकिण किण्यात आल.े 

कदनांक १ एसप्रल, २०२१ पासून ४५ वषच वयोगटाविील 

सवच नागरिकांचे लसीकिण किण्यात येत आह.े तयाचप्रमाण े

कदनांक १ म,े २०२१ पासून वय वष े १८ ते ४४ 

वयोगटातील जवळपास ५.७१ कोटी लाभाथ्याचंे कोसवड-

१९ लसीकिण किण्याबाबत कें द्र शासनाने घोषणा केली 

होती. कदनांक १ म,े २०२१ पासून खुल्या दिाच े िाष्ट्रीय 

कोसवड-१९ वेगातमक लसीकिण (Liberalized Pricing 

Accelarated & National Covid-19 Vaccination) 

धोिण लाग ू झाल े आह.े तसेच कें द्र शासनाच्या 

वेळोवेळीच्या मागचदशचक सूचनांप्रमाण ेिाज्यातील कोसवड-

१९ लसीकिण मोसहम िाबवण्यात येत आह.े  

श्री. िाजेश टोप…े… 

 वयोवृध्द आसण कदव्यांग नागरिकांसाठी कें द्र शासनान े

कदलेल्या मागचदशचक सूचनानंुसाि तयांच्या घिाजवळ कोसवड 

लसीकिण कें द्र घेतल ेजातात. कें द्र शासनाच्या मागचदशचक 

सुचनांनसुाि सनवडलेल्या खाजगी रूग्णालयांत आसण 
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औद्योसगक आस्थापनेच्या रठकाणी कोसवड लसीकिण कें द्र 

घेतल ेजातात.  

कदनांक २१.६.२०२१ िोजीच्या कें द्र शासनान े

कदलेल्या मागचदशचक सुचनेनसुाि दशेातंगचत लस 

सनमाचतयाकडून माससक लस उतपाकदत केलेल्या एकूण 

उतपादनापैकी ७५% लस कें द्र शासनाकडून खिेदी करून 

िाज्याला पुिसवली जात आह.े उवचिीत २५%  लस खाजगी 

रुग्णालयाला खिेदी किता येईल असा सनणचय झाला आह.े 

तसेच १८ ते ४४ वयोगटातील सवच नागरिकांना लस 

पुिसवण्याची जबाबदािी कें द्र शासनान ेघेतल्याची घोषणा 

कें द्र सिकािने केली आह.े  

लस पुिवठा तपसशल कदनांक ०५.०७.२०२१ पयंत :-  

 कें द्र शासनाकडून प्राप्त लस पुिवठा – 

२,८४,३९,०६० डोसेस   

 िाज्य शासनाने खिेदी केलेल्या लसी – २५,१०,७३० 

डोसेस 

कोसवड लसीकिणाच े काम कदनांक ०५.०७.२०२१ 

पयंत  

 एकूण लसीकिण – ३,४३,८२,५८३ 

यामध्य े खाजगी रुग्णालयांनी प्राप्त केलेल्या लसींचाही 

समावेश आह.े 
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आज अखेि िाज्यातील एकूण ३,४३,८२,५८३ 

लाथाथ्यांना कोसवड लसीकिण किण्यात आल े आह.े 

महािाष्ट्र िाज्य ह ेदशेात लसीकिणामध्य ेअव्वल स्थानावि 

असून तयानंति लोकसंख्येन ेसवाचसधक असणािे उत्ति प्रदशे 

–३.२६ कोटी, लसीकिणासह दसुऱया स्थानावि आह.े 

तयांनति लसीकिण झालले्या िाज्याचा क्रम पुढील प्रमाण े

आह.े  ३) गुजिात – २.६८ कोटी, ४) िाजस्थान – २.५८ 

कोटी, ५) कनाचटक - २.३८ कोटी,   ६) पसिम बंगाल – 

२.२७ कोटी, ७) मध्य प्रदशे – २.१६ कोटी. यासशवाय 

इति िाज्यांच्या तुलनेत महािाष्ट्रात वाया जाणाऱया लसींच े

प्रमाण ह ेदखेील अतयंत कमी व नगण्य आह.े 

श्री. िाजेश टोप…े… 

आजपयंत तपासण्यात आलले्या एकूण ४,२५,४२,९४३ 

प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ६०,९८,१७७ (१४.३३%) नमनु े

पॉसझरटव्ह आल े आहते. िाज्यामधये् आज अखेि एकूण 

१,२३,०३० एवढ ेमृतय ूझालले ेआहते. तसेच िाज्यात आज 

िोजी एकूण १,२३,२२५ ॲसक्टव्ह रुग्ण असून ह े दशेात 

सवाचत जास्त आहते.  

डले्टा पल्स या व्हरेियन्टच ेएकूण २१ रुग्ण िाज्यात 

आढळल ेअसून ते अनुक्रम ेित्नासगिी -९, जळगाव-७, मुंबई, 

ठाण,े पालघि, हसंधुदगुच, िायगड (प्रतयेकी-१) अस े

सजल्हासनहाय रुग्ण आढळल ेआहते.  
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िाज्याने कोसवड-१९ च्या आजािावि मात 

किण्यासाठी टेहस्टंग (Testing), रेसींग (Tracing), 

उपचाि (Treatment) या सत्रसुत्रीचा अवलंब केलेला आह.े  

कदनांक २६.०६.२०२१ िोजी िाज्यामध्य े एका कदवसात 

७,३८,७०४ लोकांच े लसीकिण केले असून कदनांक 

०३.०७.२०२१ िोजी एका कदवसात ८ लाखांपेक्षा जास्त 

नागरिकांच ेलसीकिण केल ेआह.े महािाष्ट्र िाज्याची दसैनक 

लसीकिणाची क्षमता ही १० त े १४ लाखाच्या दिम्यान 

असल्यान ेकें द्र शासनान ेप्रतयेक मसहन्यास ककमान ३ कोटी 

लसींच े डोस िाज्यास उपलब्ध करून कदल्यास िाज्याच े

लसीकिण लवकिात लवकि पुणच किता येईल. या संदभाचत 

िाज्यातील सवच पक्षाच्या लोकप्रसतसनधीचींही लसीकिण 

लवकिात लवकि पूणच किण्याबाबतची मागणी आह.े ह े

लसीकिण लवकि पूणच झाल्यास जनतमेधील सामुसहक 

प्रसतकाि शक्ती (Herd Immunity) मोठ्या प्रमाणात 

सवकसीत होईल व या आजािाची तीव्रताही कमी होईल. 

परिणामी आिोग्य यंत्रणेविचा ताण कमी होईल. तसचे 

स्ति – ३ च े सनबंध कमी किता येतील. िाज्यातील 

व्यवहाि पूवचवत सुरु किणे शक्य होईल.  परिणामी 

अथचव्यवस्थेला चालना समळेल.  

उपिोक्त वस्तुसस्थती लक्षात घेता कें द्र सिकािन े

िाज्यास प्रती मसहना ककमान ३ कोटी लसींच ेडोस उपलब्ध 

करुन द्यावेत असा ठिाव शासन मांडत आह.े''. 
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अध्यक्ष महोदय, साधािणपण ेमहािाष्ट्रमध्ये एकूण ४ 

कोटी २५ लाख कोिोना चाचण्या किण्यात आलले्या 

आहते. तयापैकी ६१ लाख चाचण्या पॉसझरटव्ह आलले्या 

आहते. तसेच महािाष्ट्र िाज्यामध्ये १ लाख २३ हजाि 

लोकांचा कोिोनामुळे 

श्री. िाजेश टोप…े… 

 मृतय ू झालेला आह.े जवळपास दीड वषाचनतंि दखेील 

िाज्यामध्य ेएकंदिीत आज १ लाख २३ हजाि ॲक्टीव्ह 

केसेस आहते. ॲक्टीव्ह केसेसच्या बाबतीत महािाष्ट्र हा 

दशेामध्य े एक नंबिवि आह.े या सवच बाबी सांगण्याचा 

मसतताथच एवढाच आह े की, या सवच आकडवेािीवरुन 

दशेामध्य ेसवाचत जास्त कोिोनाचा प्रादभूाचव महािाष्ट्रामध्य े

झाल्याच ेकदसून येते आह.े  

अध्यक्ष महोदय, या िाज्यामध्य े डले्टा प्लसच े २१ 

रुग्ण सापडल े आहते. तसेच िाज्यामध्य े

म्युकिमायकोसससच े५ हजाि ५०० रुग्ण सापडल ेआहते. 

तयामुळे या आजािाला गांभीयाचने घेण्याची आवश्यकता 

आह.े  

अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र िाज्यामध्य े भािताच्या 

आर्थचक िाजधानीच े शहि आह.े दशेाच्या एकूण स्थूल 

उतपन्नामध्य ेआपल्या िाज्याचा वाटा खूप मोठा आह.े या 
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सवच पाश्वचभूमी लक्षात घेता िाज्यातील कोिोना संख्येबिोबि 

मृतय ू दि दखेील कमी झाला पासहजे. यासाठी आपणास 

लवकिात लविक िाज्यातील जनतेच ेलसीकिण किण ेही 

काळाची गिज आह.े म्हणून हा ठिाव सभागृहामध्य े

मांडललेा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, संशोधनाच्या अभ्यासातून अस े

सनदशचनास आल ेआह ेकी, मोठ्या प्रमाणावि लोक संक्रसमत 

झाल ेति सामुसहक प्रसतकाि शक्ती (Herd Immunity) येत े

ककंवा लसीकिणाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावि 

अाँटीबॉडीज तयाि केल्या ति सामुसहक प्रसतकाि शक्ती 

(Herd Immunity) येत.े  तयामुळे ही सामुसहक प्रसतकाि 

शक्ती (Herd Immunity) लसीकिणाच्या माध्यमातून 

किावयाची आह.े तयासाठी लवकिात लवकि लसीकिण े

होण ेआवश्यक आह.े ठिाव मांडण्यामागील हा खिा हते ू

आह.े हा हते ू साध्य किायचा असेल ति लसीकिण ह े

याविील एकच उपाय आह.े   

अध्यक्ष महोदय, सतसऱया लाटेची चचाच मोठ्या 

प्रमाणावि होत  आह ेआसण तयाची सभती दखेील अनेकांच्या 

मनामध्य ेआह.े या सतसऱया लाटेची तीव्रता कमी 

 

श्री. िाजेश टोप…े… 
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किावयाची असले ति ककंवा रुग्ण गंभीि होण्याचे प्रमाण 

कमी किायच े असेल ति आपणास लसीकिण किण े

आवश्यक आह.े  

अध्यक्ष महोदय, तयामुळे दि मसहन्याला महािाष्ट्र 

िाज्याला तीन कोटी लसीच े डोस दणे्याची मागणी या 

सावचभौम सभागृहाच्या माध्यमातून कें द्र शासनाकड े

किण्याबाबतचा हा ठिाव आह.े आपण दि मसहन्याला तीन 

कोटीचीच मागणी का किीत आहोत. याच ेउत्ति अस ेआह े

की, आपल्या िाज्यातील आिोग्य यंत्राणा दि कदवशी १० ते 

१५ लाख लोकांच े लसीकिण करु शकत.े एवढी आपली 

यंत्रणा सक्षम आह.े तयामुळे आपण ककमान प्रतयेक कदवशी 

१० लाख लोकांच ेलसीकिण केल ेति मसहन्याला ३ काटी 

लोकांच ेलसीकिण पूणच होईल.  

अध्यक्ष महोदय, मी आताच सांसगतल्याप्रमाण े

िाज्यामध्य ेसामुसहक प्रसतकाि शक्ती (Herd Immunity) 

तयाि किावयाची असेल ति लवकि लवकि लसीकिण 

किणे होण े आवश्यक आह.े लसीकिणाचा कायचक्रम एक 

वषाचचा ककंवा सहा मसहन्याचा असू नय.े कमीत कमी एक त े

दीड मसहन्यामध्ये उवचरित लसीकिण पूणच व्हावे, अशी 

अपेक्षा आह.े   

यानंति श्री.कुलकणी……
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श्री. िाजेश टोप.े..... 

 अध्यक्ष महोदय, कदनांक ५ जुलै, २०२१ िोजीपयंत 

िाज्यात ३ कोटी ४३ लाख इतके लसीकिण झाललेे आहते. 

सध्या १८ वषच वयापुढील सवांचे लसीकिण किण्यात येत 

आह.े पाच वषाचपुढील सवांचे लसीकिण पुढील टप्प्यात 

किावयाचे झाले ति ९ कोटींच्या जवळपास ही संख्या 

जाणाि आह.े तयामुळे सध्या सहा कोटींच्या जवळपास 

लसीकिण किण े सशल्लक आह.े प्रसतमसहना तीन कोटी 

लसीकिण केले ति दोन मसहन्यात ह ेलसीकिण पूणच होऊ 

शकते. मसहन्याला तीन कोटी लसींचे डोस उपलब्ध झाल े

ति आपणास दोन मसहन्यात सामुसहक प्रसतकािशक्ती 

सनमाचण किणे शक्य होणाि आह.े तयामुळे सतसऱया लाटेची 

सभती  िाहणाि नाही व मृतयूदिही कमी होऊ शकेल. तसेच 

सवाचत जास्त सक्रीय रुग्ण आपल्या िाज्यात असल्याने िाज्य 

शासनाने जवळपास सवच सजल्यांचा समावेश कोिोना 

सनबंधाच्या सतसऱया टप्प्यात केला आह.े यामुळे अनके 

सनबंध लादले आहते. जसे की, दपुािी चाि वाजल्यानतंि 

दकुाने बंद केली जात आह.े मुबंईची लोकल सध्या सुरु 

नाही. मुंबई शहिाची लोकसंख्या एक कोटी २५ लाखंच्या 

जवळ आह.े असे असताना मुबंईतील लोकल सेवा बदं 

असेल ति लोक तयांच्या कामाच्या रठकाणी कस ेजातील ?  
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अनेक पत्रकाि, खाजगी कमचचािी लोकल सुरु किण्याबाबत 

मागणी किीत आहते. मी सांग ूइसच्छतो की, लसीकिणाची 

गती वाढसवली ति लोकल रेन सुरु किता येतील.  

अध्यक्ष महोदय, अथचव्यवस्थेला गती द्यावयाची असले 

ति लवकिात लवकि मोठ्या प्रमाणात लसीकिण किणे 

गिजेच ेआह.े िाज्यातील सवच व्यवहाि पूवचवत आणावयाच े

असेल ति लसीकिणास अनन्यसाधािण महत्त्व द्याव े

लागेल. दशेात महािाष्ट्र िाज्यात सवाचसधक लसीकिण झाल े

आह.े याचा अथच िाज्य सिकाि कायचक्षमतेने काम किीत 

आह.े अनेकदा िाज्य सिकािच ेलसीकिण व्यवस्थापन योग्य 

नाही, अशा प्रकािच्या टीका केल्या जातात. पिंतु तशी 

टीका किणे योग्य नाही. िाज्य सिकािने लसीकिण 

असतशय कायचक्षमतेने सुरु केल े आह.े येणाऱया काळात 

लसीकिण किीत असताना प्रतयेक सजल्याची लोकसंख्या, 

ज्यांचा लसीचा दसुिा  

श्री. िाजेश टोप.े..... 

डोस सशल्लक आह,े तयांचे दसुऱया डोसचे लसीकिण ह ेसवच 

सनकष सवचािात घ्याव े लागणाि आहते. तसेच ज्या 

सजल्यामध्य ेअसधक संसगच असले ति तेही सनकष सवचािात 

घ्याव े लागतील. एखाद्या सजल्यात असतशय वेगान े

लसीकिण केले जात असले ति तयारठकाणी असधक लसींचा 
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पुिवठा किता येईल काय ? याचा सवचाि किावा लागणाि 

आह.े तसेच िाज्याच्या लसीकिणाच्या सिासिीपेक्षा जे 

सजल्ह े लसीकिणात माग े पडले आहते तयाही सजल्यांना 

सिासिीमध्ये आणण्यासाठी लसींचा पुिवठा केला पासहज.े 

येणाऱया काळात ह ेसवच सनकष सवचाित घेऊन लसीकिण 

किाव ेलागणाि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, केिळ िाज्यात सवाचत कमी लसींच े

डोस वाया जात आहते. पिंतु केिळ िाज्यानंति महािाष्ट्र 

िाज्यात एक टक्क्यापेक्षाही कमी लसींचे डोस वाया जात 

आहते. इति काही िाज्यात २ ते ३ टक्क्यांपयंत लसींच े

डोस वाया जात आहते. महािाष्ट्रातील साडतेीन कोटी 

लसीकिणाच्या तुलनेत गुजिाज, िाजस्थान, मध्यप्रदशे, 

उत्ति प्रदशे, पसिम बंगाल या िाज्यात दोन ते अडीच कोटी 

एवढेच लसीकिण झाललेे आह.े महािाष्ट्र िाज्य या सवच 

िाज्यांपेक्षा लसीकिणात पुढे आह.े या ठिावाला सभागृहान े

पाठठंबा द्यावा, अशी मी सवनंती कितो. तसेच हा ठिाव कें द्र 

सिकािच्या आिोग्य सवभागाकड ेपाठसवण्यासाठी एकमतान े

सहकायच किावे, अशी सवनंती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील लसीकिणाबाबत काही 

लोकांच्या मनात गैिसमज असले ति तोदखेील दिू केला 

जाईल. कोिोना महामािीवि सध्यातिी लसीकिण हाच 

एकमेव िामबाण ईलाज आह.े तयासाठी येणाऱया काळात 
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िाज्याला मोठ्या प्रमाणात लसींचे डोस उपलब्ध व्हावेत, 

यासाठी आजचा हा ठिाव मांडण्यात येत आह.े या 

ठिावाच्या माध्यमातून कें द्र शासनावि मी कोणतयाही 

प्रकािची टीका किीत नाही. कें द्र सिकाि लसीकिणाबाबत 

मदत किीत नाही, असे म्हणण्याचा या सिकािचा हतेू 

नाही. सध्या िाज्य सिकाि दििोज दहा लाख क्षमतने े

लसीकिण करु शकते. पिंतु लसींचा साठा उपलब्ध नसेल 

ति पूणच क्षमतनेे लसीकिण कें द्र ेसरुु ठेवता येत नाहीत. इति 

िाज्यांच्या तुलनते महािाष्ट्र िाज्यातील सवाचसधक रुग्णवाढ, 

मृतयूदि  

श्री. िाजेश टोप.े..... 

या सवच गोष्टींचा सवचाि किता लसीकिणाबाबत िाज्याला 

झुकत े माप कदले पासहज.े कें द्र सिकािने याबाबत मदत 

किावी, अशी अपेक्षा व्यक्त कितो आसण सभागृहान े

एकमताने या ठिावाला पाठठंबा द्यावा, अशी सवनंती 

कितो.  

ठिाव प्रस्तुत झाला. 
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 श्री. असमन पटेल (मुंबादवेी) : अध्यक्ष महोदय, 

माननीय सावचजसनक आिोग्य व कुटंुब कल्याण मंत्रयांनी 

म.सव.स. सनयम ११० अन्वये जो ठिाव मांडला आह,े 

तयावि बोलण्यासाठी आसण तया ठिावाचे समथचन 

किण्यासाठी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहि ही दशेाची आर्थचक 

िाजधानी आह.े मुंबई शहिात लसीकिणाच ेजे काम सुरु 

आह े तयाबाबत माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप 

मुख्यमंत्री, माननीय सावचजसनक आिोग्य व कुटंुब कल्याण 

मंत्री व मुंबई महानगिपासलका आयुक्त यांच े मी आभाि 

मानतो. लसीकिणाच्या माध्यमातूनच कोिोना महामािी 

आटोक्यात आणता येणाि आह.े दि मसहन्याला तीन कोटी 

लसींचे डोस समळाले ति िाज्यातील प्रतयेक गावामध्य े

लसीकिण किण े शक्य होणाि आह.े लसीकिणामुळेच 

आपण लोकांच ेप्राण वाचवू शकणाि आहोत.  

अध्यक्ष महोदय, जहा ं तक मुंबई की बात की जाए, 

तकिीबन २५० टीकाकिण कें द्र मुंबई में ह.ै मुंबई 

महानगिपासलका उस कें द्र को चला िही ह.ै लेककन एक 

टीकाकिण कें द्र पि कभी कभी १०० वॅसक्सन डलेी उपलब्ध 

होत े ह.ै अब आप बताईए कक इतना बडा इन्रास्रक्चि 

खडा किने के बाद, इतना स्टाफ िखने के बाद,  इतना खचाच 

किने के बाद अगि एक टीकाकिण कें द्र पि कम स ेकम 
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१०० औि ज्यादा स ेज्यादा ३०० वॅसक्सन समलेगी, तो पूिे 

मुंबई का लसीकिण कब पूिा होगा? कोसवड के कािण 

हमने कई बंधन े डालकि िखे ह ै जो कक जरुिी ह.ै आज 

दकुाने ४.०० बजे बंद हो जाती ह.ै मुंबई की लोकल रेन बंद 

ह.ै लोगों को तकलीफ होती ह.ै आपके माध्यम स ेजो ठिाव 

आज सदन के सामने पेश ककया गया ह,ै मेिी आपके माध्यम 

स ेकें द्र सिकाि स ेभी यह अपेक्षा ह ैकक उन्होंने महािाष्ट्र की 

ओि दखेकि, ३ किोड टीकाकिण का जो ठिाव आया ह,ै 

उसको तुिंत मजंूि किना चासहए औि पूिे महािाष्ट्र औि 

खास किके मुंबई जो आर्थचक िाजधानी ह,ै यहां पि पूिी 

वॅसक्सन दकेि लोगों को सुिसक्षत किने का काम तुिंत होना 

चासहए, ऐसी मेिी सवनती ह.ै धन्यवाद.   
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 श्री. सुनील प्रभ ु(कदडंोशी) : अध्यक्ष महोदय, म.सव.स. 

सनयम. ११० अनव्य े मांडलले्या ठिावाला समथचन दते 

असताना मी माननीय सावचजसनक आिोग्य मंत्रयाचंे संपूणच 

िाज्याच्या वतीने मन:पूवचक असभनंदन करु इसच्छतो. 

लसीकिणाबाबत माननीय मुख्यमंत्री श्री. उद्धव 

बाळासाहबे ठाकिे आसण माननीय उप मुख्यमंत्री श्री. 

असजत पवाि यांनी लसीकिणाचा सवषय असतशय चांगल्या 

प्रकािे हाताळला आह.े माननीय आिोग्य मंत्रयानंी यात 

असतशय चांगला पुढाकाि घेतल्यामुळे लसीकिण मोसहम 

दशेातील इति िाज्यांच्या तुलनते आपल्या िाज्यात 

चांगल्या प्रकािे सुरु आह.े यामध्ये आिोग्य असधकािी, 

डॉक्टि, रंटलाईन वकच ि, मुख्य ससचव, ससचव यांचेही मोठे 

योगदान आह.े  

 

यानंति श्री. चौधिी.....
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श्री.सुनील प्रभ.ू..... 

तयामुळेच आपण आपल्या िाज्यात इति िाज्यांच्या तुलनते 

जास्त लसी दऊे शकलो.  माननीय मंत्री महोदयांनी 

सांसगतले की, कें द्राकडून उपलब्ध होणाऱया लसींच्या 

पुिवठयाप्रमाणे आपण प्रसतकदनी महापासलका के्षत्र ककंवा 

ग्रामीण भागामध्ये लस पुिवठा कितो.  कदवसाला सुमािे ६ 

लाख नागरिकांचे लसीकिण आपण करु शकतो अशी 

तयािी दखेील सिकािने केली आह,े ही कदलासा दणेािी 

बाब आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, डले्टा प्लस व्हरेियंटच्या माध्यमातून 

कोिोनाची सतसिी लाट येऊ शकते याबाबत सवसवध 

आिोग्य तज्ज्ञ यू-टयूब, वृत्तपते्र, वृत्तवासहन्या यांच्यामधून 

मासहती दते आहते.  या बातम्यांमुळे जनतेमध्ये मोठया 

प्रमाणात भीतीचे वाताविण आह.े  तयामुळे लोकांच े

मनोधैयच वाढवायचे असेल ति लसीकिण हा एकमेव 

कायचक्रम आह.े  दशेातील महािाष्ट्र ह े एकमेव िाज्य अस े

आह े की जेथ े असतशय चांगल्या पध्दतीने लसीकिण 

कायचक्रम िाबसवला जात आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या ठिावावि बोलताना मंत्री महोदय 

आसण सिकािकड ेमाझ्या काही मागण्या आहते.  अथाचत, 
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तयांच े काम असतशय चांगले आह.े  तयांच्या कामाचा 

महािाष्ट्रातील जनतलेा असतशय चांगला फायदा होत आह.े  

कोसवडवि आळा घालण्यात लसीकिण असतशय महत्त्वाच े

आह े व त े महािाष्ट्राच्या १२ कोटी जनतसेाठी केले जात 

आह.े  यामुळे लोकांचा आतमसवश्वास वाढत आह.े  अस े

असले तिीही ग्रामीण भागापासून शहिांपयंत अजूनही या 

कामात काही अडचणी आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, मुंबईसह िाज्यातील इति शहिातील 

महापासलका, नगिपासलका यांच्या माध्यमातून िाज्य 

सिकािचा आिोग्य सवभाग लसीकिणाचे काम किीत आह.े  

िाज्य सिकािकडून लसीकिण कें द्रांना लस पुिवठा केला 

जातो.  खाजगी रुग्णालयांना दखेील मोठया प्रमाणात लसी 

कदल्या जातात.  तसेच कें द्र व िाज्य सिकािच्या 

पिवानगीनुसाि मोठया सोसायटया, मॉल्स्, मोठे उद्योग 

समूह येथे दखेील लसी खिेदी करुन नागरिकांना दणे्याच े

काम सुरु आह.े  िाज्य सिकािने तयासाठी सवसशष्ट दि 

ठिवून कदला आह.े   

श्री.सुनील प्रभ.ू..... 

तयापेक्षा जास्त दिान ेजि कोणी लसीकिण किीत असले 

ति तयांच्यावि कािवाई किण्याबाबत दखेील िाज्य 

सिकािने तितूद केली आह,े ही असतशय चांगली गोष्ट आह.े   
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 अध्यक्ष महोदय, प्रतयक्ष जनतेमध्य ेजाऊन काम किीत 

असताना मागील अनेक कदवसांमध्ये आललेे अनुभव मी या 

सनसमत्तान ेसांगू इसच्छतो.  जेणेकरुन, माननीय आिोग्यमंत्री 

व सिकाि येणाऱया काळात तयाबाबत दखेील काही सनणचय 

घेईन.  सुरुवातीच्या काळात कें द्र व िाज्य सिकािने ज्येष्ठ 

नागरिकांच ेलसीकिण किण्याचा सनणचय घेतला.  तयाची 

अंमलबजावणी आिोग्य सवभागाच्या मागचदशचनाखाली तया-

तया भागातील स्थासनक व नागिी स्विाज्य संस्थानंी केली.  

पिंतु महािाष्ट्रामध्ये सवसवध वयोगटातील सवकलांग 

नागरिक, मुले दखेील मोठया सखं्येने आहते.  ह ेनागिीक 

सवकलांगतमेुळे लसीकिण कें द्रावि पोहच ू शकत नाहीत.  

काही नागरिकांच्या दोन्ही ककडन्या सनकामी झालेल्या 

आहते, काहींना अधांगवाय ू झालेला आह े ति काही 

नागरिक वेगवेगळया आजािपणामुळे बेडवरुन उठू शकत 

नाहीत.  अशा नागरिकांना दखेील लस समळाली पासहजे 

असे तयांच्या कुटंुसबयांना वाटते.  तयामुळे सवकलांग, सवसवध 

दधुचि आजािामळेु बेड िेस्ट घेणािे रुग्ण, इतयादींच े

लसीकिण किण्यासाठी सिकािच्या माध्यमातून योजना 

आणणे असतशय आवश्यक आह.े  ज े लोक लसीकिण 

कें द्रावि जाऊन लस घऊे शकत नाहीत तयांना तयांच्या 

घिीच लस उपलब्ध करुन दणे्याच े सनयोजन सिकािला 

येणाऱया काळात किाव े लागेल.  जेणेकरुन, सिकािच्या 
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१०० टके्क लसीकिण भुसमकेला दखेील मोठया प्रमाणात 

हातभाि लागेल. 

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र िाज्यामध्ये वेगवेगळया 

समाजातील, ग्रामीण भागातील अनेक लोक असे आहते की 

ज्यांच्याकड े अद्यापपयंत आधाि काडच नाही.  जि 

तुमच्याकड ेआधाि काडच नसेल ति तुम्ही लस घेऊ शकत 

नाही असा सवचसाधािण समज नागरिकांमध्ये आह.े  

ककतयेक वृध्द व्यक्ती, आकदवासी यांनी दखेील अद्याप 

आधाि काडच काढलेले नाही.   

श्री.सुनील प्रभ.ू..... 

सिकािने आधाि काडच काढून घेण्याची व्यवस्था केलेली 

असली तिीही या लोकांनी काढलेले नाही.  पिंतु तयांना 

लस द्यायची असले व आधाि काडच नसेल ति तयाचा दखेील 

सवचाि करुन उपाययोजना किण्याची आवश्यकता आह.े  

जेणेकरुन, सिकािच्या १०० टके्क लसीकिण कायचक्रमामध्ये 

भि पडले. 

 अध्यक्ष महोदय, शहि असो ककंवा ग्रामीण भाग असो 

तेथ े सवसवध प्रकािचे लोक िाहत असतात.  मागील काही 

कदवसांमध्ये मुंबई शहिात काम किीत असताना आम्हाला 

ज ेअनुभव आले व लोकप्रसतसनधी या नातयाने ज्या तक्रािी 

आमच्याकड ेआल्या तयामध्य ेअस े कदसून आले की, काही 
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रठकाणी मोठया प्रमाणात ककन्नि लोकांच े वास्तव्य आह.े  

तयांच्याकडे आधाि काडच नाही ककंवा ओळख पटसवण्यासाठी 

इति कोणतेही पुिाव ेनाहीत.  ते िस्तयावि सभक्षा मागून 

आपले जीवन कंठत असतात.  या सवांना दखेील लस 

दणे्याची आवश्यकता आह.े  कािण कोिोना सवषाणचू े

संक्रमण कुठूनही, कोणालाही आसण कसेही होऊ शकते.  

कोिोनावि मात किताना व सतसऱया लाटेचा सामना 

किण्याची तयािी किताना ककन्नि लोकांच्या 

लसीकिणासाठी दखेील एक योजना तयाि किणे गिजचे े

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मुंबई, ठाणे, नासशक, पुणे यांच्यासह 

िाज्यातील इति मोठया शहिांमध्ये भटक्या समाजाची 

प्रचंड लोकवस्ती आह.े  तयांच्याकड े कोणतयाही प्रकािच े

ओळखपत्र नाहीत.  तयांच्यासाठी दखेील येणाऱया काळात 

लसीकिणाचा कायचक्रम िाज्य सिकािच्या मागचदशचनाखाली 

तया-तया भागातील स्थासनक स्विाज्य संस्थांमाफच त 

िाबसवण्याची आवश्यकता आह.े  ककंबहुना ही काळाची 

गिज आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सशसक्षत लोकांना वाटते की, मी लस 

घेतली पासहज.े  या जासणवेतून ते स्वत: िांगा लावून 

लसीकिण करुन घेतात.  पिंतु िाज्याच्या ग्रामीण व शहिी 

भागातील असा दखेील काही वगच आह ेकी तो वेगवेगळया 
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कािणामंुळे लस घेण्यापासून दिुावला आह.े  तया 

कािणांच्या मुळापयंत गेले पासहजे.  तया-तया भागातील 

सी.डी.ओ., आिोग्य असधकािी, आिोग्य सेसवका यांना 

घिाघिात जाऊन सवेक्षण किण्याचे आदशे कदले पासहजेत.   

श्री.सुनील प्रभ.ू..... 

ज्याप्रमाण ेमाझ े कुटंुब, माझी जबाबदािी या योजनेंतगचत 

सवेक्षण करुन घिातील प्रतयेक व्यक्तीच े नाव, तयांना 

असणािे आजाि याबाबतची मासहती गोळा केली तयाच 

धतीवि लसीकिणासाठीचा डटेाबेस तयाि केला पासहज.े  

घिातील व्यक्ती, तयापैकी आजािी व्यक्ती कोणी आह ेका, 

असेल ति कोणता आजाि आह े असा ससवस्ति डटेाबेस 

सिकािकड ेआह े का, व असले ति तयावि सिकािमाफच त 

काय उपाययोजना केली जाणाि आह े?   तसेच िाज्यातील 

सभकािी, भटक्या सवमुक्त जातीतील आधाि काडच ककंवा 

इति ओळखपत्र नाहीत अशा व्यक्तींसाठी काय केले जाणाि 

आह े ?  आपल्या िाज्यामध्ये प्रचंड मोठया प्रमाणात 

आकदवासी, वंजािी समाज िाहतो.  तयांचे लसीकिण 

किण्यासाठी काय उपाययोजना केली जाणाि आह े ?  

कािण आपल्या दशेामध्ये अनके लोक असे आहते की 

ज्यांच्याकड ेआधाि काडच नाही.  तयांच्यासाठी सिकािला 

वेगळी योजना किावी लागेल. 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय आिोग्य मंत्रयांनी बोलताना 

अनेक गोष्टींचा उल्लेख केला.  तयाबद्दल महािाष्ट्रातील १२ 
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कोटी जनतलेा असतशय आसतमयता आह.े  या सिकािन े

असतशय चांगले काम केलेले आह.े  पिंतु भसवष्यात दखेील 

काळाची पावले ओळखनू कोिोनाच्या सवषाणलुा 

िोखण्यासाठी आणखी काही गोष्टी किणे गिजेचे आह.े  

तयादषृ्टीने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री व 

माननीय आिोग्यमंत्री यांच्यासह संपूणच सिकािन े

उपाययोजना किाव्यात, ही सवनंती.   

अध्यक्ष महोदय, आम्ही लोकांमध्ये जाऊन काम 

किताना आम्हाला जाणवलेल्या अडचणी, लोकांनी 

आमच्यापयंत व्यक्त केलेल्या भावना आम्ही आज या 

रठकाणी मांडल्या आहते.  तयामुळे याबाबत सवचाि करुन 

काय कायचवाही केली जाणाि आह े याची दखेील मासहती 

माननीय आिोग्य मंत्रयांनी कदली पासहज.े  जेणेकरुन, तयांची 

भूसमका महािाष्ट्रातील १२ कोटी जनतलेा दखेील कळू 

शकेल. 

अध्यक्ष महोदय, मला या ठिावावि बोलण्याची सधंी 

कदली तयाबद्दल मी आपला आभािी आह.े  धन्यवाद. 

--------- 

यानंति श्री.धुमाळे.....



06-07-2021 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी 

नाही) 

W - 19
0 

PPD/AKN/MMP प्रथम श्री.चौधिी 14:40 

 

 

 

 श्री. पृथ्वीिाज चव्हाण (किाड दसक्षण) : अध्यक्ष 

महोदय, आपण मला या अतयंत महत्त्वाच्या ठिावावि 

बोलण्याची संधी कदल्याबद्दल मी आपला आभािी आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीलाच महािाष्ट्राच्या 

महासवकास आघाडी सिकािचे असभनंदन कितो की, तयांनी 

अतयंत अडचणीच्या काळात, तयािी नसताना, कें द्रातील 

धोिणात संकदग्धता असताना आसण तयांनी घेतलले े सनणचय 

पुन्हा कफिसवल े असताना या परिसस्थतीत दखेील 

सन्माननीय मुख्यमंत्री, तयांचे सवच सहकािी आसण सवशेषत: 

सावचजसनक आिोग्य मंत्री श्री. िाजेश टोप ेयांनी स्वत: या 

कोसवड-१९ च्या सविोधातील लढाईमध्य े ज े नतेृत्त्व केल े

आसण जो मुकाबला केला तयाबद्दल मी सुरुवातीलाच तयांचे 

मन:पूवचक असभनदंन कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र िाज्यामध्य े आतापयंत 

सुमािे सव्वा लाख कोटी लोक कोसवड आजािान ेमृतयूमुखी 

पडले आहते आसण तयांना श्रध्दांजली अपचण किताना हाही 

प्रश्न मनामध्य ेयेतो की, खिंच एवढी लोकं मृतयूमखुी पडली,  

दशेात ककती मृतयूमुखी पडली तयाचा आकडा वेगळा आह.े  

पण आपल्याला या लोकांना वाचसवता येता आल ेअसत ेकां 

? आिोग्य मंत्री महोदयांनी सांसगतल्याप्रमाण े लसीकिण 
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किणे हाच तयावि उपाय होता.  कािण एकदा आजाि 

झाल्यानंति अजनूपयंत तयावि औषध सापडलेल ेनाही.  ते 

औषध शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आह.े जेव्हा औषध सापडले 

तेव्हा सापडले.  पिंतु सप्रव्हेंटीव्ह व्हकॅ्सीन म्हणजे आजाि 

होऊ नये याकरिता लस घेण े हाच एक आपल्या हातात 

उपाय िासहलेला आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिावाच्या माध्यमातून 

कें द्र सिकािकडे दिमहा ३ कोटी लसीच ेडोस समळण्याची 

मागणी केली आह.े  खिं म्हणज ेशासनाने यापेक्षा जास्त 

लसीकिण किण्याची क्षमता सनमाचण केली आह.े  आम्ही 

जेव्हा आमच्या स्थासनक सिकािी दवाखान्यामध्ये जाऊन 

लस घेतली तेव्हा आम्हाला अनुभव आला की, अतयंत 

सशस्तबध्द पध्दतीन े मासहती दऊेन तेथ े ही लस दणे्यात 

आली.  पण ही लस उद्या उपलब्ध असेल की नाही, याबद्दल 

सनसिती नव्हती.  तयामुळे माणस ंपहाटे ५ वाजल्यापासून 

िांगेत उभी असायची की आपला नंबि कधी लागेल. 

तयानंति मोबाईल ॲपवि नावे नोंदसवण्याची सुसवधा 

आल्यामळेु ज्यांच्याकडे मोबाईल होत े 

श्री. पृथ्वीिाज चव्हाण....... 
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तयांनी तयांची नावे नोंदसवली.  पिंतु यामध्य ेकें द्र सिकािचा 

जो धिसोडपणा होता तयाची प्रतयेकाला ककंमत मोजावी 

लागली आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, आपण आता जी मागणी कितो ती 

पूणच होईल की नाही याबद्दल माझ्या मनात शंका आह.े  

कािण मुळातच कें द्र सिकािने या लढाईमध्य े ज्या चुका 

केल्या आहते तयांचा उल्लेख किणे गिजेच े वाटत.े  

मुख्यमंत्री आसण आिोग्य मंत्री जेव्हा केव्हा कें द्र सिकािकड े

जातील ककंवा तयांच्याशी चचाच कितील आसण या 

लसींबद्दल आग्रह कितील तयाबाबत सांग ू इसच्छतो की, 

आपल्याला दि मसहन्याला ह े ३ कोटी लसींचे डोस 

समळणाि नाहीत.  तयामुळे या अनुषंगान ेयेणािे काही मुद्द े

उपसस्थत केले पासहजेत.   

 अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािने सवाचत मोठी चूक केली 

अस े मी आवजूचन म्हणतो.  माझा याबद्दल वाद सनमाचण 

किण्याचा उद्देश नाही.  पण ज्या चुका झाल्या तया दरुुस्त 

केल्या पासहजेत.  जगात असा एकही दशे नाही की ज्या 

दशेामध्य े सवचच्या सवच लस कें द्र सिकािने सवकत घेतली 

नाही.  कुठल्याही दशेान े आपल्या प्रादसेशक सिकािांना, 

म्युसनससपल संस्थांना, आपल्या कापोिेशनला, आपल्या 

खासगी संस्थांना लसी घेण्यास सांसगतल ेनाही.  आपण जि 

स्वातंत्रयापूवीचा इसतहास पासहला ति ज्या ज्या प्रकािे 
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भाितात लस कदली गेली तयाची संपूणच जबाबदािी 

तयावेळच्या कें द्र सिकािन े घेतललेी आह.े मग त े सिटीश 

सिकाि असले ककंवा स्वतंत्र भािताच े सिकाि असेल.  

आपल्याला मासहती असेल की, पोसलओ डोसची कॅम्पेन 

आपण कस े िाबसवल.े  तयासाठी आपण कधीही खासगी 

लोकांकडून पैसे घेतल ेनाहीत.   

 अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािने आपल्या दशेातील ज्या 

काही औषध सनमाचण कंपन्या असतील तयांना वन हसंगल 

ऑडचि द्यायला पासहज ेहोती आसण कमीत कमी ककंमतीमध्य े

तो डोस उपलब्ध करुन घ्यायला पासहज ेहोता.  इकॉनॉमी 

ऑफ स्केल ह े अथचशास्त्रातील अतयंत महत्तवाच े हप्रंसीपल 

आह.े  पण भाित सिकािने काय केल े ति काही ऑडचसच 

कदल्या.  प्रतयेक िाज्यांना आपापल्या ऑडचसच दणे्यास 

सांसगतल.े  मुंबई महापासलकेला तुम्ही तुमच्या ऑडचसच द्या 

अस ेसांसगतल.े  खासगी कंपन्यांना  

श्री. पृथ्वीिाज चव्हाण....... 

सांसगतल.े  छोट्ा छोट्ा आसण लहान ऑडचस 

समळाल्यामळेु जी लस कें द्र सिकािने १५०/-, १६०/- व 

१७०/- रुपयांना सवकत घेतली आसण कदली तया लसीची 

ककंमत आज बाजािामये १२००/- रुपये आह.े  मी स्वत: 

माझ्या कुटंुसबयांना ९००-९०० रुपयांची लस सवकत घेऊन 
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कदली आह.े  ह े कशामुळे झाले, फायदा कोणाचा झाला, 

नफेखोिी कोणी केली ? जगातला एकही दशे नाही की जेथ े

अशा छोट्ा छोट्ा ऑडचस कदल्या जातात.  िाष्ट्रामध्य ेकें द्र 

सिकाि एकच लसीची ऑडचस दतेे.  सजतक्या काही कंपन्या 

असतील तयांना कमीत कमी ककंमतीमध्य ेम्हणज ेइकॉनॉमी 

ऑफ स्केल या ससध्दांतावि ती लस खिेदी केली जात.े  

आपण अस ेका केल े?  

 अध्यक्ष महोदय,  मला सभागृहाच्या सनदशचनास 

आणून द्यायच े आह े की, कदासचत बऱयाच जणांनी एक 

व्हीडीओ पासहला असेल.  तयामध्य े भाित बायोटेकच्या 

मालकांनी तया व्हीडीओमध्य े टेसलव्हीजनवि चचाच सुरू 

असताना ४ लोकांमध्ये सांसगतल े की, माझी भाित 

बायोटेक ही कंपनी अतयंत कमी खचाचमध्य ेही लस तयाि 

किते.  जगात सवाचत स्वत लस आमची कंपनी सनमाचण 

किते.  पुढे त े म्हणतात की, माझ्या एका लसीच्या एका 

कुप्पीची ककंमत ही पाण्याच्या बाटलीपेक्षा कमी आह.े  

पाण्याची बाटली ककतीला समळत े ह ेआपल्याला मासहती 

आह.े  सावचजसनक आिोग्य मंत्री या रठकाणी बसलले ेआहते.  

मी तयांना सांगू इसच्छतो की, स्वत: मालक म्हणतात की, 

तया लसीची ककंमत २० त े२५ रुपये इतकी कमी आह.े  खिं 

म्हणज े ज्यांनी पासहला नसेल तयांना आपण हा व्हीडीओ 

काढून दाखसवला पासहज.े  कें द्र सिकािने याची चौकशी 
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केली पासहज.े  सपंूणच दशेासाठी वन हसंगल ऑडचि दणे्यापेक्षा 

छोट्ा छोट्ा ऑडचस कदल्यामुळे हा गोंधळ सनमाचण झाला 

आह.े  जगात ह ेकुठेही झालले ेनाही.  प्रादसेशक सिकािांना 

लस घ्या म्हणनू कोणी सांसगतल ेनाही, म्युसनसीपाल्टीला 

लस घ्या म्हणून कोणी सांसगतल ेनाही, खासगी कंपन्यांनी 

लस घ्या म्हणून कोणी सांसगतल ेनाही.  प्रतयेक कंपनीला 

एकसािखी लस खिेदी किण्याची ऑडचस द्यायला हवी 

होती.  आपल्याला जि नफेखोिी किायची होती ककंवा 

आपला तोटा कमी किायचा होता ति िाज्य सिकािांकडून 

आपण पैस ेघ्यायला हव े 

श्री. पृथ्वीिाज चव्हाण....... 

होत.े  मुंबई महापासलकेकडून पैस ेघ्यायला हव ेहोत.े  पण 

कें द्र सिकािने पैस े घ्यायला हवे होत ेआसण कें द्र सिकािने 

कमीत कमी ककंमतीमध्य े ती लस खिेदी किायला हवी 

होती, ही पसहली चूक झालेली आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आपण संशोधनावि ककती खचच केला 

आह े?  आपल्या दशेात लस तयाि झाली नाही अस ेआपण 

म्हणतो.  गेल्या वषी हा एक गंभीि आजाि आह ेआसण 

तयावि लसीकिणासशवाय तयावि उत्ति आपल्याला 

सापडणाि नाही ह े जेव्हा कळल े तेव्हा अमेरिकेन े

सुरूवातीला ११.३ सबल्लीयन डॉलसच िक्कम केवळ 
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संशोधनाकरिता कदल.े  म्हणज े जवळ जवळ ८४ हजाि 

कोटी रुपये संशोधनाकरिता खचच केल.े  आपल्या दशेाने या 

संशोधनामध्ये ककती िक्कम खचच केली ति ३५ कोटी रुपये.   

 अध्यक्ष महोदय, नॅशनल इसन्स्टट्ूट ऑफ 

व्हायिॉलॉजी ही पुण्याला सवषाणूंवि संशोधन किणािी 

संस्था आह.े ही संस्था माजी पंतप्रधान कै. पंसडत 

जवाहिलाल नेहरु यांनी सन १९५२ साली पुण्यामध्य ेसुरू 

केली होती.  ती दषृ्टी होती की आपण संशोधनाचा खचच 

केला पासहजे.  संशोधनाची यंत्रणा उभी केली पासहज.े  

तिच आपल्याला अस े काही प्रसंग आल े ति आपल्याला 

काही तिी किता येईल.  आज तयाच नॅशनल इसन्स्टट्ूट 

ऑफ व्हायिॉलॉजी या संस्थेने संशोधन केले.  तयामुळे 

भाित बायोटेकची लस आज सनमाचण झाली आह.े  ती 

भाित बायोटेक संस्था भाित सिकािला ५ टके्क िॉयल्टी 

दते.े  ह ेयोग्य आह.े  ती िॉयल्टी जमा केली पासहजे.  पण 

भाित सिकाि जी िॉयल्टी जमा किेल तयातून आणखी या 

एन.आय.व्ही.सािख्या संस्था सनमाचण केल्या पासहजेत.  

महािाष्ट्रातील हाफककन इन्स्टीट्ूटला एन.आय.व्ही.चा 

दजाच कदला पासहजे आसण तेथ ेदखेील अशा प्रकािच ेसंशोधन 

झाल ेपासहजे.  तिच आपल्याला कुणाकड ेहात पसिण्याची 

गिज पडणाि नाही.  आपण आपली स्वत:ची लस स्वत: 

तयाि करु शकू.   
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श्री. पृथ्वीिाज चव्हाण....... 

 अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािन े लसींची उपलब्धता 

वाढसवण्याकरिता आपल्या दशेात ज्या लसी सनमाचण होतील 

तया होतील.  पण पिदशेी सनमाचण झालेल्या लसींना 

पिवानगी का कदली नाही.  सडसेंबि, जानेवािीपयंत 

पिदशेी लसींना आपल्या दशेामध्ये चाचणी किण्यासाठी 

ककंवा पिवानगी दणे्यामध्य े कदिंगाई केली.  स्वाभासवक 

आह ेकी, इतिांनी ऑडचसच कदलेल्या असल्यामुळे आपल्याला 

आता तया ऑडचसच समळणाि नाहीत.  तयामुळे दखेील लसींचा 

तुटवडा सनमाचण झाला आह.े  आपल्या िाज्याची लोकसंख्या 

१४ कोटींच्या आसपास आह.े  तयापैकी आपल्याला १० 

कोटींपयंत सध्या लसी लागतील, असे आिोग्य मंत्री 

महोदयांनी सांसगतल.े  २-२ डोस कदल ेति २० कोटी डोस 

लागतील.  पण जि १२ त े१८ वयोगटातील मुलांना लसी 

दणे्याचा सनणचय झाला ति लसींची संख्या आपल्याला 

आणखी ककती तिी कोटींनी आसण पटींनी वाढवावी लागेल.  

जो सनणचय आता इति दशेांमध्य ेहोत आह.े  तयाचे संशोधन 

अजून झालले े नाही.  पण बऱयाच दशेामध्य े १२ ते १८ 

वयोगटातील मुलांवि चाचणी सुरू झाललेी आह.े  

तयाबाबत ह्युमन रायल्स सुरू झाललेा आह.े  तयाबाबत 

आपण काय किीत आहोत, याची स्पष्टता झाललेी नाही. 
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 अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािने काहीही सांसगतल ेतिी 

३१ सडसेंबि २०२१ पयंत सवच दशेामध्य े २ डोसच े

लसीकिण पूणच होईल यावि माझा सवश्वास बसत नाही.    

 

यानंति श्रीमती कोळसगिे......
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श्री. पृथ्वीिाज चव्हाण ... 

कािण आपल्यासमोि आकड े आहते. आज महािाष्ट्र 

सिकािने एक क्षमता सनमाचण केलेली आह.े तुम्ही ३ कोटी 

काय ४ कोटी लस उपलब्ध केली तिी पण माननीय मंत्री 

श्री. िाजेश टोप ेआसण तयांची यंत्रणा लसीकिण किेल. पण 

आज लसच उपलब्ध नाही. यासाठी कोण जबाबदाि आह े? 

आज सव्वा लाख कोटी माणसे मृतयुमुखी पडललेे आहते 

तयापैकी काहींना वाचवता आले नसते पण आपण जि योग्य 

वेळी सनणचय घऊेन लस उपलब््ध करुन कदली असती ति 

काहींना वाचवता आले असते. आज भाित दशे हा जगात 

सवाचत मोठया प्रमाणावि लस तयाि कितो अशी आपण 

आपली पाठ थोपटवून घेतो. पिंतु आपल्या िाज्यातील 

लोकांना ती लस समळाली नाही. सुरुवातीला ६.५ कोटी 

लसींचे डोस आपण बाहिे पाठवले. कदासचत ते एखाद े

कॉन्रॅक्ट असले ककंवा भािताने सगळया जगाला वाचवल े

अशाप्रकािची शाबासकी आपल्याला समळवायची असेल. ह े

सवच काही मला मासहती नाही, पिंतु यावि चौकशी झाली 

पासहज.े प्रतयके दशेाने आधी आपल्या दशेातील नागरिकांना 

लस टोचललेी आह े नंति पुढे गेललेे आहते. माननीय 

मंत्रयांना मी सवनंती कितो की, आपण जेव्हा कें द्र 
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सिकािकड े ३ कोटी लसींची मागणी किण्यासाठी जाल 

तेव्हा कें द्र सिकािच्या ज्या काही चुका झाल्या सवशेषत: 

ककंमतीबद्दलचा सनणचय आह े तो तयांना सांगावा. 

सभागृहाच्या वतीने आपण कें द्र सिकािला कळवावे की, 

आता ह ेतुकड ेतकुड ेकरुन छोटया छोटया ऑडचि दणेे सुरु 

आह ेआसण तयातनू सवच कंपन्यांचा नफा वाढसवण्याचा जो 

धंदा सुरु आह े तो बंद किा. One single order per 

nation अशाप्रकािे दशेाची, िाष्ट्राची एकच ऑडचि कदली 

पासहज.े मग ते िाज्याला ककंवा महापासलकेला कें द्र 

सिकािने ते सवकले तिी चालेल. जेव्हा तुम्ही सांगता की, 

महापासलकेने, रिलायन्सने स्वतंत्र ऑडचि द्यावी तेव्हा ऑडचि 

क्ांटीटी कमी होत े आसण ककंमती वाढतात. १२०० 

रुपयांना लस समळते. यासाठी कोण जबाबदाि आह,े नफा 

कोण कमसवत आह े आसण हा नफा समळवनू दणे्यासाठी 

कोणाचा हात आह े? या सवच गोष्टी आपल्या हातात नाहीत 

ह ेमला मासहती आह े तयामुळे कें द्र शासनाशी चचाच करुन 

सोडवून घ्या. तिीही आपण सभागृहासमोि जो ठिाव 

आणलेला आह ेतो मी मान्य कितो. कें द्र शासनाने ज्या चुका 

केल्या आहते तया पुन्हा न किता आम्हाला सवश्वासात घ्या, 

असे तयांना  

श्री. पृथ्वीिाज चव्हाण ... 
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सांगा. कें द्र सिकािमध्ये कोणाला सवश्वासात न घेता 

सवधेयके पास केली जातात. आज सकाळीच आपण एका 

सवषयावि बोललो आह.े तयांनी असे करु नय.े आज 

महािाष्ट्राची प्रचंड क्षमता आह.े तया क्षमतेचा वापि किा. 

संशोधन संस्थेमध्ये हॉफककन्सला पिवानगी दतेाना 

टाळाटाळ का सुरु आह े? आपण ह ेसवच करुन घ्या.  कािण 

पुढे डले्टा प्लस ककंवा आणखी कोणता सवषाणू येणाि आह े

ककंवा हवामान बदलामुळे हा सवषाणू वाढत आह ेकी काय 

ह ेअजूनही माहीत नाही. तिीही आपल्याला याची तयािी 

ठेवावी लागले, आिोग्य यंत्रणा मजबूि किावी लागेल. 

पुन्हा अशी दघुचटना घडणाि नाही याच ेप्रयत्न आपल्याला 

किाव ेलागतील. मी या ठिावाबद्दल आपले पुन्हा एकदा 

असभनंदन कितो आसण माझे भाषण संपसवतो. 

---- 
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 श्री अबू आजमी (मानखुदच-सशवाजीनगि) : अध्यक्ष 

महोदय, सावचजसनक आिोग्य सवभाग के माननीय मंत्री श्री 

िाजेश टोप ेजी ने सदन के सामने जो ठिाव पेश ककया ह,ै 

उस ठिाव का मैं समथचन किता हू.ं ३ किोड वॅसक्सनेशन 

समलना चासहए, इसके सलए हम सभी ने कोसशश किनी 

चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, आज मैं सब के सामने यह कहना 

चाहता हू ंकक सजस तिह स ेमाननीय श्री िाजेश टोप ेजी ने 

कोसवड के समय में जो मेहनत की ह,ै उसके सलए मैं इनका 

शुकक्रया अदा किता हू,ं इनको बहुत बधाई दनेा चाहता हू.ं 

कई लोग काम किते ह,ै लेककन हम जैसे लोग, हमने िात 

को १२.०० बज ेफोन ककया, २.०० बजे भी फोन ककया, 

ककसी को बेड नहीं समल िहा, ककसी को दवा नहीं समल िही 

ह,ै ककसी हॉसस्पटल में ज्यादा का सबल सलया जा िहा ह,ै 

ककसी हॉसस्पटल में पडी हुई डेड बॉडी सनकालने में तकलीफ 

हो िही ह.ै कहीं पि छोटे छोटे टीकाकिण कें द्र खुलवाने ह.ै 

इस तिह के कई कामों के सलए मैं आपको बधाई दनेा 

चाहता हू,ं आपका शुकक्रया अदा किना चाहता हू.ं माननीय 

मंत्री महोदय, यकद कभी आप नहीं िहत ेथे, तो हम िात को 

माननीय श्री चदं्रकांत थोिात जी स ेअपनी बात कहते थे. 

यकद उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो एक समनट में फोन आता 
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था. इससे समाज के दबे-कुचले लोगों की बहुत मदद हुई.  

इसके सलए मैं आपको बहुत धन्यवाद दनेा चाहता हू.ं दो 

कदन का यह असधवेशन ह,ै कई मुद्द ेह,ै सदन में बोलने के 

सलए समय नहीं समलता ह.ै समाज के वे लोग जो िोज 

कमात ेह ैऔि िोज खाते ह,ै ऐसे लोग इस कोसवड के समय 

में बहुत पिेशान ह.ै सपछले माचच महीने स े इनकी दकुाने 

नहीं चल िही ह.ै ककसी की दकुान ४.०० बज ेतक खुलती ह ै

औि कफि बंद हो जाती ह.ै सब होटल्स बदं पड ेह.ै होटल में 

बाहि स ेकोई नहीं आ िहा ह.ै पयचटक आने बंद ह.ै सडक पि 

कोई सब्जी बेचते ह ैतो पुसलस उनको डडंा मािकि वापस 

भेज दतेे ह.ै मेिे इलाके के एक आदमी के दोनों पैिों में 

पोसलयो ह.ै वह बेचािा चल नहीं पाता ह.ै बैसाखी पि 

आकि पापड बेचता था. ५०-६० रुपये िोज कमाता था, 

पुसलस ने माि मािकि उसे घि में भेज कदया, आज वह 

भूखा मि िहा ह.ै आदमी क्या किे? पुसलस कहती ह ैकक घि 

में िहो, बाहि सनकलोगे तो तुम्हें फाईन भिना पडगेा, तुम 

पि केस दासखल होगा. हम सभी चाहत ेह ै कक कोसवड के 

सप्रकॉशन  

श्री अबू आजमी..... 
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पि अमल किना जरुिी ह,ै लेककन ऐसा होन े पि आदमी 

खाएगा क्या ? सपछले माचच से आज तक लोगों को पिेशानी 

ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, आज जो सबसे महतवपूणच चीज ह ैवह 

यह ह ै कक आज बच्चों की स्कूल बंद ह,ै लेककन स्कूल वाल े

फीस मांग िह ेह.ै यह बात सही ह ैकक फीस नहीं मांगेंग,े तो 

सशक्षकों को वेतन कहा ंस ेदेंग?े प्राईव्हटे स्कूलों में ५००० 

स े १०००० रुपय े वेतन समलता ह.ै उनको वेतन नहीं 

समलेगा तो वे खायेंग ेकैसे ? आज स्कूल कफस मांग िही ह.ै 

स्कूलों स ेकहा जाए कक सजतनी फीस जरुिी ह,ै लाईिेिी 

फीस, लॅबोिेटिी फीस, ऐसी कई फीस ह ैसजस ेस्कूल ने नहीं 

लेना चासहए, क्योंकक स्कूल बंद थे. इस बािे में स्कूल वालों 

को एक आदशे जाना चासहए. जो जरुिी फीस ह,ै वही फीस 

ली जानी चासहए. यकद  इनके पास पैस ेनहीं आ िह ेह ैतो 

जब तक स्कूल शरुु नहीं हो जाती, तब तक उन लोगों को 

सबना ब्याज का कजच दनेा चासहए. ऐसा किना बहुत जरुिी 

ह.ै आज लोग बहुत पिेशान ह,ै सुबह-शाम पैसे की भीख 

मांग िह ेह.ै लोग कह िह ेह ैकक मेिे बच्च ेकी पढ़ाई की फीस 

भिने के सलए पसैे नहीं ह.ै स्कूल वाले उनका नाम स्कूल स े

सनकाल िह े ह.ै लोग कहा ं से फीस लाकि देंग?े ये िोज 

कमाकि खाने वाले लोग ह,ै उनके पास दनेे के सलए कुछ भी 
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नहीं ह.ै उनको थोडा िाशन समलता ह.ै िाशन से क्या होगा 

?  गैस ससलेंडि खिीदने के सलए एक हजाि रुपये लगते ह.ै 

िोजाना हजंदगी गुजािन े के सलए खाना, कपडा, साबून, 

तेल, सबजली, स्कूल फीस, दवा, इलाज, ये सब वह कहा ंसे 

लाएगा? सब लोग पिेशान ह.ै इससलए फीस के बािे में 

सिकाि ने ध्यान दकेि स्कूल वालों को सबना ब्याज का पैसा 

दनेा चासहए.  हमािे आदिणीय प्रधान मंत्री, श्री. निेंद्र 

मोदी जी, २३ हजाि किोड रुपये का सेंरल सव्हस्टा बनान े

जा िह े ह.ै ये सब बनाने की क्या जरुित ह ै ? गांव में 

अस्पताल नहीं ह.ै लोग लाशों को अपने कंधों पि, रिक्शा, 

साईककल पि लकेि जा िह ेह,ै पूिी दसुनया में हमािे दशे की 

हसी हो िही ह ैऔि वहा ंसेंरल सव्हस्टा बनने जा िहा ह.ै  

इसके सखलाफ पूिे दशे में आंदोलन होना चासहए. वह सब 

पैसा अस्पतालों में खचाच होना चासहए, दवा पि खचाच होना 

चासहए.  हम सभी को इसका सविोध किना चासहए. 

श्री अबू आजमी...... 

 अध्यक्ष महोदय, सबजली का सबल अब पहले स ेबहुत 

ज्यादा आ िहा ह.ै लोगों स ेकहा जा िहा ह ैकक घि में िहो. 

गमी बहुत ज्यादा ह.ै छोटे छोटे रुम ह.ै १०-१० लोग उस 

रुम में िहत े ह.ै कोई सबजली, एसी, पंखा चलात े ह,ै तो 

सबजली का सबल कहा ंस ेदेंगे? सबजली का सबल भी माफ 
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होना चासहए, उसके सलए कोई प्रावधान होना चासहए. इस 

बािे में माननीय मंत्री महोदय स ेबात किते ह,ै तो वे कहते 

ह ैकक हम १०० किोड रुपये के नुकसान में जा िह ेह,ै कहां 

स ेपैसा देंगे, कहां स ेसबजली ले जाएंग?े  ऐसी बात होगी 

तो लोग डि जायेंगे. मेिा कहना ह ैकक सजतने भी सवकास के 

काम ह,ै वे सािे काम बाद में होने चासहए. पहले इन चीजों 

पि ध्यान दनेा बहुत जरुिी ह.ै माननीय मंत्री           श्री 

िाजेश टोप ेजी ने जो ठिाव सदन के सामने पेश ककया ह,ै 

उस ठिाव को मैं पूिा समथचन दतेा हू.ं  चलो, कदल्ली तक का 

घेिाव किते ह ै औि सिकाि को मजबूि किते ह ै कक 

माननीय मंत्री ने जो ठिाव िखा ह,ै वह ठिाव माननीय श्री 

निेंद्र मोदी जी को मानना ही पड.े इसके सलए हमन े

कोसशश किनी चासहए. आपने मुझे बोलने के सलए समय 

कदया, उसके सलए मैं आपको धन्यवाद दतेा हू ंऔि अपना 

भाषण पूिा किता हू.ं 

    ------------ 
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श्रीमती यासमनी जाधव (भायखळा) : अध्यक्ष महोदय, 

सवचप्रथम मी महासवकास आघाडी सिकािच्या सवचच 

माननीय मतं्रयांचे आसण प्रतयेक घटकाच े आभाि मान ू

इसच्छते. कािण गेल्या दीड वषाचपासून म्हणजचे सत्ता 

स्थापन झाल्यापासून ह े सिकाि यशस्वीरितया कोिोना 

सवषाणूशी लढत आह.े यामध्ये माननीय मखु्यमतं्री आसण 

माननीय आिोग्य मंत्री यांचा मी सवशेष उल्लेख करु 

इसच्छते. कािण ह ेदोघेही आम्हाला सवांना सोबत घेऊन 

ही धुिा धैयाचने पुढे नेत आहते. या गोष्टीचा असभमान वाटण े

ह े मला कुठेतिी समसकफड वाटते. असभमान हा खूप 

चांगल्या गोष्टीचा वाटायला हवा. कािण या परिसस्थतीत 

कोिोनाच्या बाबतीत असभमान वाटते ह ेम्हणायला वाईट 

वाटते. पण महािाष्ट्र िाज्य या लसीकिण मोसहमेमध्य े

अग्रक्रमाकांवि आसण पसहल्या नंबिवि आह े याचा 

महाि.ष्ट्रीयन, मुंबईकि आसण महासवकास आघाडीचा एक 

घटक म्हणून मला नक्कीच असभमान वाटतो. अगदी 

पॉइंटनुसाि बोलायच े म्हटले ति बऱयाच सन्माननीय 

सदस्यांचा याचा उल्लेख केला की, आम्हाला लसीचा 

तुटवडा भासतो. पिंतु तया ही परिसस्थतीत िाज्य शासनाच े

आसण मुंबई महानगिपासलकेचे मी आभाि मानते, 

असभनंदन किते की, तया ही गोष्टीला छेद दते ही लसीकिण 
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मोहीम तया प्रकक्रयेमध्ये असणािी सवच माणसे पुढे नेत 

आहते.  

      यानंति कुमािी 

सगिप... 
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श्रीमती यासमनी जाधव .... 

 अध्यक्ष महोदय, लसीकिण कें द्रावंि ताण यते आह.े 

महािाष्ट्र लसीकिणात अग्रक्रमांकांवि आला असेल ति 

याचा अथच नक्कीच येथे िातं्रकदवस काम केले जात आह.े या 

कें द्रांवि ताण येत आह.े बाकीच्या सवधानसभा क्षेत्रांमध्ये 

काय केले आह े ह े मला माहीत नाही. पिंतु, मी माझ्या 

भायखळा सवधानसभा क्षेत्राबाबत सांगते. तथेे मुंबई 

महानगिपासलका व महािाष्ट्र िाज्याच्या लसीकिण कें द्राला 

आमचे प्रसतसनधी ककंवा कायचकते यांनी समोरुन मदत दऊे 

केली. आम्ही तयांना अपील केले की, आम्हीही यामध्य े

सामील होतो. आम्ही प्रतयेक रठकाणी  वॉडचवाईज मुबंई 

महानगिपासलकेच्या कमचचाऱयांना घेऊन लसीकिण कें द्र 

सुरु केली. तया गोष्टीमुळे एका लसीकिण कें द्रावि येणािा 

ताण कमी झाला.   

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सुनील प्रभ ू

यांनी तयांच्या भाषणामध्ये एक सवषय मांडला की, जे बेघि 

आहते, ज ेिस्तयावि आहते, ज्यांच्याकड ेआधाि काडच नाही, 

या सवांचेही लसीकिण होण े गिजेचे आह.े तिच ही 

लसीकिणाची मोहीम खिोखि यशस्वीरितया पाि  पाडली 

जाईल. 
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  अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माफच त या सभागृहाच्या 

लक्षात आणनू दऊे इसच्छते की, काही आश्रम आहते मग त े

वृध्दाश्रम असतील, लहान मलुाचंे आश्रम असतील ककंवा 

काही १८ ते ४४ वयोगटातील काही लोकांना घिातून 

हाकलले गेललेे असते. या सवच परिसस्थतीत तयांच्याकड े

िेशनकाडच वगैिे नसते. एखाद्या वृध्द मसहललेा जि सतच्या 

मुलाने व सुनेने घिाबाहिे काढले ति अशा वेळेस सतला 

नक्कीच िेशनकाडच ककंवा आधाि काडच घेता येत नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, आपण ज्यावेळेस बेघिांचा सवचाि 

कितो तयाच बिोबि पॅिलली आपली जी रटम आह े ककंवा 

प्रतयेक आमदािांना आपल्या माफच त अशा सूचना कदल्या 

जाव्यात की, आपण यामध्य े भाग घ्यावा व ककमान 

आपल्या सवधानसभा क्षेत्रात असणािे जे आश्रम आहते, तथेे 

या रटमसोबत जाऊन तयांचे यशस्वीरितया लसीकिण 

किाव.े   

श्री.यासमनी जाधव ... 

  अध्यक्ष महोदय, मी पुन्हा एकदा आपले तसेच, 

आिोग्य मंत्री महोदयांच ेआभाि मानते, असभनंदन कित े

आसण महासवकास आघाडीच्या सवचच मतं्री महोदयांचेही 

असभनंदन किते. धन्यवाद. 

................. 



06-07-2021 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी 

नाही) 

Y - 21
1 

SSG/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकोळसगिे 15:00 

 

 

  



06-07-2021 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी 

नाही) 

Y - 21
2 

SSG/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकोळसगिे 15:00 

 

 

  श्री िईस शेख (सभवंडी पूवच) : अध्यक्ष महोदय, आपन े

मुझे बोलने का अवसि प्रदान ककया, उसके सलए मैं आपका 

आभािी हू.ं 

 अध्यक्ष महोदय, आिोग्य मंत्री जी न े सनयम ११० 

अन्वये जो शासकीय ठिाव सदन के सामने पेश ककया ह,ै 

उस ठिाव का मैं समथचन किता हू.ं माननीय सदस्य श्री अब ू

आजमी जी ने भी सम्माननीय मतं्री श्री िाजेश टोप ेजी के 

बािे में कहा ह,ै उनकी तािीफ की. मैं समझता हू ंकक यकद 

इस ठिाव के साथ साथ हम यह बात नहीं कह पाए कक 

माननीय मंत्री जी ने इस बािे में बहुत अच्छा काम ककया ह,ै 

तो सही नहीं होगा.      श्री िाजेश टोप ेजी मेिे सलए तो 

अब डॉक्टि िाजेश टोप े जैसे ही हो गए ह.ै मैं सभवंडी 

सवधानसभा के्षत्र का प्रसतसनसधतव किता हू.ं  वहा ंपि हले्थ 

इन्रास्रक्चि का बहुत डकेफससट था. उन्होंने हमें केवल 

कोसवड के समय में ही मदद नहीं की, बसल्क अब लााँग टमच 

जो हले्थ इन्रास्रक्चि वहा ंपि बनाना ह,ै उसके सलए भी 

उनकी बहुत मदद हुई ह.ै मैं केवल दो बातों का सजक्र 

करंुगा. सभवंडी का आईजीएम अस्पताल ह.ै जब कोसवड की 

सस्थसत सनमाचण हुई, हम नये सवधायक थे, तब वहा ं पि 

केवल चाि व्हेंटीलेटसच थे, माननीय मंत्री श्री िाजेश टोप ेजी 

न े इतनी मदद की ह ै कक आज उस अस्पताल में ४३ 

व्हेंटीलेटसच ह.ै माननीय मंत्री श्री िाजेश टोप ेजी न ेहमें वहा ं
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पि बहुत मदद की ह.ै लेककन एक बहुत बडा प्रोजेक्ट जो 

माननीय मंत्री श्री िाजेश टोप ेजी की मदद स ेहमें समल िहा 

ह,ै सभवडंी में २०० बेड का मदि अाँड चाईल्ड हॉसस्पटल 

आने जा िहा ह.ै इसके सलए मैं माननीय मंत्री श्री िाजेश 

टोप ेजी का तह े कदल स ेशुकक्रया अदा किता हू.ं माननीय 

श्री टोप ेसाहब, आप सभवंडी आए, आपन ेहमें बहुत कुछ 

ससखाया. नये आमदाि के सलए यह बहुत बडी बात होती ह ै

कक मंत्री महोदय डायिेक्ट हमािा फोन उठाते ह,ै  हि मसल े

पि बात किते ह.ै मैं माननीय उप मुख्यमंत्री                  

श्री असजतदादा पवाि जी स ेसनवेदन करंुगा कक हले्थ का जो 

बजट ऐलोकेशन ह,ै उस पि ध्यान दनेे की जरुित ह.ै एक 

बहुत बडा डकेफससट बन गया ह.ै आपन ेसवधायकों स ेकहा 

कक एक किोड रुपये स्पेंड किे. हम कोई भी इक्युपमेंट 

खिीद सकते ह.ै मैं माननीय मतं्री श्री िाजेश टोप ेजी के 

साथ बैठा था. आज मैं यकद वेंटीलेटसच या कोई इक्युपमेंट 

दनेा भी चाहू,ं तो उसके पीछे जो स्टाफ लगने वाला ह,ै वह 

आज भी हमािे पास नहीं 

श्री िईस शेख...... 

 ह.ै माननीय उप मुख्यमंत्री श्री असजत पवाि जी, आप 

इसका आढावा लीसजए कक हमािे पास ककतना डकेफससट हो 

गया ह.ै छोटे छोटे सवषय ह.ै जैसे कक एक िेसडयोलॉसजस्ट 

चासहए. शासन ने इनका वतेन ७५ हजाि रुपये तक ककया 
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ह.ै माकेट में इनको डढे़ लाख रुपये वेतन समल िह े ह.ै 

ग्रामीण इलाके में शायद आपको ७५ हजाि रुपये में कोई 

िेसडयोलॉसजस्ट समल जाएगा, लकेकन सभवंडी जैसे अबचन 

एरिया में िेसडयोलॉसजस्ट नहीं समलता ह.ै मेिा सनवेदन ह ै

कक इस ओि ध्यान दनेे की जरुित ह.ै अगि यह सुसवधा 

समलेगी तो छोटे शहिों में बहुत बडी कपॅससटी सबल्ड हो 

जाएगी. मैं औि तीन मुद्द ेिखना चाहता हू.ं 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस बात स ेसहमत 

होंग े कक कोसवड के समय में युनानी औि बीयुएमएस के 

बच्चों ने बहुत काम ककया ह.ै आप डटेा सनकालकि दखे 

लीसजए. सबसे पहले रंटलाईन वकच ि बनकि जो लोग 

सामने आए, वे बीयुएमएस के बच्च े थे, लेककन आज भी 

उनके रिकु्रटमेंट रुल्स पेंडींग ह.ै मुझे उम्मीद ह ैकक जब मंत्री 

महोदय इस सवषय के बािे में उत्ति देंगे, तो आश्वाससत 

किेंगे कक उनके सर्वचस रुल्स तुिंत बनेंगे. जब आप रिकु्रटमेंट 

किते ह,ै तो मैं हि महानगिपासलका को फोन किता था, 

मुझे याद कदलाना पडता था कक आयुष में बीएएमएस औि 

बीयुएमएस को समान स्थान कदया गया ह.ै मैं समझता हू ं

कक शासन न ेइस बािे में कड ेसनदशे दनेा चासहए कक आयषु 

की जो गाईडलाईन ह ैउस पि अमल ककया जाए.   

 अध्यक्ष महोदय, मुंबई में ऐसी परिसस्थसत सनमाचण हुई 

कक फेक वॅसक्सनेशन के कॅम्प हो गए. आज मैं डटेा ले िहा 
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था. ४५०० केसेस ऐसे ह ैसजनको फेक वॅसक्सनेशन हो गया, 

लेककन उस पि कोई पॉसलसी नहीं बनी. आज भी उनके 

वॅसक्सनेशन के बािे में कुछ तय नहीं हो िहा ह.ै एक मापदडं 

बनाया जा िहा ह ैकक उनकी अाँटीबॉडीज ह ैया नहीं ह.ै इस 

बािे में भी खुलासा होना चासहए. आज नागरिक बहुत त्रस्त 

ह.ै मैं नगिसेवक भी हू.ं लोग हमको ई-मेल भेज िह ेह.ै ये 

सब सशसक्षत औि बडी कॉलोनीज के लोग ह.ै इस बािे में भी 

सनणचय होना चासहए.  

 

श्री िईस शेख..... 

 अध्यक्ष महोदय, शासन ने टीकाकिण के सवषय में हाई 

कोटच में एक भूसमका ली ह ै कक डोअि-टू-डोअि टीकाकिण 

शुरु होगा. माननीय सदस्य श्री सुनील प्रभ,ु श्रीमती 

यासमनी जाधव औि अन्य सभी सदस्यों ने अपनी अपनी 

बात यहां पि कही ह.ै एक वगच ह ै जो बहुत ही सवकि 

सेक्शन ह.ै जो बहुत बीमाि ह ैया अपंग ह.ै इस बािे में मंत्री 

महोदय जब बात किेंगे, तो इस बात का भी खुलासा किना 

चासहए कक डोअि-टू-डोअि टीकाकिण कब शुरु होगा? 

क्योंकक यह सबसे असुिसक्षत सेक्शन ह.ै मेिा दसूिा सुझाव 

यह ह ै कक जहा ं पि १०० प्रसतशत टीकाकिण हो गया, 

मुंबई में खास तौि स ेिेमंड औि अन्य कई कंपसनयां ह.ै सभी 
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कंपनी ने अपने १०० प्रसतशत स्टाफ को टीकाकिण कि 

कदया. कई रिटेल आऊटलटे्स ह,ै मॉल्स ह.ै यकद वे उनको 

१०० प्रसतशत टीकाकिण किते ह,ै तो कोसवड-१९ की 

गाईडलाईन के अनुसाि यह काम तुिंत शुरु किना चासहए. 

आपन ेमिाठी युवक का एक वायिल सव्हसडयो दखेा होगा, 

सजसमें वह कह िहा ह ैकक रेन स ेसफि किने के सलए उसस े

टीसी ने पैस ेमांग.े उसके खाते में ४०० रुपये थे, जब कक 

डढे़ साल पहले उसकी सैलिी ३५ हजाि रुपये थी. इस 

युवक, नौजवानों के बािे में सोचना चासहए.  मैं कफि स े

माननीय मंत्री श्री िाजेश टोप ेजी को धन्यवाद दतेा हू.ं एक 

नये सवधायक को औि सभवंडी जैसे शहि को उन्होंने जो 

सपोटच कदया, उसके सलए कफि एक बाि धन्यवाद दकेि मैं 

अपना भाषण पूिा किता हू.ं 

      ---------- 
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  श्री.िमेश बोिनािे (वैजापूि) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने महािाष्ट्र िाज्याचे माननीय आिोग्य 

मंत्री यांनी श्री.िाजेश टोप े यांनी म.सव.स. सनयम १०१ 

अन्वये जो शासकीय ठिाव मांडललेा आह,े तयावि 

बोलण्याकरिता, तयाला पाठठंबा दणे्याकरिता उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, संपूणच दशे व िाज्यावि कोसवडसािख े

महासंकट आललेे असताना आपल्या िाज्याचे आदिणीय 

मुख्यमंत्री श्री.उद्धवजी ठाकिे, माननीय उप मुख्यमंत्री, 

श्री.असजत पवाि आसण महासवकास आघाडीचे सवचच मंत्री 

महोदय अतयंत चांगल्या पध्दतीने या महािाष्ट्र िाज्यामध्य े

कोसवडचा सामना किण्याकरिता सज्ज आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, मी सवशेष करुन महािाष्ट्र िाज्याच े

आिोग्य मंत्री श्री.िाजेश टोप ेयांचे असभनंदन किणाि आह.े 

तयांची आई दवाखान्यात होती. सतचा मृतय ू झाल्यानंति 

सतसऱया कदवशी सवधी पूणच करुन, 'मी महािाष्ट्र िाज्याच्या 

तमाम नागरिकांची सवेा किणाि आह'े, असे बोलणािे 

महािाष्ट्र िाज्याचे आपले माननीय आिोग्य मंत्री यांना मी 

धन्यवाद दणेाि आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, मी आणखी एका गोष्टीवि या 

रठकाणी चचाच किणाि आह.े जवळजवळ ३ कोटी ४४ लाख 

लसीकिणाचा टप्पा महािाष्ट्र िाज्याने पूणच करुन भाित 
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दशेामध्ये अव्वल क्रमांक पटकावला. तयामुळे मी खऱया 

अथाचने महासवकास आघाडीचेही या सनसमत्ताने असभनंदन 

किणाि आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, मी केवळ दोन गोष्टींवि चचाच किणाि 

आह.े माझ्या संभाजीनगि औिंगाबाद सजल्यामध्ये व 

वैजापूि तालुक्यात खाजगी रुग्णालयांच्या बाबतीत 

कुठेतिी सनयंत्रण असणे आवश्यक आह.े कािण तेथ े

जुगािासािख्या सचठ्ठया दऊेन काही डॉक्टि, काही दवाखान े

यांनी रुग्णांना लुटण्याचा प्रयत्न केला. मी जेव्हा जेव्हा बैठक 

लागली तेव्हा तेव्हा या बाबतीत लक्ष वेधले.  

नंति श्री.हशंद े....
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श्री.िमेश बोिनािे... 

माननीय पालक मंत्री श्री.सुभाष दसेाई यांना ही बाब 

सांसगतललेी आह.े कोसवड-१९ प्रादभुाचवग्रस्त रुग्ण असो 

ककंवा इति कोणतयाही आजािाचा रुग्ण असो, तयांच्यावि 

उपचाि किण्यासाठी वापिण्यात येणाऱया सवच 

सोयीसुसवधांचे दिपत्रक रुग्णालयाच्या दशचनी भागामध्य े

लावण्यात याव,े अशी माझी सूचना आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या ठिावाच्या अनुषंगाने चचाच किीत 

असताना अनेक सन्माननीय सदस्यानंी आधाि काडचच्या 

संदभाचत मुद्द े मांडले आहते. अनके लोकांकड े आधािकाडच 

नाही तयांना लसीकिणापासून वंसचत िहावे लागेल. 

यासंदभाचत चांगला सनणचय घणेे ही बाब महत्त्वाची आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्या श्रीमती यासमनी 

जाधव यांनी ठिावावि चचाच किीत असताना आश्रम 

शाळा, वृध्द आश्रम, तांडा वस्तीचा मुद्दा मांडलेला आह.े 

सदिहू रठकाणच्या लोकांनाही लसीकिणाचा फायदा 

दणे्यात यावा. अनेक रठकाणचे नागरिक लसीकिणासाठी 

पुढे येत नाहीत. तयामुळे ग्रामपंचायत, नगिपंचायतीच्या 

माध्यमातनू १०० टके्क लसीकिण किण्याकरिता लक्ष द्याव.े 
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 अध्यक्ष महोदय, या िाज्यामध्ये रुग्ण वासहकांचा प्रश्न 

मोठ्या प्रमाणात होता. माझ्या वैजापूि तालुक्यातही होता. 

यासंदभाचत आिोग्य मंत्री महोदय व महासवकास 

आघाडीतील सवच मंत्री महोदयांनी चांगला सनणचय घेतला. 

तयाबद्दल मी सवानंा धन्यवाद दतेो.  

 अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्यासाठी सधंी 

कदली तयाबद्दल मी आपला आभािी आह.े धन्यवाद ! 

------- 

 उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य ठिावावि असतशय 

िास्त सूचना दते आहते. पिंतु तयांनी या चचेमध्य ेअगोदि 

मांडललेे मुद्द ेदबुाि मांडू नयेत व थोडक्यात सूचना सवषद 

किाव्यात. 

 श्री.िवींद्र वायकि (जोगेश्विी पूवच) : अध्यक्ष महोदय, 

माननीय सावचजसनक आिोग्य मंत्री यांनी म.सव.स.सनयम 

११० अन्वये मांडलेल्या शासकीय ठिावास पाठठंबा 

दणे्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, िाज्याचे माननीय मुख्यमतं्री, 

माननीय आिोग्य मंत्री यांनी स्वत:ला कोसवड 

संक्रमाणाच्या संदभाचत उपाययोजना किण्यासाठी स्वत:ला 

वाहून घेतले आह.े माह ेमाचच, २०२० मध्य े सवसधमंडळाच े

असधवेशन सुरु होत.े तयावेळी कोसवड प्रादभुाचवाच्या 
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अनषुंगाने सवसधमंडळाचे असधवशेन सनयोसजत तािखेपूवी 

३-४ कदवस अगोदि संस्थसगत किण्यात आले होत.े 

तयानंति दशेामध्ये लॉकडाऊन जाहीि किण्यात आल.े 

तयानंति सांगण्यात आले की, पुढील २१ कदवसांमध्ये 

कोसवड प्रादभुाचवाने वाढणाऱया रुग्ण संख्येवि आळा घाल ू

शकू. पिंतु हा कालावधी वाढत वाढत आजपयंत आला 

आह.े संपूणच जगामध्ये, दशेामध्य,े िाज्यामध्य े व आपल्या 

सवांच्या मतदािसंघामध्ये कोसवडची साथ आललेी आह.े 

तयाचा परिणाम प्रतयेक घिातील व्यक्तींवि प्रतयक्ष ककंवा 

अप्रतयक्षपण ेझाला आह.े  या प्रादभुाचवाच्या अनुषगंाने कें द्र 

शासनाच्या व िाज्य शासनाच्या माध्यमातून काही बंधण े

घालण्यात आली. तयानंति आपण घिामध्य े िाहू लागलो. 

सवसधमंडळाच्या असधवेशनांचा कालावधी कमी झाला. 

आता सुरु असललेे पावसाळी असधवेशन दोन कदवसांसाठी 

बोलसवण्यात आले आह.े याच ेकािण कोसवड-१९ प्रादभुाचव 

ह ेआह.े कोसवड-१९ महामािीच्या वाढतया प्रादभुाचवाच्या 

अनषुंगाने िाज्य सिकािने काय केले पासहज,े कें द्र सिकािन े

काय केले पासहजे, यासंदभाचत वृत्तपत्रांच्या माध्यमांतून, 

रट.व्ही.चॅनलच्या माध्यमातून, सभागृहाच्या माध्यमातनू 

चचाच किण्यात येत आह.े 

 कोसवड-१९ प्रादभुाचवग्रस्त रुग्णांना कोणती औषध े

द्यावयाची असा प्रश्न् सनमाचण झाला. तयावेळी वल्डच हले्थ 
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ऑगचनायझेशनच्या माध्यमातून स्टेिॉईड, अाँटीबायोटीक 

मेसडसीन दणे्यासदंभाचत गाईडलाईन दणे्यात येऊ लागल्या. 

२०-२५ वषाचपूवी अाँटीबायोटीकमध्ये ॲम्पीसीलीन, 

ॲमॉक्सीलीन, क्लॉक्सासायक्लीन दणे्यात यते असत. 

स्टेिॉईड कदली जात असत तयामध्ये इन्सीडाईलचा समावेश 

होता.  

 

श्री.िवींद्र वायकि... 

आता कोसवड रुग्णांना स्टेिॉईड कदल्यानंति तयाचा परिणाम 

कदसून आला. तसेच कोसवड-१९ प्रादभुाचवग्रस्त रुग्णांच्या 

उपचािासाठी िेमडसेीवीि इंजेक्शन वापिले तिी चालेल, 

असे वल्डच हले्थ ऑगचनायझेशन सांसगतले. तयानंति पुन्हा 

सांसगतले की, िेमडसेीवीि इंजके्शन कोसवड रुग्णांना 

दणे्यात येऊ नये. अनेक कोसवड रुग्णांवि उपचाि किताना 

तयांना िेमडसेीवीिचे ६ डोस दणे्यात आले आहते. त ेदतेाना 

पसहल्या कदवशी १०० मी.ली.च े२ व तयानंति दि कदवशी 

एक याप्रमाणे ४ डोस दणे्यात आले. वल्डच हले्थ 

ऑगचनायझेशनकडून सांगण्यात आले की, िेमडसेीवीि 

इंजेक्शचा साईड इफेक्ट होत आह.े आपल्या िाज्यातील 

रुग्णानंा िेमडसेीवीि इंजेक्शन दणे्यात येत आह े काय, 

असेल ति तयाचे रुग्णांवि कोणते साईड इफेक्ट झाले 
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आहते, या संदभाचत शासनाने आपली भूसमका स्पष्ट केली 

पासहज.े यासंदभाचत आम्ही अनेक रुग्णांना सवचािणा केली 

तयावेळी सांधेदखुी, पोटिीदखुी, जॉईंटच्या रठकाणच े

मसल्स दखु ूलागल्याचे सांसगतले. 

 अध्यक्ष महोदय, कोसवड प्रादभुाचव िोखण्यासाठी 

जगातील अनेक दशेांमध्ये लसींची सनर्मचती सुरु किण्यात 

आली. तयावेळी आपल्या दशेात कोसवड सशल्ड व कोवॅक्सीन 

या दोन लशींची सनर्मचती सुरु किण्यात आली. 

बायोफामाचच्या माध्यमातनू कोवॅक्सीन लस सनर्मचती 

किण्यात आली. जगामध्ये लशींची सनर्मचती होत असताना 

संबंसधत उतपादक कंपन्यांना जगातील मोठ्या दशेांसह 

काही दशेांनी लस खिेदीची ऑडचि दणे्यास सुरुवात केली 

होती. तयावेळी आपल्या दशेातील कें द्र शासनाने लस 

खिेदीची ऑडचि का कदली नाही, आपल्या दशेामध्ये लशी 

उसशिा का आल्या ? आपण अजूनही लस समळण्याची वाट 

पाहत बसलो आहोत. आपल्या दशेामध्ये कोसवड सशल्ड लस 

असधक प्रमाणात दणे्यात आली आह ेव कोवॅक्सीन लस कमी 

प्रमाणात दणे्यात आली आह.े कोवॅक्सीन लससाठी वल्डच 

हले्थ ऑगचनायझशेनने अद्यापही पिवानगी कदलेली नाही. 
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श्री.िवींद्र वायकि... 

 अध्यक्ष महोदय, आपल्या दशेातील तरुणांना लसींच े

दोन डोस घेतल्यासशवाय बाहिे दशेामध्ये सशक्षण 

घेण्यासाठी जाता येत नाही. अशा वेळी तयांनी कोवॅक्सीनच े

डोस घेतले असतील तयांना सवमान प्रवास किता येईल 

काय, तयांना पिदशेात प्रवेश समळेल काय ? हा प्रश्न सनमाचण 

झाला आह.े यासंदभाचत मंत्री महोयांनी आपल्या उत्तिाच्या 

भाषणात स्पष्ट किाव,े अशी माझी सवनंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आपल्या दशेामध्ये कंपन्यांना लस 

पुिवठा किावयाचा असेल ति तो सवच कें द्र शासनाला 

किावा, असा सनयम कें द्र शासनाने केला. सदिहू लसींपैकी 

५० टके्क लस पुिवठा िाज्य सिकािला किण्यात येणाि व 

उवचरित लसींच्या बाबतीत कें द्र शासन सनणचय घेईल, असा 

सनयम किण्यात आला. तयामुळे कें द्र शासनाच्या पक्षाचे 

सिकाि ज्या िाज्यांमध्ये असेल तया िाज्यांना असधक लस 

पुिवठा व जेथ ेनसेल तेथ ेलस पुिवठ्यावि सनयंत्रण आले. 

यानंति श्री.तेलंग...
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श्री.िहवंद्र वायकि……. 

अशा प्रकािच ेिाज्यावि सनयंत्रण नको होत.े कािण आम्ही 

दखेील तुमचीच जनता आहोत. ह े िाज्य दखेील तुमचचे 

आह.े कें द्र शासन ह ेमायबाप आह.े तयामुळे सवच िाज्यांना 

समान न्याय दणे े ह ेआपल ेकतचव्य आह.े म्हणून माननीय 

पंतप्रधान व माननीय कें द्रीय आिोग्य मंत्री यांनी याबाबत 

सवचाि किावयास पासहज ेहोत.े  

अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेला कें द्र सिकािने िाज्याला 

५० टके्क लस कदली, तयावेळेला संबंसधत िाज्यांनी 

प्रासधकिणे, िाज्य शासनाची हॉसस्पटल्स, 

महानगिपासलका, नगिपासलका, तयांच्या माध्यमातून 

लसीकिणाची कायचवाही सुरू केली. लस उतपादन किणािी 

संस्था कें द्र शासनाला १५० रुपयांना एक डोस दते आह े

आसण तोच डोस िाज्य शासनाला मात्र ३०० रुपयांना दते 

आह.े  जि कोणाला खाजगीिीतया लस खिेदी किावयाची 

असेल ति तयांनी थेट लस उतपादन संस्थेशी संपकच  

किावयाचा आह.े ५० टक्क्यामंधनूच िाज्यशासनाला लस 

द्यावयाची आह ेव उवचरित लस खाजगी लोकांना द्यावयाची 

आह.े जी लस कें द्र सिकािला १५० रुपयाला सवकाली जात 

आह ेतीच लस खाजगी लोकांना मात्र ६०० रुपयांना सवकत 
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घ्यावी लागत आह.े एकच लस कें द्र शासनाला १५० 

रुपयांना समळणाि, िाज्य शासनाला ३०० रुपयांना 

समळणाि आसण खाजगी संस्थानंा ६०० रुपयांना समळणाि 

आह.े   

अध्यक्ष महोदय, १२०० ते १३०० लोकसंख्या 

असलले्या सोसायट्ाच्या अनेक ससचवांनी डॉक्टिांना 

संपकच  करुन लसीची मागणी केली होती.  तेव्हा काही 

डॉक्टिांनी एका लसीची ककंमत १२५० रुपये सांसगतली. 

काही डॉक्टिांनी तयाच लसीची ककंमत १३५० रुपये 

सांसगतली ति काहींनी १ हजाि रुपये सांसगतली आह.े या 

दिाप्रमाण ेअनेक सोसायट्ातंील नागरिकांना लस दणे्यात 

आली आह.े ही सवचच्या सवच लस कें द्र शासनाने िाज्य 

शासनाला कदली असती ति िाज्य शासनाने ती सवांना 

मोफत उपलब्ध करून कदली असती. खाजगीकिणाचा 

प्रश्नच उद्भवला नसता. िाज्य शासन तयांच्या प्रतयेक 

प्रासधकिणाच्या माध्यमातनू ही लस लोकांना मोफत दते 

असेल ति इति संस्थांनी दखेील ती लस मोफत उपलब्ध 

कदली पासहज.े पिंतु तस े न किता यामध्ये अनेकांनी 

कमावण्याचा उद्देश ठेवला आसण तयामाध्यमातनू 

बोगसपणा 

श्री.िहवंद्र वायकि……. 
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 फोफावला. काही रठकाणी ति मेसडकलची मासहती 

असणाऱया लोकांनी डॉक्टसच व नसच यांना घेऊन अनेक 

सोसायट्ांमध्य े बोगस लसीकिणाच े प्रकाि चाल ू केले. 

माझ्या भागातील काही लोकांनी मला सांसगतल ेआह ेकी, 

आमच्या सोसायटीमध्य े लसीकिणाची मोसहम आखली 

आह,े तया मोसहमेच ेउद्घाटन किण्यास आपण याल काय ? 

अशा प्रकािच े  अनेक आमदािानंा सांगण्यात आल ेअसेल. 

पिंतु ज्यावेळस आपण अशा लसीकिणाच्या उद्घाटनास 

जातो तेव्हा आपण या लसीकिणास मुंबई 

महानगिपासलकेची, िाज्य शासनाची ककंवा आिोग्य 

सवभागाशी संबधंीत असलेल्या एजंसीची पिवानगी 

घेतलेली आह ेकाय, ह ेसवचािण ेआवश्यक होत.े  पिंतु अस े

कोणीही सवचािलेल ेनाही. आम्ही लोक तया रठकाणी गेलो 

तयातील काही रठकाणी बोगस लसीकिण झालेल े आह.े 

मुंबई महानगिपासलकेची ककंवा सबंंसधत वॉडच ऑकफसिमध्य े

असलले े आिोग्य असधकािी यापैकी कोणाचीही या 

लसीकिणास पिवानगी घेतललेी नव्हती. अशा प्रकािे 

अनेक बोगस लसीकिण झालेल ेआह.े अशा प्रकािचे बोगस 

लसीकिण किणाऱयांवि शासनाने कठोिात कठोि सशक्षा 

केली पासहज.े कािण अशा पद्धतीच ेदसुिे कोणीही बोगस 

लसीकिण किणाि नाही.  
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अध्यक्ष महोदय, या माध्यमातनू माझ्या काही सचूना 

आहते. या रठकाणी अनेक सन्माननीय सदस्यांना बोलायच े

आह.े तयामुळे मी माझ्या सूचना थोडक्यात मांडतो.  मुंबई 

महानगिपासलकेच्या प्रासधकिणामध्य े अनेक डॉक्टसच 

टेम्पििी आहते. तसेच िाज्य शासनाच्या सेवेत दखेील 

अनेक डॉक्टसच टेम्पििी आहते. यातील काही डॉक्टसच 

BHMS ची पदवी घेतलले ेआहते ति काही अन्य कोणतया 

पदव्या घेतलले ेआहते.  ते सवच डॉक्टसच आपल्याकड े१० त े

१५ वषाचपासून टेम्पििी म्हणून काम किीत आहते. 

कोसवडच्या काळामध्य ेकाम केलेल्या सवच डॉक्टसंना सेवेत 

कायम किण्यात याव,े अशी मी या सभागृहाला सवनंती 

कितो. १५-१५, २०-२० वषाचपासून त ेकाम किीत आहते. 

जनतेच्या जीवाची काळजी घेण्यासाठी ज्या ज्या डॉक्टसनं,े 

पॅिामेसडकलच्या कमचचाऱयांन ेकाम केले आह,े अशा सवांना 

िाज्यशासनाच्या 

 

श्री.िहवंद्र वायकि……. 

 माध्यमातनू ककंवा प्रासधकिणाच्या माध्यमातनू सेवेत 

कायम किण्यात याव,े अशी माझी सवनंती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, कोिोनाच्या काळामध्य े िाज्य 

शासनान ेचांगल्या पद्धतीन ेकाम केलेल ेआह.े यामध्ये मुंबई 
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महानगिपासलकेने दखेील हसंहाचा वाटा उचललेला आह.े 

मुंबई महानगिपासलके माननीय आयुक्त यांनी माननीय 

आिोग्य मंत्रयाच्या सनदशेानुसाि, माननीय मुख्यमंत्री 

यांच्या सनदशेानुसाि ज ेकाम केलेल ेआह ेत ेअतलुनीय अस े

आह.े १४ प्रभाग ससमतयांमध्य,े मुंबई शहिाच्या २४ 

वॉडचमध्य े ज्या पद्धतीन े काम चालल े आह े ते खिोखिच 

तयांच ेअसभनंदन किण्यासािख ेआह.े  

अध्यक्ष महोदय, ज े अपंग व्यक्ती असतील, ज्यांना 

लसीकिण कें द्रावि घेऊन जाता येत नाही, अशा लोकांच े

घिोघिी जाऊन लसीकिण किण्यात याव,े अशी मी 

आिोग्य मंत्री महोदयांना सवनंती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, एखादी व्यक्ती कोसवडमुळे मृतयूमखुी 

पडल्यानंति सतच्यावि कोणतया स्मशानभूमीत अंतयसंस्काि 

किायच,े लाकडाच्या सचतेवि दहन किायच े की सवद्युत 

दासहनीद्वािे दहन किायच े ? असा अनेकांना प्रश्न पडलेला 

आह.े काही रठकाणी लाकडाच्या सचतेवि अंतयसंस्काि 

किण्यात येत होत,े अशा वळेी सवद्युत दासहनीच्या 

माध्यमातनू दहन किाव,े अशी मागणी केली जात होती. 

पिंतु मुंबईतील सवच स्मशानभूमीमध्य े सवद्युत दासहनीची 

व्यवस्था नाही. तयामुळे माझी शासनाला सवनंती आह ेकी, 

मुंबईतील प्रतयेक वॉडचमध्य ेज्या रठकाणी स्मशानभूमी आह े
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तया सवच रठकाणी सवद्युत दासहनी व गॅस दासहनीची 

व्यवस्था किावी.  

 अध्यक्ष महोदय, कोसवडच े वेळोवेळी म्युटेशन होत 

आह.े कोसवडने वेगवेगळे रुप घ्यायला सुरूवात केली आह.े 

कोसवडचा सवषाण ू अगोदि गोल होता तेंव्हा तयाला 

काट्ासािखा आकाि होता.  आता तयाचा डले्टासािखा 

आकाि झाललेा आह.े कधी तो गॅमाचा आकाि घेईल ककंवा 

आणखी कोणता घेईल. असे आकाि तो घेऊ शकेल. 

कोसवडच्या म्युटेशनवि आपल्याकड ेसंशोधन होण ेगिजेच े

आह.े कें द्र सिकाि  

श्री.िहवंद्र वायकि……. 

याबाबतीमध्य े संशोधन किीलच पण िाज्याने दखेील या 

कामाला प्राधान्य कदल े पासहज.े कोसवडच्या काळामध्य े

मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वत: वि जबाबदािी घेऊन “माझ े

कुटंुब माझी जबाबदािी” ह ेअसभयान िाबसवल ेआह.े तसेच 

तयांनी प्रसािमाध्यमांच्या माध्यमातून िाज्यातील जनतेशी 

थेट संवाद साधललेा आह.े तयांनी या कामाच्या माध्यमातनू 

कुटंुब प्रमुख कसा असतो ह े िाज्याला व कें द्राला दाखवनू 

कदल ेआह.े तयाबद्दल मी तयांना शुभेच्छा दतेो.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय आिोग्य मंत्री यांनी दखेील 

खिोखिच प्रशंसनीय काम केलेल ेआह.े तयामुळे मी आपल े
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दखेील आभाि मानतो. मला बोलण्याची संधी कदली 

तयाबद्दल आपणास धन्यवाद दतेो आसण मी माझे भाषण 

संपसवतो. धन्यवाद… 

---- 
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 श्री.बाळासाहबे आजब े (आष्टी) : अध्यक्ष महोदय, 

आपण मला महत्त्वाच्या सवषयावि बोलण्याची संधी 

कदलीत तयाबद्दल मी प्रथमत: मी आपल ेआभाि मानतो. 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय आिोग्य मंत्री यांनी 

लसीकिणाच्या बाबतीत जो महत्त्वाचा ठिाव या रठकाणी 

मांडललेा आह,े तयाच ेसमथचन किण्यासाठी मी या रठकाणी 

उभा िासहलो आह.े कोिोनाच्या पाश्वचभूमीवि लसीकिण 

ज्या गतीन े होण ेआवश्यक होते तया गतीन ेझालले े नाही 

ककंवा आता दखेील होत नाही.  आता ग्रामीण भागामध्य े

शेतीची कामे सुरु झाललेी असल्यामुळे लोक शेतीची 

अवजािे, खत, बी-सबयाण ेखिेदी किायला मोठ्या प्रमाणात 

घिाबाहिे पडत आहते. वास्तसवक पाहता लसीकिण 

अगोदि झाल े असत े ति सनसितपणान े लोकांना धोका 

िासहला नसता. लसीकिणाच्या बाबतीत आपण पिावलंबी 

असल्यामुळे अशा प्रकािच्या अडचणींना आपणास सामोिे 

जाव ेलागत आह.े  

यानंति श्री.कुलकणी…… 
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श्री. बाळासाहबे आजबे......... 

 अध्यक्ष महोदय, कोिोना काळात ग्रामीण भागात 

िाज्य सिकािने आसण सवशेषत: सावचजसनक आिोग्य 

सवभागान ेअसतशय चांगले काम केलेले आह.े माझ्या आष्टी 

मतदािसघंामधील ग्रामीण रुग्णालयात १७० खाटांची 

व्यवस्था किण्यात आली आह.े माझ्या मतदािसंघामध्य े

पाटोदा, आष्टी, सशरुि ह ेतालुके आहते. या तालुक्यात पूवी 

एकाही ऑसक्सजन बेडची व्यवस्था नव्हती. तेथे आता ५० 

खाटांची व्यवस्था किण्यात आली आह.े माझ्या सजल्यामध्य े

िाज्य सिकािच्या माध्यमातून सहा ऑसक्सजन प्लाँट 

उभािण्याच े काम सुरु आह.े तयाबद्दल मी माननीय 

पालकमंत्रयांचेही आभाि मानतो. तेथ े सध्या सव्वा दोन 

कोटी रुपयांच्या ऑसक्सजन प्लाँटच ेकाम सुरु आह.े िाज्य 

सिकािने कोिोना काळात असतशय चांगले काम केल्यामळेु 

जनतलेा मोठा कदलासा समळाला आह.े आताच काही 

सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतल्यानुसाि आपल्या दशेात 

लसींचा साठा कमी असतानाही कें द्र सिकािने इति दशेांना 

लसींचा पुिवठा केला होता. ह े अयोग्य आह,े असे मला 

वाटते. काही सन्माननीय सदस्यांची खाजगी 

रुग्णालयांसंदभाचतील सवषय उपसस्थत केला आह.े अनेक 

खाजगी रुग्णालयांकडून कोिोना रुग्णांना सात ते आठ लाख 
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रुपयांच े सबल समळालेले आहते. याकडहेी माननीय 

आिोग्यमंत्रयांनी लक्ष कदले पासहजे. िाज्य सिकािने तया 

सबलांचे आता ऑसडट किण्याच ेकाम सुरु केले आह.े अनेक 

भागामध्य े रुग्णालयांनी कच्च्या कागदावि सबल नोंदवनू 

कदलेले आह.े तयामुळे तया सबलांचे ऑसडट कितेवेळेस 

अडचणी सनमाचण होणाि आहते. मी एका प्राथसमक आिोग्य 

कें द्रावि चौकशी केली असता तथेे दोनश े लसी उपलब्ध 

होतया व तेथे दोन हजाि लोकांनी लस घेण्यासाठी िांग 

लावली होती. अशा परिसस्थतीत हा ठिाव कें द्र सिकािकड े

पाठसवल्यामुळे महािाष्ट्र िाज्यास मोठ्या प्रमाणात लसींच े

डोस उपलब्ध होतील. याचा फायदा िाज्यातील सवच 

जनतलेा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, आपण मला या ठिावावि बोलण्याची 

संधी कदल्याबद्दल मी आपले आभाि मानतो. 

 धन्यवाद ! 

 श्री. सहिामण खोसकि (इगतपुिी) : अध्यक्ष महोदय, 

माननीय सावचजसनक आिोग्य व कुटंुब कल्याण मतं्रयांनी जो 

ठिाव मांडला आह,े तयाला  समथचन दणे्यासाठी मी उभा 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी माननीय मुख्यमंत्री श्री. उद्धव 

बाळासाहबे ठाकिे, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री. असजत 
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पवाि, माननीय सावचजसनक आिोग्य मंत्री श्री. िाजेश टोप े

तसेच माननीय महसूल मंत्री श्री. बाळासाहबे थोिात यांच े

आभाि मानतो. या सवांनी असतशय प्रामासणकपणे काम 

केले आह.े मघाशीच सन्माननीय सदस्य श्री. सुनील प्रभ ु

यांनी भाषण केले आह.े ग्रामीण भागातील भौगोसलक 

परिसस्थती पाहता त्रयंबक, इगतपुिी आसण पेठ तालुका 

माझ्या मतदािसघंात आहते. तसचे तेथ ेएक ग्रामपंचायत व 

२२ पाड ेकाही रठकाणी एक ग्रामपंचायत २५ पाड ेआहते. 

तेथ ेलसीकिण कें द्र ेअसतशय कमी प्रमाणत आहते. माझ्या 

भागामध्य ेअसधकासधक लसीकिण कें द्र ेसुरु झाली पासहजेत. 

जेणेकरुन ग्रामीण भागातील लोकांना लसीकिणासाठी 

पायपीट किावी लागणाि नाही. आकदवासी भागातील 

अनेक आकदवासी बांधव शहिामध्ये स्थलांतिीत होत 

असतात. ते आकदवासी बांधव जेथ े जातील तेथ े तयांचे 

लसीकिण झाले पासहज.े अनेक रठकाणी ग्रामीण भागातनू 

शहिात आलले्या आकदवासी बाधंवाचे लसीकिण करुन 

घतेले जात नाही. तयामुळे याबाबत एक बैठक घेऊन 

आकदवासी भागामध्ये असधकासधक लसीकिण कें द्र े सुरु 

होण्यासाठी योग्य सनणचय घ्यावा.  

 अध्यक्ष महोदय, मी िेशनकाडचसंदभाचत बोलू इसच्छतो. 

आकदवासी भागातील लोकांकड े सपवळे िेशन काडच नसेल 

ति तयांना अनेक अडचणींचा सामना किावा लागतो. अस े
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असताना जि एकाच कुटंुबात सपवळे िेशन काडच असेल 

आसण तया कुटंुबातील मलुगा वगेळा सनघाला ति तयाला 

केशिी िेशन काडच कदले जाते. याबाबतचे सवके्षण किीत 

असताना आकदवासी भागातील लोकांवि अन्याय होत आह.े 

याबाबत योग्य ती सुधािणा केली पासहज,े अशी मी सवनंती 

कितो. त्रयंबक तालुक्यातील अजंनेिी ह े गाव गुजिात 

िाज्याच्या सीमेवि १०० कक.मी. अंतिावि आह.े तेथून 

त्रयंबक  

 

श्री. सहिामण खोसकि ..... 

तालुक्यामध्ये लसीकिणासाठी जाणे असतशय कठीण आह.े 

हसूचल येथे लसीकिण कें द्र सुरु किाव,े अशी मी मागणी 

कितो.  

अध्यक्ष महोदय, मला ठिावावि बोलण्याची संधी 

कदल्याबद्दल मी माननीय अध्यक्षांच े आसण सभागृहाच े

आभाि मानतो. 

 धन्यवाद ! 
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 श्रीमती सगता जैन (समिा-भाईंदि) : अध्यक्ष महोदय, 

माननीय आिोग्य मंत्री           श्री. िाजेश टोप ेयांनी 

म.सव.स. सनयम ११० अन्वये असतशय चांगला प्रस्ताव 

मांडला आह.े हा प्रस्ताव कें द्र सिकािकड े पाठसवण्यात 

येणाि आह.े अनेक सन्माननीय सदस्यांनी िाज्यातील 

सभकािी ककंवा भटक्या जातीमधील लोकांना लस कशा 

प्रकािे दणेाि आह,े याबद्दलचा मुद्दा उपसस्थत केला आह.े मी 

सांग ू इसच्छते की, मुंबई शहि आसण मुबंई उपनगिामध्ये 

बांगलादशेी आसण नेपाळी लोक मोठ्या प्रमाणात िाहत 

असतात. तया लोकांकड े िेशनकाडच, ओळखपत्र, आधािकाडच 

उपलब्ध नसते. तयांच्याकडूनही कोिोना संक्रमण होण्याची 

शक्यता असते. तयामुळे ह ेलोक ज्या कंपनीत ककंवा ज्या 

आस्थापनेवि काम कितात तया कंपनीला ककंवा 

आस्थापनेला सांगून या लोकाचं े पूणचपण े लसीकिण केल े

पासहज.े सध्या हॉटेल व्यवसायत नेपाळी लोकांचा समावेश 

मोठ्या प्रमाणात असतो. तयामुळे अशा कंपन्या ककंवा हॉटेल 

मालकांना तेथे काम किणाऱया नेपाळी ककंवा बांगलादशेी 

लोकांच े सक्तीने लसीकिण किाव,े अशा प्रकािची सूचना 

केली पासहज.े  

अध्यक्ष महोदय, मध्यंतिी अनेक सहाकािी िसहवाशी 

संस्थांमध्ये खाजगी रुग्णालयाच्या माध्यमातून लसीकिण 

केले जात होते. तयाला अनेकांनी असतशय चांगला प्रसतसाद 
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कदला होता. जोपयंत मोफत लसीकिणाची घोषणा झाली 

नव्हती तोपयंत अनेक िसहवाशी सोसायटीमध्ये लसीकिण 

मासहमेला चांगल्या प्रकािे प्रसतसाद समळत होता. पिंतु 

जेव्हा मोफत लसीकिणाची घोषणा झाली तेव्हा लसीकिण 

कमी प्रमाणात झाले. सध्या खाजगी रुग्णालयाकंडून लस 

घेणाऱयांची संख्या कमी होताना कदसून येत आह.े खाजगी 

रुग्णालयातून लस घेतल्यानतंि तयावि काही अनुदान दतेा 

येईल काय ककंवा खाजगी रुग्णालयातील लसींचे दि कमी 

किण्यासाठी सनणचय घेता यईेल काय ? खाजगी 

रुग्णालयातून लस घेण्यासाठी िाज्य सिकािने दि ठिसवला 

पासहज.े कें द्र सिकािने यात कें द्र व िाज्य सहस्सा ठिवून 

कदला आह.े असे असताना िाज्य सिकाि यात काही दि 

ठिव ू शकते काय ? कमी दिाने लस उपलब्ध झाल्यास 

लसीकिणात आपणास गती समळू शकते. मी माननीय 

मुख्यमतं्रयांकड ेमागणी केली आह ेकी, ज्या ज्या लोकांनी 

कोिोना प्रसतबंधातमक लसींचे दोन्ही डोस घेतले असतील 

तया लोकांना लोकल प्रवासास मुभा दणे्यात यावी. 
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श्रीमती सगता जैन..... 

कािण एक उदाहिण असे पासहले की, अकाउंटवि केवळ 

४०० रुपये असणािा एक व्यक्ती होता.  म्हणजे तयांना दडं 

लावला ति तो दखेील त ेभरु शकत नव्हते.  लसींच ेदोन 

डोस घेतलले्यांना जि लोकलमध्य ेप्रवेश कदलाा़ ति तयामुळे 

दखेील अनेक जण लसी घेतील व पयाचयाने लसीकिणाला 

गती समळेल, अस ेमाझे मत आह.े  तयामुळे याबाबत दखेील 

सिकािने सवचाि किावा. 

 अध्यक्ष महोदय, आताच सन्माननीय सदस्यांनी एक 

मुद्दा मांडला की, डब्ल्यू.एच.ओ. ने सवचच लसींना सािखी 

मान्यता कदललेी नाही.  कोवॅसक्सन लसीचा डोस घेतला ति 

तुम्ही आंतििाष्ट्रीय प्रवास करु शकत नाही ति कोसवसशल्ड 

लसीचा डोस घेतलेला असल्यास प्रवास करु शकता.  आता 

लवकिच आपल्याकड े स्पुटसनक, जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन 

लशी उपलब्ध होणाि आहते.  तयांचा योग्य प्रकािे उपयोग 

करुन घ्यायचा असेल ति तयासाठी समान धोिण ठिसवण े

असतशय गिजेच ेआह.े  कािण जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन व 

स्पुटसनक लशी आपल्याकड ेयेऊन तयांना डब्ल्यू.एच.ओ. न े

मान्यता कदली नाही ति तया तशाच पडून िाहतील.  तयांचा 

काहीही उपयोग होणाि नाही.  तयामुळे तयासाठी समान 

धोिण आखणे असतशय गिजेचे आह.े 
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 अध्यक्ष महोदय, मी या ठिावाला पाठठंबा दशचसवत 

असताना डॉक्टिांच्या वेतनाचा दखेील मुद्दा मांडू इसच्छते.  

महापासलका ककंवा िाज्य सिकािच्या रुग्णालयांसाठी 

डॉक्टसच समळत नाहीत.  आपण बी.ए.एम.एस. व इति 

काही पदव्या धािण किणाऱया डॉक्टिांना दखेील सेवते 

घेतल ेआह.े  तयांना सेवेत कायम किण्याचा सवचाि दखेील 

असतशय चांगला आह.े  सोबतच वैद्यकीय सशक्षण पूणच 

किणाऱया नवीन सवद्याथ्यांना शासनाच्या हॉसस्पटल्समध्य े

सेवा दणेे असनवायच किण्याबाबत दखेील सवचाि किावा, ही 

सवनंती. 

 मला बोलण्याची संधी कदली तयाबद्दल मी आपली 

आभािी आह.े   

 उपाध्यक्ष : यासबंंधी िाज्य सवधीमंडळाची सशफािस 

कें द्र शासनाकड े पाठसवण्यात येईल.  आता मी हा ठिाव 

मतास टाकतो. 

ठिाव सवाचनुमते संमत झाला. 

--------- 
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पृ.शी. 

:  

सवदभाचतील अकोला, अमिावती, 

भंडािा, बुलढाणा, नागपूि, वधाच व 

यवतमाळ सजल्ह े व िाजूिा तालुका 

सोडून चंद्रपूि सजल्हा यांप्रमाणे उवचरित 

िाज्यातील कैकाडी जातीचा समावेश 

अनुसूसचत जातीमध्ये किण्याबाबत. 

म.ुशी. 

:  

सवदभाचतील अकोला, अमिावती, 

भंडािा, बुलढाणा, नागपूि, वधाच व 

यवतमाळ सजल्ह े व िाजूिा तालुका 

सोडून चंद्रपूि सजल्हा यांप्रमाणे उवचरित 

िाज्यातील कैकाडी जातीचा समावेश 

अनुसूसचत जातीमध्य े किण े या 

सवषयाविील श्री.धनंजय मुंड,े सामासजक 

न्याय व सवशेष सहाय्य मंत्री यांचा 

ठिाव. 

 

श्री.धनंजय मुंड े (सामासजक न्याय व सवशेष सहाय्य 

मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पुढील 

ठिाव मांडतो :- 

"ज्याअथी, महािाष्ट्रात अकोला, अमिावती, भंडािा, 

बुलढाणा, नागपूि, वधाच व यवतमाळ सजल्ह े व िाजूिा 

तालुका सोडून चंद्रपूि सजल्हा यामध्य े कैकाडी जातीचा 
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अनुसूसचत जातीमध्ये ति उवचरित रठकाणी कैकाडी जातीचा 

सवमुक्त जाती (अ) मध्य ेसमावशे केलेला आह.े  महािाष्ट्र 

िाज्यात कैकाडी जातीचा समावेश दोन वगेवेगळया 

प्रवगाचत होत असल्यामुळे या समाजाला सवसवध अडचणींना 

सामोिे जावे लागत असल्यान े समाजातील सदस्यानंी, 

लोकप्रसतसनधींनी िाज्यातील सवच कैकाडी जातीचा समावेश 

अनुसूसचत जातीमध्ये किण्याची मागणी केललेी आह;े 

आसण ज्याअथी, सवदभाचतील अकोला, अमिावती, 

भंडािा, बुलढाणा, नागपूि, वधाच व यवतमाळ सजल्ह े व 

िाजूिा तालुका सोडून चंद्रपूि सजल्हा याप्रमाण े उवचरित 

िाज्यातील कैकाडी समाजाचा अनुसूसचत जातीमध्य े

समावेश किण्याचा प्रस्ताव भाित सिकािकड े

पाठसवण्यापूवी िाज्य सवधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची 

मान्यता समळसवणे इष्ट वाटत;े 

 

 

श्री.धनंजय मुंड.े.... 

तयाअथी, आता सवधानसभा सनयम ११० अनसुाि महािाष्ट्र 

सवधान सभा, याद्वािे सवदभाचतील अकोला, अमिावती, 

भंडािा, बुलढाणा, नागपूि, वधाच व यवतमाळ सजल्ह े व 

िाजूिा तालुका सोडून चंद्रपूि सजल्हा याप्रमाण े उवचरित 
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िाज्यातील कैकाडी जातीचा समावेश अनुसूसचत जातीमध्य े

किण्याची सशफािस कें द्र सिकािला किीत आह.े" 

अध्यक्ष महोदय, भाितीय िाज्यघटनेच्या अनचु्छेद 

३४१ नुसाि अनुसूसचत जातीच्या यादीमध्ये एखाद्या 

जातीचा समावशे किणे अथवा वगळण्याचे असधकाि 

माननीय िाष्ट्रपती महोदयांना आहते.  तयानुसाि कें द्र 

शासनाने कदनांक १०.०८.१९५० च्या असधसूचनमेध्य,े 

म्हणजे भाितित्न डॉ.बाबासाहबे आंबेडकि हयात असताना 

मध्य प्रदशे िाज्यासाठी अनुसूसचत जातीमध्य े कैकाडी ही 

जात असधसूसचत केली.  मुंबई पुनिचचना असधसनयम, 

१९५० नुसाि िाज्याची पुनिचचना होण्यापूवी बुलढाणा, 

अकोला, अमिावती, यवतमाळ, वधाच, नागपूि, भंडािा, 

चंद्रपूि, सवदभच सवभाग प्रदशे ह ेसजल्ह ेमध्य प्रदशे िाज्याचा 

भाग होत.े  तयानुसाि या सजल्हयांतील कैकाडी जातीचा 

अनुसूसचत जातीमध्ये समावेश झाला होता.  तद्नतंि 

िाज्याची पुनिचचना झाल्यानतंि कैकाडी जातीचा 

अनुसूसचत जातीचा दजाच सदि सजल्हयांपुिता म्हणजे सवदभच 

सवभागापुिता मयाचकदत ठेवण्यात आला.  अनुसूसचत जाती 

व अनुसूसचत जमाती सुधािणा असधसनयम, १९७६ द्वािे 

सुध्दा सदि कैकाडी समाजाच्या बाबतीत क्षेत्रीय सनबंध 

हटसवण्यात आले नाहीत व या समाजाचा अनुसूसचत 

जातीमधील समावेश केवळ सवदभाचपुिता कायम ठेवण्यात 
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आला.  सद्यसस्थतीत महािाष्ट्रात अकोला, अमिावती, 

भंडािा, बुलढाणा, नागपूि, वधाच व यवतमाळ सजल्ह े व 

िाजूिा तालुका सोडून चंद्रपूि सजल्हा यामध्ये कैकाडी 

जातीचा अनुसूसचत जातीमध्ये ति मुंबई, ठाण,े कुलाबा, 

ित्नासगिी, नासशक, धुळे, जळगाव, पुण,े अहमदनगि, 

सातािा, सांगली, कोल्हापूि, औिंगाबाद, बीड, पिभणी, 

उस्मानाबाद, नांदडे सजल्ह ेव चंद्रपूि सजल्हयातील िाजूिा 

तालुका यात कैकाडी जातीचा सवमुक्त जाती (अ) 

प्रवगाचमध्य ेसमावेश केलेला आह.े   

श्री.धनंजय मुंड.े.... 

महािाष्ट्र िाज्यात कैकाडी जातीचा समावशे दोन 

वेगवेगळया प्रवगाचत होत असल्यामुळे या समाजाला 

सवसवध अडचणींना सामोिे जाव े लागत आह.े  या 

समाजातील काही सदस्य, काही लोकप्रसतसनधी तसचे 

सवधानसभेचे सन्माननीय सदस्य श्री.माने साहबे यांनी 

दखेील एकाच िाज्यात एकाच जातीचा दोन प्रवगांमध्य े

समावेश असल्यामुळे मागणी केली की, जसे महािाष्ट्राच्या 

इति सजल्हयामंध्ये हा समाज अनुसूसचत जाती प्रवगाचत 

आह े तसेच या उवचरित सजल्हयांमधील कैकाडी समाज 

दखेील अनुसूसचत जाती प्रवगाचत समासवष्ट व्हावा. 



06-07-2021 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी 

नाही) 

CC - 24
5 

DBC/AKN/SST प्रथम श्री.कुलकणी 15:40 

 

 

अध्यक्ष महोदय, सन २०१४ मध्य े डॉ.बाबासाहबे 

आंबेडकि संशोधन व प्रसशक्षण संस्था (बाटी), पुण े यांना 

कळसवण्यात आले व तयानुसाि तयांनी सवेक्षण करुन 

महािाष्ट्र िाज्यातील सवच कैकाडी समाजाचा अनुसूसचत 

जातीच्या यादीत समावेश किण्याबाबतच्या सशफािशीसह 

अहवाल सादि केला होता.  सदि अहवाल सन २०१४ 

मध्य ेततकालीन मंत्री मंडळासमोि आला.  मंत्री मंडळान े

सशफािस करुन कदनांक ०७.१०.२०१४ िोजी कें द्र 

सिकािकड े म्हणजे आि.जी.आय. यांच्याकडे पाठसवला.  

तसेच कदनांक २२ माचच, २०१६ िोजी स्मिणपत्र म्हणून 

पुन्हा तोच अहवाल कें द्र सिकािकड े पाठसवण्यात आला.  

तया अनुषंगान े कें द्र सिकािच्या सामासजक न्याय व 

सबलीकिण मंत्रालयाने कदनांक ११.०८.२०१६ िोजीच्या 

पत्रान्वय,े "The RGI vide its Report did not 

support aforesaid proposal on the ground of 

no ethnographic evidence suggesting the 

member of Kaikadi community is victim of any 

tangible form of social disabilities.", असे असभप्राय 

कदले आहते.  तयानंति बाटी, पुणे यांनी कैकाडी समाजाचा 

तुलनातमक अभ्यास करुन पुन्हा नव्याने अहवाल सादि 

किावा, असे सनदशे दणे्यात आले.  तया अनषुगंाने सन 

२०१९ मध्ये बाटीकडून सुधारित अहवाल सादि किण्यात 

आला.  तया सुधारित प्रस्तावाच्या आधािे कैकाडी 
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समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठवनू उवचरित िाज्यातील कैकाडी 

समाजाचा सवदभाचप्रमाणे अनुसूसचत जातीमध्ये  

 

श्री.धनंजय मुंड.े.... 

समावेश किण्याचा सुधारित प्रस्ताव पुनर्वचचािाने कें द्र 

सिकािकड े कदनांक १७.०७.२०२० िोजी पाठसवण्यात 

आला. 

अध्यक्ष महोदय, सदि प्रस्तावाच्या अनुषंगान े

संचालक, सामासजक न्याय व सक्षमीकिण मंत्रालय, भाित 

सिकाि, नवी कदल्ली यांनी कळसवले की, "अनुसूसचत जाती 

प्रवगाचमध्य ेजातीचा नव्याने समावेश किणे अथवा वगळण े

अथवा सुधािणा किणेकरिता कें द्र शासनाने कायचपध्दती 

सवसहत केलेली आह.े  सदि कायचपध्दतीनुसाि िसजस्टि 

जनिल ऑफ इंसडया यांनी दोन वेळा प्रस्ताव अमान्य 

केल्यानंति पुन्हा तयांच्याकड े सतसऱयांदा प्रस्ताव सादि 

किण्याची तितूद नाही."  

अध्यक्ष महोदय, यापूवी जो प्रस्ताव पाठसवण्यात 

आला होता तो मंत्री मंडळाच्या ठिावानेच गलेेला होता.  

तयामुळेच आज हा ठिाव शासकीय ठिावाच्या रुपान े

सभागृहाच्या मान्यतेसाठी आणलेला आह.े  सन्माननीय 

सदस्य श्री.यशवंत माने यांनी कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय 
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बंधन उठवून उवचरित िाज्यातील कैकाडी समाजाचा 

सवदभाचप्रमाण े अनुसूसचत जातीमध्य े समावेश 

किण्याबाबतचा ठिाव सवधीमंडळाने मंजूि करुन कें द्र 

शासनाकड े सशफािस किण्याची मागणी केली आह.े  तिी 

िाज्यातील कैकाडी जात दोन वेगवेगळया मागासवगीय 

प्रवगाचत समासवष्ट असल्यामुळे कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय 

बधंन उठवून उवचरित िाज्यातील कैकाडी समाजाचा 

सवदभाचप्रमाणे अनुसूसचत जातीमध्ये समावेश किण्याचा 

प्रस्ताव कें द्र शासनाकड े पाठसवण्यास मान्यता दणे्याचा 

ठिाव मी या रठकाणी मान्यतेसाठी सादि कितो.   

अध्यक्ष महोदय, या सनसमत्ताने सभागृहाच्या एक गोष्ट 

मला लक्षात आणून द्यायची आह ेकी, ज्यावेळी मध्य प्रदशे 

िाज्य वेगळे झाले तयावेळी तयामध्ये समासवष्ट असलले्या 

सजल्हयातील कैकाडी समाज १९५० च्या असधसूचनेनसुाि 

अनुसूसचत जाती प्रवगाचमध्य ेसमासवष्ट झाला.  तया काळी 

मिाठवाडयात सनजामाची सत्ता होती.  दशेाच्या 

स्वातंत्रयानंति म्हणजे कदनांक १७ सप्टेंबि, १९४८ िोजी 

मिाठवाडा मुक्त झाला.  तयामळेु एकच समाज एकाच 

िाज्यात दोन संवगाचमध्ये सवभागला गेला आह े 

 

श्री.धनंजय मुंड.े.... 
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व तेच अद्याप कायम आह.े  तयामुळे हा ठिाव सभागृहान े

संमत किावा, अशी मी सवनंती कितो.   

ठिाव प्रस्तुत झाला. 

उपाध्यक्ष : यासबंंधी िाज्य सवधीमंडळाची सशफािस 

कें द्र शासनाकड े पाठसवण्यात येईल.  आता मी हा ठिाव 

मतास टाकतो. 

ठिाव एकमताने संमत झाला. 

--------- 

यानंति श्री.धुमाळे.....
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सवधान सभा पावसाळी असधवशेन २०२१ 

कदनाकं ५ जलुै ते ६ जलु ै२०२१ 

 सत्र कालावधीतील कामकाजाचा आढावा 

 

उपाध्यक्ष : कोसवड १९ साथीच्या पाश्वचभूमीवि सन 

२०२१ मधील पावसाळी असधवेशन कदनांक ५ जुलै ते ६ 

जुलै २०२१ या कालावधीत मुबंई येथे घेण्यात आले.  

पावसाळी असधवेशनाचा आजचा शेवटचा कदवस आह.े  

आजच्या कदवसाचे कामकाज संपलेले आह.े   मी या सत्र 

काळातील कामकाजाचा आढावा सदनासमोि ठेवतो :-  

एकूण बैठकींची संख्या                     :  २ 

प्रतयक्षात झालेल ेकामकाज               :   १० तास 

१० समसनटे  

अन्य कािणांमुळे वाया गेलेला वेळ    :     १ तास २५ 

समसनटे 

िोजच ेसिासिी कामकाज     :    ५ तास १० 

समसनटे 

शासकीय सवधयेके : 
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सवधान सभा सवधेयक   :    

पुिस्थासपत  :   १२ 

    संमत किण्यात आललेी सवधेयके  :  ९ 

   लोकासभप्राय अजमासवण्याकरिता परिसृत : 

३ 

सवधान परिषद सवधेयक  :   समंत किण्यात आललेी 

सवधेयके  :  सनिंक 

 सनयम ४७ अन्वये सनवदेन  :  २ 

शासकीय ठिाव : ४  

शोक प्रस्ताव व पिुवणी मागण्यावंि चचाच झाली.  

उपाध्यक्ष...... 

 या असधवेशनाचा समािोप किताना मी माननीय 

मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सवच मंत्री महोदय, 

माननीय सविोधी पक्ष नेते, माननीय तासलका सभाध्यक्ष, 

सवच सन्माननीय गट नेते, सवच सन्माननीय सदस्य, सवधान 

मंडळाच े सवच असधकािी व कमचचािी, सुिक्षा सवभागाच े

असधकािी व कमचचािी या सवांचे मनापासून आभाि 

मानतो.  तसेच मंत्रालयीन असधकािी व कमचचािी, कोिोना 

चाचणीशी सनगडीत आिोग्य सेवा दणेािे वैद्यकीय 
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असधकािी व कमचचािी या बिोबिच प्रससद्धी माध्यमाचं े

प्रसतसनधी यांच ेदखेील आभाि मानतो.   

---------- 
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पृ. शी. / म.ु शी. : पुढील असधवेशनासंबंधी 

घोषणा 

उपाध्यक्ष : मी खालील घोषणा कितो :- 

"िाज्यपालांना अशी सशफािस किण्याच े ठिल े आह े

की, महािाष्ट्र सवधानसभेच े पुढील असधवेशन, मंगळवाि, 

कदनांक ०७ सडसेंबि २०२१ िोजी, सवधान भवन, नागपूि 

येथे घेण्यात याव.े"   

--------- 
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पृ. शी. / म.ु शी. : सत्र समाप्तीसंबधंी घोषणा 

 उपाध्यक्ष : सभागृहापुढील कामकाज संपले आह.े 

िाज्यपालांकडून पुढीलप्रमाण ेसंदशे आला आह.े 

 "मी, भगत हसंह कोश्यािी, महािाष्ट्राच े िाज्यपाल, 

भािताच्या संसवधानाच्या अनुच्छेद १७४, खंड (२) उपखंड 

(क) द्वािे मला प्रदान किण्यात आलेल्या असधकािांचा वापि 

करुन याद्वािे मगंळवाि, कदनांक ६ जुल ै २०२१ िोजी 

होणाऱया सभागृहाच्या बैठकीच्या समाप्तीबिोबिच 

महािाष्ट्र सवधानसभेच ेअसधवेशन संस्थसगत किीत आह.े" 

 यानुसाि सवधानसभेच े असधवशेन आता संस्थसगत 

झाल्याच ेमी जाहीि कितो. 

आता िाष्ट्रगीत होईल. 

(यानंति िाष्ट्रगीत झाले.) 

 ( दपुािी ३.५५ वाजता सत्र संस्थसगत झाले.) 

------------- 
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